
ฉะเดือดกลางครม.

วิชามารเริ่ม!ทําลายปายหาเสียง

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินเทาจากทําเนียบรัฐบาลไปพบปะพอคาแมคาบริเวณใกลเคียง และแวะเยี่ยมโรงรับจํานําโดยเปรียบ

เหมือนธนาคารคนจน พรอมใหกําลังใจผูประกอบการ

หนา...2หนา...2

7 เม.ย.ชี้ชะตา ‘เอ-ปารีณา’
ไดกลับสภาฯ หรือหลุด ส.ส.
7 เม.ย.ชี้ชะตา ‘เอ-ปารีณา’
ไดกลับสภาฯ หรือหลุด ส.ส.

             
|

กกต.ขึงขังสอบคลิปหลุด‘แรมโบ’

ไทยโพสต • ประชุม ครม.ระอุ! 2 รมต.

เปดศึกวิวาทะเดือด “มนัญญา” เฉงกระทรวง

ทรัพยากรฯ ดันนโยบายงดใชถุงพลาสติก 

แตรานคามาเก็บเงิน ปชช. “วราวุธ” สวน

กลับรัฐยุงเอกชนไมไดอยาพูดเอามัน ขณะ 

“บิ๊กตู” ตองหามมวย กอน “ท็อป” ยกหู

เคลียร “เสี่ยหนู-ชาดา” นายกฯ ปดหาเสียง

หลังเดินทัวรรอบทําเนียบฯ พบปะพอคา

แมคา โอดเดือดรอนหมดทั้งโลก ลั่นพรอม

อยูเคียงขางเดินหนาไปพรอม ปชช. ทีมงาน

จอจัดอีเวนตลงพื้นที่ชวงสงกรานต  “ปอม” 

โว พปชร.แข็งโปกไมตองเสริม ปดตอบ 

“พีระพันธุ” ลาออกสงสัญญาณ “ประยุทธ” 

แยกตัว

เม� อวันอังคาร มีรายงานขาวจากทํา 

เนียบรัฐบาลแจงวา ในการประชุมคณะรัฐ                                                    

มนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี กอนเริ่ม

ประชุม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดแจงใหที่ประ                                                   

ชุมรับทราบถึงการปรับเปลี่ยนการประชุม 

ครม.เปนรูปแบบใหม ที่จะเริ่มใชตั้งแตครั้ง

น้ีเปนตนไปวา จะให ครม.อานวาระมาลวง

หนา จะไมพูดหรือแสดงความคิดเห็นทุก

เร� อง จะพูดหรือแสดงความเห็นเฉพาะวาระ

พิจารณาเทานั้น สวนวาระรับทราบจะพูด

หรือแสดงความเห็นเฉพาะเรื่องที่สําคัญ 

ขณะที่วาระอ� นๆ หากมีเร� องไหนอยากจะ

พูดใหหยิบยกขึ้นมาพูดได ทั้งนี้เพ� อเปนการ

ประหยัดเวลา และเพ� อจะไดคุยเร� องท่ีสําคัญ 

สําหรับการประชุม ครม.ครั้งตอไปใน

วันอังคารที่ 12 เม.ย.ที่ตึกสันติไมตรี ชวง

เชาจะมีพิธีทําบุญตักบาตรและรดน้ําดําหัว 

โดยเปดให ส.ส., ส.ว., ขาราชการ และเจา

หนาท่ีมารวมงาน จากน้ันในชวงบายจะเปน 

การประชุม ครม. โดยจะยายมาประชุม

ไทยโพสต • สงครามรัสเซีย-ยูเครนพน

พิษ! “เวิลดแบงก” หั่นจีดีพีไทยป 65 เหลือ                                              

โต 2.9% จากคาดการณเดิม 3.9% ช้ีราคา

นํ้ามันทะยานกระทบตนทุน-การบริโภคเอกชน

อวม ชงปฏิรูปจัดเก็บรายได ชมเปาะ “คน 

ละครึ่ง” สุดเวิรก กกร.หั่นจีดีพีป 65 เหลือ 

2.5% แนะยกเลิกมาตรการ Test & GO ดึง

นักทองเที่ยวเขาไทย

เม� อวันที่ 5 เมษายน นางเบอรกิต                                                          

ฮานสล ผูจัดการธนาคารโลกประจําประ 

เทศไทย (เวิลดแบงก) เปดเผยวา เวิลด

แบงก ไดปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐ 

กิจไทย (จีดีพี) ในป 2565 ลดลงเหลือ 2.9% 

ถือวาปรับลดลงคอนขางมากจากคาดการณ                                                        

เดิมท่ี 3.9% โดยประเด็นสําคัญมาจากความ

เส่ียงจากภาคตางประเทศ โดยเฉพาะสงคราม

ระหวางรัสเซีย-ยูเครนท่ีสงผลกระทบตอราคา

พลังงาน โดยไทยถือวาเปนประเทศที่ไดรับ

ผลกระทบคอนขางสูง เน� องจากมีการนําเขา

พลังงานถึง 4.5% ของจีดีพี

“ผลกระทบดังกลาวจะสงผานมาทาง

ดานราคาพลังงาน ที่จะทําใหตนทุนสูงขึ้น

และกระทบตอการบริโภคเอกชนดวย โดย

ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเปนปจจัยกดดันตอ

การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และทําให

แนวโนมการสงออกของไทยไดรับผลกระทบ

เชนเดียวกัน ทั้งการบริโภคในประเทศ 

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” โยนปญหาคลิป

เสียงแรมโบใหเปนไปตามขั้นตอน “อนุชา” 

สําทับใหเปนไปตามเนื้อผา โวตราบใดนั่ง

เปนประธานแกหวยแพงไมมีใครทุจริตได                                                           

“เสกสกล” เช� อแผนดิสเครดิต ย้ําแคแซว

เลน ไมคิดไขกอกและเดินหนาทํางานตอ                                                     

“กกต.” แจงพรอมสอบแตไมรูใชเวลาเทาใด  

เม� อวันอังคารที่ 5 เมษายน พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณ

ถึงความคืบหนาการเผยแพรคลิปเสียงนาย

เสกสกล อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํา

นายกรัฐมนตรี  เก่ียวกับการจับกุมสลากกิน

แบงรัฐบาลวา ไมมีอะไรเพิ่มเติม ก็วาไป

ตามขั้นตอน ถามีปญหาก็ตองมาดูวาปญหา

มันคืออะไร อยาลืมวาคณะทํางานชุดนี้ทํา 

งานกันหลายคน  และหากมีอะไรก็ใหไปถาม

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกฯ 

ดานนายอนุชา ในฐานะประธานคณะ

กรรมการแกไขปญหาผูที่ ไดรับความเดือด

รอนจากการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบง

รัฐบาลในราคาเกินกวาที่กําหนดในสลากกิน

แบงรัฐบาล กลาวเร� องนี้วา เปนการพูดคุย

กันปกติและใหกําลังใจคนทํางาน สวนขอ

เท็จจริงเปนอยางไรอยูที่การตรวจสอบวา

เหตุการณเปนอยางไร

เม� อถามวา พล.อ.ประยุทธแสดงทาที

เหมือนปกปองนายเสกสกล โดยขอใหดูการ

ทํางานในปจจุบันมากกวาอดีต นายอนุชา

กลาววา ถูกแลว งานเทานั้นที่ชนะทุกสิ่งทุก

อยาง สวนเร� องที่เกิดขึ้นตองวากันไปตาม

กระบวนการตรวจสอบ การทํางานเปนบท

พิสูจน และในฐานะประธานคณะกรรมการ

จะไมมีใครทุจริตไดแน�นอน 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” แจง ครม.ลงพื้นที่พบชาว

บานไมเกี่ยวหาเสียง กทม. “กกต.” จัดเชิญผู                                              

สมัคร “ผูวาฯ-ส.ก.” รวมประกาศเลือกตั้งสมาน 

ฉันท สุจริต โปรงใส เที่ยงธรรม และสราง

วัฒนธรรมทางการเมือง ไมทันไรหลายพรรคโวย

ปายหาเสียงถูกทําลาย “ดร.เอ” ขอแขงขันแบบ

สรางสรรค “สกลธี” ก็โดนแตบอกเล็กนอยไมแจง

ความ “พรรคกลา” จี้ “กกต.-ตร.” ดูแล “พปชร.” 

วุน! ตั้ง “นฤมล” ปธ.ยุทธศาสตรหาเสียง  ส.ก. ไม 

กี่ชั่วโมง “อ.แหมม” ประกาศไมรับตําแหน�ง  

เม� อวันที่ 5 เมษายน นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลง

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงขอ

สั่งการและคําปรารภของ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในการ

ประชุม ครม.วา นายกฯ ไดรายงานถึงการลงพื้น

ที่คลองโองอางซึ่งเปนการติดตามความเปนอยู

ของพี่นองประชาชน เพ� อเรงสรางการรับรูการแก                                                       

ไขปญหาการระบายน้ําสูคลอง

รวบแมคายาเสพติด

รับจากลาว

อยาชําเรากรุงเทพฯ

เงินเฟอเดือน มี.ค.

พุงสูงสุด 13 ป

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ 2.1 หม� นราย ATK 

1 หม� นเศษ ดับยังสูง 91 ราย นายกฯ ย้ํา

ประชาชนยกการดสูงชวงสงกรานต หวงหลัง

เทศกาลโควิดพุง ปลัด สธ.กําชับทุกจังหวัด

เตรียมพรอมคุมเขม 11-17 เม.ย. พรอมลด

เส่ียงบุคลากรแพทย หวงเด็กเล็กจ้ีพอแมเรง

พาไปฉีดวัคซีน 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 5 เมษา 

ยน ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด-

19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณประจํา

วันวา พบผูติดเชื้อรายใหม 21,088 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 20,971 ราย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

ดวยเกลาดวยกระหมอม 
ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

ดวยเกลาดวยกระหมอม 
ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

วันจักรี
๖ เมษายน
วันจักรี
๖ เมษายน

วันพุธที่  6  เมษายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  5  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16 อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9275

อิสรภาพแหงความคิด

6

5

15

หนา...

หนา...

หนา...

ตูวากหยาศึก‘ชทพ.-ภท.’

วางคิวนายกฯลงพื้นที่ถี่

สธ.บ้ีฉีดวัคซีนเด็กเล็ก

สงกรานตยกการดสูง

เวิลดแบงกหั่นจีดีพีไทย

กกร.หนุนตอคนละครึ่ง

อานตอหนา 16
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2 ในประเทศ

ความพอเพียงที่ถูกหลงๆ ลืมๆ
ร� องที่ผูนําหมีขาวรัสเซีย อยางประธานาธิบดีวลาดิมีร                                                                          

ปูติน ทานเคยมีโอกาสแลกเปลี่ยน สนทนา กับ ลน 

เกล้าฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของบ้านเรา ในเรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียง หรือไม? อยางไร? เทาที่สํารวจโดยทั่วๆ ไป 

ก็ดูจะยังไมถึงกับมีขอพิสูจน หลักฐาน ยืนยันใหเปนเร� อง เปน

ราว ใหถนัดชัดเจนวาเปนไปตามนั้นมาก-นอยเพียงไหน...

แตที่แน�ๆ ก็คือ...ดวยการหันมาปรับตัว ปรับสภาพ ของ

ประเทศรัสเซีย ใหออกไปในแนวแบบเดียวกับ เศรษฐกิจพอ

เพียง ของ ลนเกลาฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั่นเอง คือหันมา

ผลิตขาว-ปลา-อาหาร แบบจริงๆ จังๆ ไมไดหลงละเมอเพอ

พกอยูกับสินคาสงออกที่ทํารายไดเขาพก-เขาหอ อยางเฉพาะ

แกส ถานหิน หรือน้ํามัน กันเปนหลัก จนกลายเปนประเทศที่

สามารถสงออกสินคาอาหารระดับตนๆ ของโลกเอาเลยก็วาได 

อันนี้นี่แหละ...ที่น�าจะกลายเปน ตัวชวย ที่สําคัญเอามากๆ ใน

การทําใหประเทศรัสเซียทุกวันนี้ สามารถยืนตานกระแสทวน 

โตกระแส แซงกชั่น ของโลกตะวันตกไดอยางชนิดถึงไหนก็

ถึงกัน...

คือในขณะที่ราคาขาว-ปลา-อาหารในอเมริกาและ

ยุโรป...นับวันมีแต เฟอ..กับ...เฟอ พุงทะลุเพดาน ทะลุหลังคา 

จนบรรดาฝรั่งยุโรป ฝรั่งอเมริกา มีแต ตาย...กับ...ตาย ลูกเดียว

เทานั้นเอง แตสําหรับชาวหมีขาวรัสเซียแลว น�าจะยังพอ อยูๆ 

กันไปได ดวยเหตุเพราะการหันมาใหความสําคัญกับการผลิต

ขาว-ปลา-อาหาร อยางจริงๆ จังๆ อยางเปนระบบเปนกิจการ

มาตั้งแตแรกนั่นเอง ไมตางไปจากประเทศ หุนสวนยุทธศาสตร 

ของรัสเซียเขา คือประเทศ เลง...อยูสะพานขาวแคนี้เอง หรือ

ประเทศคุณพี่จีน ที่ ไดหันมาเนน หันมาใหความสําคัญกับสิ่ง

ที่เรียกวา ความพอเพียง อยางเอาจริง-เอาจังมิใชนอย ดังที่

ปรากฏอยูใน หลักการสี่ถวนทั่ว หรือ Four Comprehensives 

อันถือเปนคําชี้แนะ ชี้นํา จากผูนําพรรคคอมมิวนิสต อยาง

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยตรง...

นั่นก็คือความเพียรพยายามที่จะหาทางทําใหประเทศ

จีน สังคมจีน เติบโตและพัฒนาไปในแนว พอเพียง หรือ 

Moderately Prosperous Society ไมไดคิดจะ ทุนนิยม แบบสุด

เหวี่ยง คิดรวยเช็ด รวยไมเสร็จเพียงลูกเดียวลวนๆ แมวาอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จะเปนไปในแบบ มหัศจรรย มา

นับเปนทศวรรษๆ ก็ตาม ความพยายามเกลี่ยและเฉลี่ยการเติบโต

ใหเปนไปโดยทั่วดาน ไมวาในเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแลว อยางเขต

เศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตเศรษฐกิจที่ยังคงตองอยูหลังเขา แถบภาค

ตะวันออกของประเทศ พรอมๆ กับการยกระดับ คนจน ตามเสน

มาตรฐานของสหประชาชาติ ใหพนไปจากความจนไดนับเปนรอยๆ 

ลาน ภายในชั่วอายุคนเทานั้นเอง แมวาตัวเลขความมั่งคั่ง ร่ํารวย 

ของประเทศ หรือตัวเลขจีดีพีจะลดๆ ลงมามั่ง แตก็ถือเปน นิวโลว 

หรือเปน ความปกติแบบใหม เพ� อนําไปสูเปาหมายแหงความเปน 

สังคมพอเพียง ตามหลักการสี่ถวนทั่วนั่นเอง...

หรือพูดงายๆ วา...ดวย ความพอเพียง นั่นเอง ที่ทําใหทั้ง

ประเทศจีนและประเทศรัสเซีย เปนอะไรที่แข็งโปก เปนปอม

ปราการที่แทบตีไมแตกเอางายๆ ไมวาจะเจอกับ สงครามการ

คา ของอดีตผูนําอเมริกันอยาง ทรัมปบา มาตลอดถึง 4 ปเต็มๆ 

แตภายใตตัวเลขการ ขาดดุลการคา ของอเมริกาที่มีแตเพิ่มขึ้นๆ 

แมวาจะไลเหยียบ ไลกระทืบพญามังกรจีนไปถึงขั้นไหน ยอม

สะทอนใหเห็นถึง ความแข็งแกรง ของสังคมจีน และสะทอนให

เห็นถึง ความลมเหลว ของสังคมอเมริกันไดเปนอยางดี ไมตาง

ไปจากการยืนโตกระแสทวน ตานกระแสการแซงกชั่น ของคุณ

พออเมริกาและพันธมิตรตะวันตก หรือการเปดฉาก สงคราม

เศรษฐกิจ ตอรัสเซียนั่นเอง ที่ไปๆ-มาๆ ก็ยัง กินรัสเซียไมลง จน

ตราบเทาทุกวันนี้...

เ
ดวยเหตุนี้ ...สิ่งที่เรียกๆ กันวา ความพอเพียง หรือ 

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ ลนเกลาฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของ

หมูเฮา ไดทรงย้ําแลวย้ําอีก ตอบรรดา ทวยไทย ทั้งหลาย 

ขณะยังทรงพระชนมชีพอยู นับเปนทศวรรษๆ หรือเกือบ 3 

ทศวรรษเห็นจะได จึงเปนอะไรที่ออกจะมีฤทธิ์ มีเดช เอามากๆ 

เผลอๆ...อาจสําคัญซะยิ่งกวาการเอาแตมั่วไป-มั่วมา ในเร� อง

ประชาธิปไตย-ไมประชาธิปไตย ไมรูจะกี่เทาตอกี่เทา เพียง

แตวา...ดวยเหตุเพราะความเปน องคพระประมุขของชาติ 

ตามแบบฉบับไทยๆ ที่ยอมผิดแผก แตกตาง ไปจากความเปน

ประธานาธิบดี หรือความเปนผูนําประเทศแบบจีนและรัสเซีย 

อยูแลวแน�ๆ การนําเอาสิ่งที่เรียกวา ความพอเพียง หรือ 

เศรษฐกิจพอเพียง มาสูภาคปฏิบัติ มันจึงขึ้นอยูกับความสมัคร

ใจ ความยินยอมพรอมใจ ของผูที่ เขาถึง-เขาใจ ตอสิ่งเหลานี้ 

มากกวาที่จะชี้แนะ ชี้นํา หรือบังคับกันโดยตรง...

และอาจดวยเหตุนี้นี่เอง...เลยทําใหสิ่งที่เรียกวา ความ

พอเพียง หรือ เศรษฐกิจพอเพียง ในบานเรา ยังไมถึงกับไป

ไหน หรือยังคงตองวนมา-วนไป อยูกับบรรดาผูปฏิบัติ หรือผู

ที่มีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ ในแตละรัฐบาลนั่นเอง 

บางรัฐบาลอาจกระเหี้ยนกระหือรืออยากเปนเสือตัวที่ 4 ตัวที่ 

5 อะไรไปโน�น บางรัฐบาลอาจอยากจะเปน สังคม 4.0 ขณะ

ที่การเมืองยังคง 0.4 อยูเหมือนเดิม อะไรตอมิอะไรเหลานี้นี่

แหละ ที่ทําใหทุกสิ่งทุกอยางยังคงมั่วไป-มั่วมา ไมไดเกิดการ

ยกระดับ พัฒนา ไปสูความแข็งแกรง แข็งแรง อยางเทาที่ควร

จะเปน ยิ่งหันมามั่วในเร� อง เผด็จการ หรือ ประชาธิปไตย ซะ

เปนหลัก โดยไมวาจะเปนฝายไหนตอฝายไหนก็แลวแต ตาง

มีอันตอง เสร็จทุน ไปดวยกันทั้งสิ้น เลยออกจะเปนอะไรที่น�า

เสียดายและน�าเสียใจเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเม� อเทียบกับจีน

และรัสเซีย ที่นับวันยิ่งมาแรง แซงโคง ยิ่งเขาไปทุกที...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Francis Bacon...“The 

virtue of prosperity is temperance; the virtue od 

adversity is fortitude.- คุณสมบัติของความมั่งคั่งอยูที่ความ

พอเพียง คุณสมบัติแหงความทุกขยากอยูที่ความเขมแข็ง”.

     

















สนทางชีวิตการเมืองของนักการเมืองหญิงคนดังในยุค

โซเชียลมีเดีย เอ-ปารีณา ไกรคุปต หรือเอ โพธาราม 

ส.ส.ราชบุรี 4 สมัย พรรคพลังประชารัฐ หัวหอกกอง

เชียรลุงตู-ลุงปอม ที่ทําใหมีทั้งคนรักคนชังมากมายทั่วประเทศ 

กําลังเดินมาถึงจุดสําคัญในชีวิตทางการเมือง 

เพราะวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน เวลา 10.30 น. จะเปนวัน

ชี้ชะตาสําคัญวา เอ ปารีณา จะไดกลับเขาสภาฯ ในฐานะ ส.ส.อีก

ครั้งหรือไม? หลังถูกศาลฎีกาสั่งใหหยุดพักการปฏิบัติหนาที่การ

เปน ส.ส.มาตั้งแต 25 มีนาคม 2564 หรือรวม 1 ปมาแลว 

จากผลพวงเร� องถูกรองเรียนใหตรวจสอบกรณีครอบครอง 

และทําประโยชนในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ ในพื้นที่ ต.รางบัว 

อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จํานวน 711 ไร จนตอมาถูกคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูล

ความผิด ฐานฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมรายแรง 

ที่มีการชี้มูลความผิดใน 2 ขอหา คือ เปน ส.ส.กระทําการอัน

เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม 

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือที่เรียกวา มีผลประโยชนทับ

ซอน และเปน ส.ส.กระทําการใดที่กอใหเกิดความเส� อมเสียตอ

เกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน�งตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ของผูดํารงตําแหน�งทางการเมืองและใหเสนอเร� องตอศาลฎีกา

เพ� อวินิจฉัย

หลังผลการไตสวนของ ป.ป.ช.ตามคําแถลงอยางเปนทาง 

การ ป.ป.ช.ระบุวา ที่ดินเจาปญหาดังกลาว ในชวงป 2545-2546 

นายทวี ไกรคุปต อดีต ส.ส.ราชบุรี บิดาของ เอ ปารีณา ไดเขา

มาประกอบกิจการเลี้ยงไก และระหวางการครอบครองตอมา                     

ปารีณาก็เขามาเปนผูซื้อขายไฟฟาเพ� อใชประกอบกิจการปศุสัตว

ดังกลาว แตไมปรากฏวา น.ส.ปารีณาเขามาย� นคําขอใชท่ีดินปฏิรูป 

แตกลับมีพฤติการณถือครอง และกระจายการถือครอง กอน

ดําเนินการถือครองในช� อของ น.ส.ปารีณาอีกครั้ง

ป.ป.ช.จึงเห็นวา พฤติการณของปารีณาตองการหลีกเลี่ยง

มิให้ที่ดินดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อประโยชน์

ของธุรกิจตนหรือผลประโยชนสวนตัวแตฝายเดียว ไมประพฤติ

ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนการ

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง

โดยกอนหนานี้ นิวัติไชย เกษมมงคล โฆษก ป.ป.ช. แถลง

ขาวตอส� อมวลชนถึงมติ ป.ป.ช.ที่ชี้มูลปารีณาในคดีนี้ ไววา สิ่งที่

ปารีณากระทําการมีเจตนาที่ตองการหลีกเลี่ยงมิใหที่ดินดังกลาว

เขาสูกระบวนการปฏิรูปที่ดิน เปนการปดโอกาสหรือหวงกั้นมิให

บุคคลอ� นเขาใชประโยชนที่ดิน มุงแสวงหาประโยชนจากที่ดิน

ของรัฐ เพ� อประโยชนของธุรกิจตนหรือผลประโยชนสวนตัวแต

ฝายเดียว แสดงใหเห็นวาผูตองหาในฐานะสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรไมยึดถือระเบียบหลักเกณฑกฎหมาย และไมประพฤติ

ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย

“การกระทําของปารีณา ผูถูกกลาวหา ฝาฝนไมปฏิบัติ

ตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู

ดํารงตําแหน�งในองคกรอิสระ รวมทั้งผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

และหัวหนาหน�วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกร

อิสระ พ.ศ. 2562 ขอ 11 และขอ 17”

จากนั้นคดีดังกลาวก็ดําเนินไปโดย ป.ป.ช.ย� นคํารองตอศาล

ฎีกา ซึ่งศาลฎีกาไดรับคํารองและมีคําสั่งใหปารีณายุติการปฏิบัติ

หนาที่ ส.ส. และใชเวลาไตสวนคํารอง โดยมีพยานฝายผูรองคือ 

ป.ป.ช. และผูถูกรองคือ เอ ปารีณา เขาเบิกความสูคดีกันตั้งแต

ป 2564 ซึ่งฝายปารีณาและทนายความไดนําพยานขึ้นสูคดีรวม 

10 ปาก ซึ่งเปนทั้งเจาของที่ดินเดิม-เจาหนาที่ปฏิรูปที่ดิน และเจา

หนาที่กรมปาไม เพ� อยืนยันตอศาลวา ไมไดบุกรุกพื้นที่ปาสงวน

ตามที่ถูกกลาวหา แตเปนการรับมรดกที่ดินสงตอมาจากบิดานาย

ทวี ไกรคุปต ตั้งแตกอนที่จะประกาศเปนเขตปฏิรูปที่ดิน

สุดทาย วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายนนี้ จะไดรูกันวาองค

คณะของศาลฎีกาจะตัดสินคดีนี้ออกมาอยางไร?

โดยหากศาลฎีกาเห็นวา “เอ-ปารีณา” ไมไดมีพฤติการณ

ตามสํานวนการไตสวนของ ป.ป.ช.ก็คือยกคํารอง ปารีณาคงดีใจ

สุดชีวิต เพราะจะไดกลับมาเปน ส.ส.เต็มตัวอีกครั้ง และจะทําให

ฝายรัฐบาลได ส.ส.กลับคืนมาอีก 1 เสียง ไวคอยโหวตสูกับฝาย

คานตอนศึกซักฟอกกลางปนี้ แตหากออกมาตรงกันขาม คือศาล

ฎีกาตัดสินวาปารีณามีพฤติการณตามคํารอง คือเห็นวาฝาฝน

มาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรง มีการกระทําที่เปนการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและสวนรวม ก็จะเปนขาวรายของ

ปารีณา และพลังประชารัฐ ที่ตองไปดูวาในคําพิพากษาของศาล

ฎีกาจะอออกมาอยางไร เพราะตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 

81 บัญญัติวา 

 “หากศาลฎีกาฯ พิพากษาวามีความผิดตามที่ถูกกลาวหา 

ใหผูตองคําพิพากษานั้นพนจากตําแหน�งนับแตวันที่หยุดปฏิบัติ

หนาที่ และใหเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น และจะ

เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกําหนดเวลาไมเกิน 10 ปดวยหรือไมก็ได 

หากผู ใดถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง จะไมมีสิทธิ์สมัครรับ

เลือกตั้งเปน ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

ตลอดไป และไมมีสิทธิ์ดํารงตําแหน�งทางการเมืองใดๆ”

ที่ก็คือ ถาเธอไดขาวราย นอกจากทําใหปารีณาหลุดจาก 

ส.ส.แลว ยังตองถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตลอดไป ไมสามารถลง

เลนการเมืองไดทั้งระดับชาติและทองถิ่น และทําใหตองมีการ

เลือกตั้งซอมที่ราชบุรีตามมาทันที 

พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน เอ ปารีณา จะไดขาวดีหรือขาว

ราย FC แฟนคลับเจเอรอติดตามกัน. 

7 เม.ย.ชี้ชะตา ‘เอ-ปารีณา’

ไดกลับสภาฯ หรือหลุด ส.ส.

เ

อยาเมินเฉยไวรัสไฮบริด

ชวงสงกรานต

ารระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม หรือโค

วิด-19 ซึ่งเริ่มเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2562 ครั้ง

แรกในนครอูฮั่น เมืองหลวงมณฑลหูเปย ประเทศ

จีน ซึ่งตอมาองคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดเปน

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศในวันที่ 30 ม.ค.

2563 และประกาศใหเปนโรคระบาดทั่วโลกในวันที่ 11 มี.ค.

2563 นั้น ประเทศไทยถือเปนประเทศแรกนอกจากจีนที่พบผู

ติดเชื้อโควิดสายพันธุอูฮั่น เม� อวันที่ 13 ม.ค.2563 โดยเปน

หญิงชาวจีนที่เดินทางมากับกลุมทัวรจากนครอูฮั่น

ปจจุบันเขาสูปที่ 3 แลวที่โควิด-19 ยังคงระบาดอยู โดย

มี 225 ประเทศและดินแดนที่มีผูติดเชื้อ ซึ่งตัวเลขลาสุดทั่วโลก

มีผูติดเชื้อถึง 492,867,057 คน และเสียชีวิตไปถึง 6,179,339 

ราย โดยประเทศไทยยังคงอยูในอันดับที่ 28 มีผูติดเชื้อจํานวน 

3,757,575 คน และเสียชีวิตรวม 25,606 ราย ซึ่งตัวเลขของ

ไทยตองบอกวายังสูงอยูในตัวเลขผูติดเชื้อรายวัน โดยหากดู

สถิติในรอบ 7 วันที่ผานมา ประเทศไทยถึงกับเปนประเทศ

อันดับ 9 ใน 10 ประเทศที่มีผูติดเชื้อสูงสุดถึง 182,767 ราย

ทีเดียว

ลาสุดประเทศไทยยังพบเจอสายพันธุ โอมิครอนไฮบริด

หรือลูกผสมเขาไปอีก โดยสายพันธุ XE ซึ่งเปนสายพันธุ โอ

มิครอนผสมระหวางสายพันธุยอย BA.1 และ BA.2 ที่พบครั้ง

แรกในสหราชอาณาจักร ซึ่งองคการอนามัยโลกระบุวา ติดตอ

ไดงายและรวดเร็วกวาโควิด-19 ทุกสายพันธุที่เจอมา โดย

ประเทศไทยไดตรวจพบ 1 ราย ซึ่งเปนผูติดเชื้อในกลุมสีเขียว 

นอกจากนั้นยังพบโควิดสายพันธุ XJ สายพันธุ ไฮบริดเชนเดียว

กับสายพันธุ XE ซึ่งแพรระบาดมากที่สุดในประเทศฟนแลนด

อีก โดยเปนชายไทยทําทําอาชีพพนักงานขนสง

โดยผูเชี่ยวชาญตางๆ ประเมินกันวา สายพันธุตระกูล X 

ที่แพรระบาดในระยุโรปไมวา XF, XE, XG, XH, XJ, XK และ 

XL ไมน�าจะแตกตางไปจากโอมิครอนสายพันธุ BA.1 และ 

BA.2 เทาใดนัก แต ดร.อนันต จงแกววัฒนา นักวิจัยดาน

ไวรัสวิทยา ไบโอเทค มองวา ไวรัส BA.2 สายพันธุยอยที่ยัง

ไมมีช� ออยางเปนทางการ และไมใชตระกูล X มีความน�าเปน

หวง เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มไปเหมือนกับเดลตา ที่อาจ

ทําใหไวรัสแข็งแรงขึ้นและติดตอไดงายขึ้น โดย ดร.อนันตได

แนะวิธีการที่ดีที่สุดคือการตั้งรับดวยภูมิคุมกันและปองกันตัว

เองใหดีที่สุด

เปนการเตือนและตอกย้ําที่บรรดานายแพทย อาจารย

หมอ รวมถึงนักไวรัสวิทยาทั้งหลายที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

เร� องการปองกันตนเอง และตั้งการดสูง แตดูเหมือนรัฐบาล

พยายามหลับตาขางหนึ่ง เปดตาขางหนึ่ง ซึ่งเปนเร� องที่เขาใจ

ได เพราะปญหาเศรษฐกิจ-ปากทองก็เปนเร� องสําคัญประการ

หนึ่ง การจะหันกลับไปล็อกดาวนประเทศ หรือล็อกดาวน

จังหวัดคงไมสามารถเกิดขึ้นไดแลว แตก็มิไดหมายความวา

รัฐบาลจะพยายามสรางฉากทัศนใหอยูรวมกับโควิด-19 โดย

การขีดเสนการเปนโรคประจําถิ่นใหไดในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

เราเขาใจไดวารัฐบาลภายใตการบริหารของพลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมมาถึงปลายทางแลว เพราะเปนปสุดทายใน

การบริหารประเทศ รัฐบาลจึงอยากสรางผลงาน โดยเฉพาะ

การแก้ ไขปัญหาโควิด-19 ที่ถูกโจมตีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

การระบาดเม� อป 2563 จวบจนถึงปจจุบัน แมรัฐบาลจะลบ

คําปรามาสในเร� องการฉีดวัคซีน 100 ลานโดสไดก็ตามที แต

ดูเหมือนเร� องดังกลาวกลับไมสามารถกลบปญหาภาพรวมของ

โควิดลงได เพราะภูมิคุมกันหมูก็ยังไมเกิดขึ้น ที่สําคัญดูเหมือน

ในหลายจังหวัดตัวเลขการฉีดวัคซีนก็ไมกระเตื้องขึ้นเลย โดย

เฉพาะในเข็มกระตุน 

ยิ่งใกลเทศกาลสงกรานตเขาไปทุกที การแพรระบาด

ตามฉากทัศนของกระทรวงสาธารณสุขที่เคยวาดภาพไวก็

อาจเปนจริง และอาจมากกวาก็เปนจริงก็ได เพราะมี ไวรัส

สายพันธุ ไฮบริดโผลมาผสมโรง เราจึงหวังจะใหรัฐบาล

ตระหนัก และเรงหาทางปองกันลวงหนา โดยเฉพาะในการ

ประชุมศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ในวันที่ 8 เมษายนนั้น 

ควรมีมาตรการที่จะควบคุมดูแล มิใชกลัวแตจะเสียหนาถาย

เดียว เพราะอยาลืมวามีชีวิตและความเช� อมั่นของประชาชน

ค้ําคออยู.

ก

เสกสกล อัตถาวงศ 

ประธานคณะอนุกรรมการ

ขับเคล� อนการแกไขปญหาสลากฯ

“ใครจะเอาโควตาตองเขาระบบกองสลาก ใครมาติด

สินบนจะจับติดคุกหมด ตนยืนยันในการทํางาน โดยจะตอง

พิสูจนการทํางานดวยการเดินหนาจับผูขายแพงเกินราคาและ

ตั้งกรอบการขายสลากหลังจากนี้ ใหขายในราคา 80 บาทให

เร็วที่สุด”.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3บทความ-ในประเทศ

หลือเวลาอีกไม่นานชาว กทม.ก็จะได้รู้กันแล้วว่า พ่อ

เมืองหลวงคนใหม่จะเป็นใคร? ศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ดำาเนินไปอย่างเข้มข้น ได้ 31 ผู้

สมัคร ขันอาสารับใช้ชาว กทม. กลุ่มม้าเต็ง ได้แก่ นายวิโรจน์  

ลักขณาอดิศร จากพรรคก้าวไกล นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กลุ่ม

อิสระ น.ต.ศิธา ทิวารี จากพรรคไทยสร้างไทย นายสุชัช

วีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ นายสกลธี ภัททิ

ยกุล กลุ่มอิสระ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 

และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล หญิงแกร่งจากกลุ่มอิสระเช่นกัน  

7 คนหลักทั้งที่สังกัดพรรค ไม่สังกัดพรรค ถูกยกให้

เป็นม้าเต็ง คาดหมายกันว่าคนใดคนหนึ่งน่าจะเข้าวิน ช่วง

แรกของการหาเสียง หรือ

โค้งแรก ที่หลายคนเปิดตัว

แนะนำานโยบายล็อตแรก 

ก่อเกิดกระแสดรามา ตก

เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลก

ออนไลน์ เรื่องป้ายหาเสียง

ของ บิ๊กวิน-พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง กลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ 

ที่ ไม่ว่าจะเป็นป้ายเดี่ยวๆ 

ของเจ้าตัว หรือป้ายที่ถ่าย

ภาพคู่กับผู้สมัคร ส.ก.กลุ่ม

รักษ์กรุงเทพฯ นั้น มีขนาด

ใหญ่จนกีดขวางการสัญจร

บนทางเท้า  

  แถมหลายป้ายยัง 

บดบังวิสัยทัศน์ของผู้ ใช้รถใช้ถนน ติดทับป้ายของหน่วย

ราชการหรือหน่วยงานสำาคัญ เป็นเหตุให้ถูกร้องเรียน ถูกต่อว่า

ต่อขานในโลกออนไลน์อยู่ไม่น้อย 

เรื่องนี้ พล.ต.อ.อัศวิน พอทราบเรื่อง ได้ให้ทีมงานนำา

ป้ายที่มีปัญหาออกไปทันที ขณะที่ นายทินกร  ปลอดภัย ใน

ฐานะรองผู้อำานวยการเลือกตั้ง ส.ก. กลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ โซน

ตะวันออก ก็บอกหากป้ายไหนใหญ่ กีดขวางให้นำาออกไป แต่

หากป้ายไหนหักชำารุด ก็ให้นำาของใหม่มาติดตั้ง โดยจะมีขนาด

เล็กลง ไม่กีดขวางการสัญจร ของประชาชน  

เมื่อมีกระแสผู้สมัครบางคนใช้ป้ายขนาดเล็ก ไม่ส่งผล  

กระทบต่อประชาชน จนได้รับเสียงชื่นชมในโลกออนไลน์  

ทำาให้เกิดการเปรียบเทียบกัน และนำามาสู่กระแสดรามาในโลก

โซเชียลทั้งหลาย พลอยทำาให้ผู้สมัครคนอื่นๆ จะนิ่งเฉย ไม่ปรับ

ตามกระแสก็ไม่ได้ 

จากเคสป้ายหาเสียงที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไร ก็กลับ

มีอะไรขึ้นมา ศึกชิงชัยพ่อเมืองหลวงครั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละคน

ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะมันส่งผลถึงคะแนนเสียง

อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว. 

ม้าไม้

ปรับเปลี่ยนป้าย

เ

เปดิชอ่ง‘แมธ่นาธร’อทุธรณค์ดรีกุปา่

นายกฯ ประยุทธ์ ‘คนบาป’

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

กแล้ว “คงซักวัน” แล้ววันนั้่น มันก็มาถึงจนได้!

ในที่สุด “มือปราบหวยแพง”........

“ดร.เสกสกล” หรือ “แรมโบ้” ก็ถูกพลัง “ดัชนีมังกรฟ้า” 

จี้จุดคี้มึ้ง อย่างจัง!

โบราณบอก การฆ่าที่สุนทรมี ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนแรก 

ต้องทำาให้ “ไว้เนื้อเชื่อใจ” ขั้นตอนที่สอง ต้องทำาให้ “ตายใจ” 

จากนั้น ถึงขั้นตอนที่สาม

ทำาให้ “ตายทางเกียรติยศและทางความเชื่อถือ”!

ดร.เสกสกลนั่นน่ะ แค่เป้ารอง

นายกฯ ประยุทธ์ตะหากคือ “เป้าหลัก”!

ในเมื่อขบวนการในและนอกชาติ ผนึกกำาลังกันถล่มทั้่ง

ในระบบ-นอกระบบ พยายามโค่นล้ม เพื่อกำาจัดนายกฯ ออก

ไปให้พ้นเส้นทาง “อำานาจเปลี่ยนประเทศ” มา ๖-๗ ปีแล้ว 

แต่ไม่สำาเร็จ

นายกฯ เก่งหรือ...?

นายกฯ มากอิทธิพล-มากบารมีทั้งลับและแจ้งหรือ 

รวมหัวถล่มกันจะจะ แจ้งแจ้ง ทั้่งในสถา ในถนน ในสื่อ ใน

สถาบันศึกษาเป็นปีๆ อย่างที่เห็น ก็ยังล้มนายกฯ ไม่ได้?

คำาตอบคือ “ไม่ใช่เลย!”

ตรงกันข้ามด้วยซ้ำา ในทางการเมืองระบบสภาทุกวันนี้ 

นายกฯ เหมือน “ปูลอกคราบ” มาตลอด 

“รัฐบาลเสียงข้างมาก” ทั้งพรรคพลังประชารัฐและ

พรรคร่วมรัฐบาล ไม่ทำาให้นายกฯ มั่นใจได้สนิทนักว่า “แต่ละ

ครั้งที่โหวต 

เสียงข้างมากนั้น จะเป็นกระดองแข็งแกร่ง ทำาหน้าที่

ปกป้องเนื้อให้”!?

ในสภาผู้แทน ถือว่านายกฯ “ร่อแร่”

ร่อแร่แล้ว แต่ทำาไมล่ะ ในเมื่อถูกทั้งเล่ห์ ทั้่งมนตร์ ทั้ง

หนังหนา-หน้าด้านสารพัดรูปแบบสาดใส่ขนาดนั้นแล้ว ก็ยัง

ล้มไม่ได้ซักที?

นั่นก็เพราะ นายกฯ มี “สภาประชาชน” จากทุกภาคส่วน

ของประเทศ เป็นกระดองที่แข็งแกร่งให้นั่นเอง 

พวกสภา ๕๐๐ จึงล้ม “นายกฯ” ของ “สภาประชาชน” 

ไม่ลง!!!

เป็นไปได้อย่างไร ที่คนไทย ๕๐-๖๐ ล้านจะรักนายกฯ-เอา

นายกฯ พูดเวอร์ไปมั้ง?

ใช่...

ถ้าพูดโดยไม่แจงเหตุและผล มันเวอร์ชวนอ้วกแน่! 

ไม่มีใครรักนายกฯ ประยุทธ์ถึง ๕๐-๖๐ ล้านคนหรอก

แต่ในทางเดียวกัน....

แต่ที่เกลียด-ที่ชัง-ที่เบื่อนายกฯ แต่ด้วยธรรมในหัวใจ

ประชาชน ลึกลงไปถึงจิตใต้สำานึก ไม่มีใครที่จะไม่ยอมรับว่า “นา

ยกฯ ประยุทธ์ดุจวัว-ควาย” 

จะดุด่า-เฆี่ยน-ตี ขนาดไหน....

ก็ยังก้มหน้าเป็นวัวงาน ทำางานสร้างสุข-ขจัดทุกข์ให้คนดุ-

ด่า-ทุบตีเสมอหน้า ไม่มีท้อ ไม่มีบ่น ไม่มีแบ่งแยก เกี่ยงงอน

วัว-ควายประยุทธ์ ๗ ปี ๘ ปี ในหน้าที่วัวงาน

กินแต่หญ้า กินแต่ฟาง....

ไม่เคยกินข้าวชาวนา แม้แต่เม็ดเดียว! 

ไม่เคยกินสินบาท-สินบน ไม่เคยกินตามน้ำา-ใต้น้ำา ไม่เคยให้

จักรวรรดิอำานาจลากจูงประทับตราเป็นสัตว์หน้าขน-คนขายชาติ!

ผู้มีธรรมในหัวใจ ถึงชัง เพราะเลือกข้าง แต่ก็ไม่เต็มใจที่จะ

เป็นเครื่องมือให้ขบวนการล่มชาติ-ล้มสถาบันขับไล่ ผลักไสนายกฯ 

เต็มแรง-เต็มเหนี่ยว เชี่ยวกรากเหมือนยุค “แดงทั้งแผ่นดิน ทักษิณ

สถาปนา” เมื่อปี ๕๒-๕๓

ร่อนเปลือกอย่างนี้แล้ว จึงเห็น “แก่น” ที่แกร่งของนายกฯ

นั่นคือ........

สัจจะ ดวงใจซื่อ ต่อชาติ ต่อสถาบัน ต่อประชาชน และ

สัจจะ-ดวงใจซื่อนั้น ตกผลึกเป็น “ศรัทธาและความเชื่อ” ในตัว

นายกฯ จากมหาประชาชน!

ดังนั้น การจะล่มชาติ-ล้มสถาบันได้ ด่านแรก ก็ต้องล้มนา

ยกฯ ประยุทธ์ให้ได้ก่อน

ในเมื่อนายกฯ มี “สภาประชาชน” หนุนหลัง ทางเดียวที่จะ

ทำาให้ประชาชนเลิกหนุนนายกฯ คือ

ต้องทำาลาย “ศรัทธาและความเชื่อ” ของประชาชนในตัว

นายกฯ!

ฉะนั้น จึงเห็นนายกฯ เป็นศูนย์กลางของการปั้นแต่งทุก

ความเลวร้าย ทุกเรื่อง ทุกปัญหา งานนอกหน้าที่ ก็ยัดเยียดให้

เป็นหน้าที่

กระทั่งสงคราม “รัสเซีย-ยูเครน” ซึ่งเป็นเรื่องของเขา ก็

ยังไปลากมาเป็นปัญหาของเรา “ให้เลือกข้าง” ไอ้นกมีหู-หนูมีปีก

ผู้ตั้งตนเป็นจอมกูรูทางโพสต์เฟซ ว่านายกฯ โง่บ้างละ  ตามเกม

ไม่ทันบ้างละ ฮุน เซนยังฉลาดกว่าบ้างละ จีนไม่พอใจ เรียกไทย

ไปกระหนาบบ้างละ บลาาาาาาา

กระทั่งเรื่อง ดร.เสกสกล เค้าความยังไม่ทันกระจ่าง ทั้งไม่

เกี่ยวนายกฯ โดยตรง ก็ลากเป็นเรื่องนายกฯ

เห็นกระเหี้ยนกระหือรือกันทุกฝ่าย 

ขมีขมันรับลูก “ได้ทีแล้ว...ขยี้มัน” ออกหน้า-ออกตา จนเห็น

เจตนาอาการ!

คือ ได้ทีก็กระพือโหมกันยกใหญ่ เพื่อ “ถอนศรัทธา-ความ

เชื่อ” ในตัวนายกฯ จากใจประชาชนนั่นแหละ

ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ต้นปีมา โดยเฉพาะเดือนมีนานี้  

มรสุมทุกลูก ถาโถมใส่นายกฯ เต็มๆ และหนักมาก

หนักจนผมแปลกใจ........

ว่านายกฯ “ยืนสภาพ” ในภาวะผู้นำา ผู้หนักแน่นดุจขุนเขา

ได้อย่างไร “ใจแกร่ง” เกินกาย ช่างเหลือเชื่อ!?

ภาวะขนาดนี้ นายกฯ ยังรักษาบุคลิกภาพผู้นำาได้เช่นนี้  

ถ้าเป็นศึกสงคราม เมื่อแม่ทัพยืนผงาดกลางห่ากระสุน มีหรือ 

ที่ไพร่พลรบจะระย่อ 

ย่อมฮึกเหิม รบสุดใจ-ขาดดิ้นกันไปข้าง อย่างนั้นจริงๆ

“ใต้ธงรบแม่ทัพที่เข้มแข็ง ย่อมไม่มีทหารเลว” ซุนวู กล่าว

ไว้ไม่ผิดจริงๆ!

นี่ก็เข้ามา ขึ้น ๕ ค่ำา เดือน ๕ ปีขาล ตรงกับวันพุธ ที่ ๖  

เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

“วันจักรี”!

วันที่ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” 

เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่ง

ราชวงศ์จักรี

และทรงสถาปนา “กรุงเทพมหานคร” เป็นเมืองหลวง

ของประเทศไทย เมื่อ ๒๔๐ ปีที่ผ่าน 

คือ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕

เป็นวาสนา เป็นบุญ หรือเป็นเวรกรรมของพลเอก

ประยุทธ์ก็ยากกล่าว 

ที่ทำาให้ท่านต้องเข้ามาทำาหน้าที่ผู้นำาบริหารในภาวะ

ประเทศอยู่ท่ามกลางวิกฤตโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การ

คุกคาม และการเมืองเปลี่ยนโลก

รวมทั้งภาวะ “โรคระบาดใหม่” โควิดล้างโลก! 

วิกฤตโลกส่งผลวิกฤตประเทศประหนึ่ง “ทุกข์ซ้ำา-กรรม

ซัด วิบัติเป็น” เช่นนี้

ถ้าผู้นำาไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ เป็นใครซักคน จากสภา  

๕๐๐ 

แน่ใจได้เลย จะไม่มีเสียงบ่น-เสียงด่า-เสียงไล่นายกฯ

เพราะ สิ้นแรง-สิ้นเสียงกันไปหมดแล้ว

แค่จะยกมืออ้อนวอนจากสวรรค์ หรือค้อมต่ำาเพื่อ

อ้อนวอนขอเศษน้ำาข้าวจากคลับเฮาส์ ก็ไม่มี!

เพราะบุญคนไทย-บุญประเทศหรอก ฟ้าดินจึงส่งนายกฯ 

ประยุทธ์มารับบาปแทน

แต่จากนี้ ไป........

ต่อให้ “ฟ้าถล่ม-ดินทลาย” ใครก็ล้มนายกฯ ประยุทธ์

ลงไม่ได้แล้ว จงเชื่อผม!

ก็ไม่มีใครเกลียดและปฏิเสธการเป็นนายกฯ ของพลเอก

ประยุทธ์ถึง ๕๐-๖๐ ล้านคนเช่นกัน

นั่นคือ นายกฯ มีทั้งคนรัก-คนชัง และคนเบื่อกับผู้นำาที่อยู่

นานๆ เพราะนั่นคือธรรมชาติมนุษย์ อะไรที่จำาเจ ถึงดี ก็เบื่อ 

ในรัก-ในชัง-ในเบื่อ.......

ถามว่า ตั้งแต่มีนายกฯ มา มีใคร-ยุคไหน ยกเว้นยุคป๋า

เปรม ที่เข้ามาพัฒนาบ้านเมือง พัฒนาอาชีพ การทำามาหากิน  

ดูแลความเป็นอยู่ ช่วยเหลือชาวบ้าน คนยาก-คนจน ผู้เฒ่า-ผู้

แก่ ตามฐานานุรูปอย่างนายกฯ ประยุทธ์เห็นผลเป็นรูปธรรมจับ

ต้องได้บ้าง?

มียุคไหน รัฐบาลไหน เข้ามาทำาถนนหนทาง โดยเฉพาะ

รถไฟไปเชียงราย-เชียงของ ฝันไม่เคยเป็นจริงมาเกือบร้อยปี  พอ

นายกฯ ประยุทธ์มา ๒-๓ ปี 

“ฝันเป็นจริง” แล้วขณะนี้!

โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ “บ้านไผ่-มุกดาหาร- 

นครพนม” ไปสุดทางที่สถานีรถไฟสะพานมิตรภาพ ๓ “ไทย-ลาว” 

พี่น้องอีสานก็คอยแห้ง-คอยแล้งมาตลอด

พลเอกประยุทธ์ “จัดให้”

ตอนนี้ เวนคืนพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อย ระยะทางราวๆ  ๓๕๐ 

กม. ใช้เวลาก่อสร้าง ๔ ปี เริ่มลงมือตั้งแต่ปี ๖๕ นี้แล้ว

เรียกว่า ทั้งเหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้ กระทั่งกรุงเทพฯ ถ้าใคร

ถ่ายรูปบ้านเมืองไว้แต่ปี ๕๙-๖๐ เก็บไว้ 

แล้วเอามาเทียบดูกับบ้านเมืองปัจจุบันวันนี้

ท่านจะตกใจ.... โอ้ โฮ!

มันเป็นไปได้อย่างไร บ้านเมืองเรา ถนน-คู-คลอง

เปลี่ยนแปลงแปลกตาไปมากมายถึงขนาดนี้เชียวหรือ?

เนี่ย...ที่ผมยกมาพูดหยาบๆ สำาหรับคนที่รัก-ที่เข้าใจนายกฯ 

อยู่แล้ว ก็ยกไว้ 

นึ

แปลง หลายแปลงอาจจะอยู่ใน

เขตป่า ซ่ึงทางน้ันก็รับทราบ และ

ยินดีรับโอน จึงมีผลว่านางสมพร

อาจจะรับรู้ต้ังแต่ก่อนโอนแล้วจึง

เซ็นรับไว้ 

“ผมพยายามดูเรื่องนี้  

เพราะเกรงกลัวที่จะอ้างว่าใช้

อำานาจไม่เป็นธรรม ผมได้กำาชับ

ทุกฝ่ายไปทำาให้เกิดความธรรม

ที่สุด ซึ่งเมื่อผมมาดูแผนระวาง 

รวมถึงดูเจ้าหน้าที่เดินสำารวจ

และรับทราบรายงาน ก็ไม่มีทาง

อื่น เพราะระบบโครงข่ายการ

รังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ 

(RTK GNSS Network) ที่ใช้

ตรวจ พบความคลาดเคลื่อน

น้อยมาก เพราะดูจากรูปถ่าย

ดาวเทียม ลงแผนที่เป๊ะหมด มี

อยู่ 1 แปลงจาก 60 แปลงที่บาง

ส่วนคาบเกี่ยว ซึ่งถ้าคาบเกี่ยว

นอกเขตก็ต้องให้เขา และให้เขา

ไป ในส่วนที่ไม่ติดก็ไปแก้ โฉนด

ให้ถูกต้อง” นายนิพนธ์กล่าว

เมื่อถามว่า เรื่องน้ีจะคาบ

เก่ียวกับคดีอาญาหรือไม่ นาย

นิพนธ์กล่าวว่า เรื่องน้ีไม่ใช่อำานาจ

ของกรมท่ีดิน ต้องไปดูว่าใคร

มีหน้าท่ีดูแลเขตป่า เช่น กรมป่า

ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ก็ต้องว่าไป และ

ใครมีอำานาจตามกฎหมายก็ต้อง

ไปดูว่าสามารถดำาเนินคดีอาญา

ได้หรือไม่ เพราะคดีอาญาต้องดู

ท่ีเจตนา ถ้าไม่มีเจตนาก็ว่ากันไป 

ถ้ามีเจตนาก็เข้าสู่คดีอาญา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อน

หน้านี้ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 

มารดาของนายธนาธรได้ออก

มาระบุว่า รู้สึกเสียใจอย่างมากที่

สังคมและสื่อต่างๆ ไปพาดหัวว่า

ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจรุกที่ป่า กิน

ป่า เพราะเป็นข้อหาที่ร้ายแรง

สำาหรับตนเองและครอบครัว ที่

ทำามาหากินสุจริตและตั้งใจช่วย

เหลือสังคมอย่างเต็มกำาลังมา

โดยตลอด ยืนยันเป็นการซื้อมา

โดยสุจริต หากผิดก็พร้อมคืนให้

แผ่นดิน.

อัยการตีกลับคดี‘กระติก’

ให้ตร.รวมสำานวนใหม่
รัชดาฯ • อัยการคืนบันทึกคำา

ให้การ “กระติก” ให้ ตร.สอบส่ง

พร้อมคดีแตงโม ด้าน ผบช.ภ.

1 หารืออัยการจังหวัดนนท์หลัง

สำานวนส่งฟ้อง “กระติก” ถูกตี

กลับ

นายอิทธิพร แก้วทิพย์ 

โฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด 

แถลงกรณีพนักงานสอบสวน

ส่งบันทึกคำาให้การท่ีกระติก อิจ

ศรินทร์ จุฑาสุขสวัสด์ิ ผู้จัดการ

แตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ 

รับสารภาพในข้อหาแจ้งข้อความ

อันเป็นเท็จในคดีอาญา การเสีย

ชีวิตของแตงโม แก่พนักงาน

อัยการคดีศาลแขวงพิจารณา

ส่งฟ้องด้วยวาจาต่อศาลแขวง

นนทบุรี ว่าทางคณะทำางานของ

พนักงานอัยการประชุมกันแล้ว

เห็นว่า แม้คดีน้ีพนักงานสอบสวน

จะสามารถส่งฟ้องด้วยวาจาได้ 

เพราะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ 

แต่คดีน้ีมีความเก่ียวข้องกับคดี

การเสียชีวิตของแตงโม ภัทรธิดา 

พัชรวีระพงษ์ ซ่ึงสังคมให้ความ

สนใจ และเก่ียวข้องกับบุคคล

บนเรืออีกหลายคน มีความยุ่ง

ยากสลับซับซ้อนและเข้าข่าย

คดีเอกภาพ ซ่ึงพนักงานอัยการ

ยังไม่ทราบรายละเอียด ดังน้ัน

เพื่อการพิจารณาคดีให้เกิดความ

บริสุทธ์ิยุติธรรมและส้ินสงสัย จึง

ขอคืนตัวผู้ต้องหาพร้อมสำานวน

ให้พนักงานสอบสวนไปดำาเนิน

การสอบสวนให้เสร็จส้ินเสียก่อน 

แล้วจึงส่งตัวฟ้องศาล พร้อมกับ

คดีหลัก คือสำานวนคดีการเสีย

ชีวิตของดาราสาวอีกคร้ัง เพราะ

หากส่งฟ้องศาลแล้วสอบสวนพบ

ข้อเท็จจริงใหม่จะไม่สามารถส่ง

ฟ้องซ้ำาได้อีก

นายประยุทธ์ เพชรคุณ 

รองโฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด 

ช้ีแจงว่า เมื่อคดีมีความซับซ้อน 

มีผู้เก่ียวพันจำานวนมากและอาจ

มีผู้กระทำาความผิดเพ่ิมเติม จึง

ควรทำาการสอบสวนในภาพรวม

ท้ังหมดให้ส้ินกระแสความ ก่อน

เข้าสู่กระบวนการของพนักงาน

อัยการ เพราะการแยกส่วนย่อย

ส่วนใดส่วนหน่ึงออกมาพิจารณา

ก่อนโดยไม่อาจทราบข้อเท็จ

จริงภาพรวมท้ังหมด อาจจะส่ง

ผลกระทบต่อการพิจารณาคดี 

สำาหรับข้ันตอนหลังจากน้ีอัยการ

จะส่งคืนสำานวนและตัวกระติก

ให้พนักงานสอบสวนดำาเนินการ

ต่อไป

ท่ีสำานักงานอัยการจังหวัด

นนทบุรี อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้

บัญชาการตำารวจภูธรภาค 1 

(ผบช.ภ.1) พล.ต.ต.อุดร ยอม

เจริญ รอง ผบช.ภ.1 และ 

พ.ต.ท.พันธมิตร จ้างประเสริฐ รอง 

ผกก.สอบสวน สภ.บางบัวทอง 

พร้อมทีมพนักงานสอบสวนคดี

การเสียชีวิตของ “แตงโม นิ

ดา” นำาสำานวนคดีเข้าพบอัยการ

จังหวัดนนทบุรี ใช้เวลาเข้าพบ

ประมาณช่ัวโมงคร่ึงก่อนจะเดิน

ทางกลับ

โดย พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิ

จิตร ผยช.ภ.1 เดินลงมาจาก

อาคารสำานักงานอัยการจังหวัด

นนทบุรี และกล่าวกับผู้สื่อข่าว

ด้วยท่าทางเคร่งเครียดเพียงส้ันๆ 

ว่า เดินทางมาขอคำาปรึกษาใน

เรื่องคดีของแตงโม นิดา กับทาง

อัยการจังหวัดนนทบุรี ก่อนข้ึนรถ

และเดินทางกลับทันที.

‘คลัง’มั่นใจเงินหมุนหยุดกู้เพิ่ม
ทำาเนียบฯ • “สุพัฒนพงษ์” ยัน

รัฐบาลไม่กู้เพ่ิมหลังสถานการณ์

หลายเรื่องดีข้ึน ราคาน้ำามันลง 

แต่ยังไม่ประมาท ระบุยังไม่คลอด

มาตรการลดค่าครองชีพเพ่ิม 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พลังงาน กล่าวภายหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ว่า ในการประชุม ครม.ยังไม่มี

มาตรการลดค่าครองชีพอะไร

เพิ่มเติมออกมา หลังจากรัฐบาล

ได้ออกมาตรการมาแล้ว 10 

มาตรการ ส่วนในด้านพลังงาน

เองนั้น ตอนนี้คงต้องเน้นเรื่อง

การประหยัดพลังงานควบคู่กัน

ไปกับมาตรการที่ออกมาดูแล

ผลกระทบในระยะสั้น ถือว่า

เป็นมาตรการที่ทำาได้เลย ตั้งเป้า

หมายการประหยัดพลังงานลง

ให้ได้ 20% รัฐบาลเองขอความ

ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า มาตรการ

ต่างๆ จำาเป็นต้องใช้เงินมาก 

รัฐบาลจะมีการกู้เงินเพิ่มเติม

หรือไม่ นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

ว่า ตอนนี้ยังไม่มีความจำาเป็น

ต้องกู้เพิ่ม เพราะปัจจุบันหลาย

เรื่องเริ่มดีขึ้น ราคาน้ำามันอยู่ใน

ระดับลงมาหน่อย แต่ประมาท

ไม่ได้ เพราะสถานการณ์ต่างๆ 

คาดเดาได้ยาก  

เมื่อถามว่า กระแสรถ

อีวี คนตอบรับดีมากจากงาน

มอเตอร์ โชว์ 2022 รัฐจะทำา

อะไรต่อหรือไม่ นายสุพัฒน

พงษ์กล่าวว่า ถือเป็นทิศทางที่ดี 

ตอนนี้กำาลังดูจำานวนผู้ประกอบ

การค่ายรถต่างๆ จะเข้ามา

ร่วมโครงการกับรัฐเพื่อรับสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ มากขึ้น ส่วน

มาตรการที่จะออกมาเพิ่มเติมคง

มี อาทิ การสนับสนุนสถานีอัด

ประจุไฟฟ้าที่ต้องเตรียมพร้อมไว้

รองรับกับจำานวนรถอีวีที่เพิ่มขึ้น 

และการผลักดันให้มีการสร้าง

โรงงานผลิตแบตเตอรี่ขึ้นมา

ในประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขึ้น

ไปอีก โดยรัฐบาลพยายามจะ

ดึงเจ้าใหญ่ๆ เข้ามาในประเทศ. 

ไทยโพสต์ • “นิพนธ์” ยัน ยึดที่ดินแม่ธนาธรถูกต้องตาม กม. ปัด

กลั่นแกล้งทางการเมือง เปิดช่องอุทธรณ์กรมที่ดิน-ต่อสู้ ในชั้นศาล

ปกครอง ชี้ ไม่มีอำานาจฟันอาญา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่

ทำาเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญ

ญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะ

กำากับดูแลกรมที่ดิน ให้สัมภาษณ์

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ถึงการเพิกถอนเอกสิทธิ์

ถือครองที่ดิน น.ส.3 ก. ของนาง

สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ และบุตร

อีก 2 คน คือ น.ส.ชนาพรรณ 

จึงรุ่งเรืองกิจ และนายธนาธร จึง

รุ่งเรืองกิจ ว่า นางสมพรมีสิทธิ์ที่

จะยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมที่ดิน

ภายใน 15 วัน เมื่ออุทธรณ์ต่อ

กรมที่ดินแล้วไม่เป็นผล นางสม

พรมีสิทธิ์ไปฟ้องศาลปกครองได้ 

เพราะถือว่าการเพิกถอนเป็นคำา

สั่งทางปกครอง จึงต้องไปดูว่า

ศาลปกครองจะพิจารณาอย่างไร

“ผมยังไม่ทราบว่านาง

สมพรยื่นเรื่องมาหรือยัง หาก

นางสมพรไม่ได้อุทธรณ์ก็ถือว่า

จบ เพราะการเพิกถอนมีผลอยู่                           

แล้ว และถือว่าไม่มีเอกสาร

สิทธินั้น โดยที่ดินดังกล่าวจะ

คืนสภาพเป็นที่ป่า การให้ศาล

ปกครองตรวจสอบถือเป็นเรื่อง

ดี เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุก

ฝ่าย เพราะศาลปกครองจะได้ดู

พยานหลักฐานทั้งหมดว่าเป็นไป

โดยชอบหรือไม่” รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุ

เมื่อถามถึงกรณีที่นางสม

พร ระบุว่าถือครองที่ดินดังกล่าว

ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพฯ และผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ประกาศเจตจำานงสุจริตในการเลือกตั้งให้ผู้

สมัครยอมรับเรื่องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย รู้รักสามัคคี เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส ไม่ใส่

ร้ายป้ายสี

มา 30 ปี ไม่มีปัญหา แต่เมื่อ

นายธนาธรเล่นการเมืองมีคดี

เกิดขึ้น นายนิพนธ์กล่าวว่า กรณี

นี้ให้ความเป็นธรรมกับนางสม

พร เพราะนางสมพรไปซื้อที่ดิน

ต่อมาจริง แต่เมื่อมีการร้องเรียน

ก็ต้องตรวจสอบ ซึ่งได้ความจริง

ว่ามีหนังสือจากกรมพัฒนาที่ดิน 

และกรมป่าไม้ มายืนยันว่าพื้นที่

นั้นเป็นพื้นที่ป่าถาวร ซึ่ง ครม.

ประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ทาง

กรมที่ดินไม่มีทางเลือกอื่นจึง

ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

เมื่อถามว่า การดำาเนินการ

ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการกล่ัน

แกล้งทางการเมืองต่อนายธนาธร 

นายนิพนธ์กล่าวว่า ตนยืนยันว่า

ไม่มีแน่นอน ซ่ึงได้กำาชับกรมท่ีดิน

ว่าต้องให้ความเป็นธรรม เมื่อไปดู

สารบบการจัดซ้ือท่ีดินจำานวน 60 
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ในที่ประชุม ครม.

เมื่อวันอังคารเดือดระอุ! ระหว่างการพิจารณาเรื่อง                                                                      

การสงเสริมใหผูประกอบการชวยลดปริมาณขยะ

พลาสติกที่ ย อยสลายไม

ได น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ รมช.

เกษตรและสหกรณ ไดแสดงความ

เห็นวา “รานคาไมใหถุงพลาสติกกับ

ประชาชนที่มาซื้อของ แตกลับเอามา

ขาย ซึ่งเปนการเอาเปรียบประชาชน 

ขอฝากไปถึง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจะชวยแกปญหา

อยางไร” ทําให นายวราวุธ ศิลป

อาชา รมว.ทรัพยากรฯ กลาวสวน

ทันทีวา “ไมเกี่ยวกับกระทรวง เพราะ

ดูแคนโยบายลดการใชพลาสติก สวน

การขายเป็นเรื่องของร้านค้า ขออย่าพูดพาดพิง อย่าพูดเพื่อ

เอามัน” ทําให น.ส.มนัญญา ตอบโตกลับวา “การพูดแบบนี้

ไมรับผิดชอบ” โดยมีการเปดไมคตอบโตกันไปมาหลายครั้ง จน 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ตองอยาศึก ความ

จริง รมต.มนัญญา ก็พูดถูก เพราะผลการดําเนินงานไมใชถุง                            

พสาสติก กลุมทุน หางโมเดิรนเทรด ไดประโยชนเต็มๆ ไมตองมี

ตนทุนถุงพลาสติกบริการลูกคา ใครอยากไดตองซื้อเอา ขณะที่ใน

ตลาดสด-ตลาดนัดทั่วไปก็ยังใชถุงพสาสติกกันปกติ ครม.ควรตอง

ชวยกันออกมาตรการใหเกิดผลมากกวานี้ ดีกวาเถียงกันแบบไร

วุฒิภาวะ...• 

การแกปญหาขายสลากกินแบงรัฐบาลในราคาเกินกวาที่

กําหนด นําโดย นายอนุชา  นาคาศัย  รมต.ประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี กับ นายเสกสกล อัตถาวงศ                                                         

ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี 

ทําทาจะไปได แตมาสะดุดเม� อมีการ                                                          

ปลอยคลิป นายเสกสกล คุยกับ นาง                                                          

จุรีพร สินธุไพร ประจําสํานักเลขาธิ 

การนายกฯ เร� องนายเสกสกลยืมเงิน 

15 ลานจากพอคาสลากกินแบงแลว

ถูกทวงหนี้ และเร� องขอโควตาสลาก 

เร� องนี้ตนตอมาจาก ทนายษิทรา เบี้ย

บังเกิด เปนคนปลอยคลิป ทนายษิทรา

เปนคนทํางานให บิ๊กโจก-พล.ต.ท.                                                               

สุรเชษฐ หักพาล ผูชวย ผบ.ตร.ลูก

นอง บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ สวน จุรีพร ยาย

ไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย ที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เปน

เลขาธิการพรรคฯ จึงไมใชเร� องบังเอิญที่คลิปจะหลุดออกมา แต

เปนแผนเตะตัดขากันเอง วงการสลากกินแบงมีผลประโยชน

มหาศาล หาก เสกสกล-อนุชา แกปญหาไมสําเร็จ จะกระทบถึง

ภาพลักษณนายกฯ ดวย...• 

การเลือกตั้ง ผูวาฯ กทม. ครั้งนี้ถือวาทุบสถิติที่มีผูสมัคร

ถึง  31 คน ผูสมัคร ส.ก. 382 คน นายอิทธิพร บุญประคอง 

ประธานกรรมการ การเลือกตั้ง  (กกต.) เปนประธานจัดอบรม

เลือกตั้งสมานฉันททําความเขาใจกฎหมายปองกันทําผิดกฎหมาย

เลือกตั้ง พรอมประกาศเจตนารมณรวมเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม 

ขณะเดียวกัน นายอภิชัย  เตชะอุบล  ผอ.ศูนยอํานวยการเลือก

ตั้ง ส.ก.พรรคพลังประชารัฐ  แตงตั้ง นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน  

เหรัญญิกพรรค  เปนประธานยุทธศาสตรหาเสียงรวมกับผูสมัคร

เลือกตั้ง ส.ส. แต นางนฤมล  ปฏิเสธที่จะรับตําแหน�งดังกลาว 

เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรค ต้องระมัดระวังในเรื่องที่

เกี่ยวของกับการเลือกตั้งทองถิ่น ทั้งนี้ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถิ่นฯ มาตรา 69 หามไมให 

“เจาหนาที่ของรัฐ” (มีความหมาย

รวมถึง ส.ส.และรัฐมนตรี) ใชตําแหน�ง

หนาที่กระทําการใดๆ อันเปนคุณหรือ

เปนโทษแกผูสมัคร ซึ่งยอนแยงในตัว

เองที่ใหพรรคการเมืองสงตัวแทนลง

สมัคร แตหามชวยหาเสียงใหตัวแทน

พรรค ซึ่งมีการเสนอแกไขกฎหมายไป

แลว หวังวาจะแกไขสําเร็จ...•

คดีการเสียชีวิตของ แตงโม-

น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ ยังสับ 

สนอลเวง เมื่ออัยการคดีศาลแขวง

นนทบุรีตีกลับสํานวนคดี น.ส.อิจศรินทร จุฑาสุขสวัสดิ์ หรือ 

กระติก ผูตองหา “ขอหาแจงขอความอันเปนเท็จฯ” จากพนักงาน

สอบสวน (พงส.) สภ.เมืองนนทบุรี แลวใหคืนตัวผูตองหาพรอม

บันทึกคําให้การรับสารภาพ เพื่อทําการสอบสวนจนเสร็จสิ้น

กระบวนการสอบสวน ทําให พงส.ตองนําตัวกระติกมาขออํานาจ

ศาลผัดฟอง 6 วัน ขณะที่ กระติก ไปย� นขอศาลแยกพิจารณาคดี

ใหการเท็จ ขอศาลแยกพิจารณาคดีใหการเท็จจากคดีหลัก หวัง

ยกภูเขาออกจากอก ซึ่งเร� องนี้อัยการเคยไดบทเรียนมาเยอะ คดี

ที่มีความซับซอน เม� อแยกสํานวนสงฟองไปแลวพบวาคดีหลักมี

ขอเท็จจริงอีกอยางจะมาฟองซ้ําก็ไมได อัยการสูงสุด จึงมีหนังสือ

เวียนใหมีการสอบสวนคดีหลักใหสิ้นกระแสความกอน ที่สําคัญ

หาก “สํานวนไมตรงปก” เสนออัยการฟอง แตไมรูวาตามพยาน

หลักฐานแตละคน “ประมาทอยางไร?” หากอัยการจะสั่งฟอง ผู

ตองหาก็อาจหลุดได ซึ่งก็ตองตีกลับให พงส.สอบสวนเพิ่มเติมอีก 

ตองจับตา 24 เม.ย.ครบเดือน ตร.จะสรุปคดีอยางไร?...•  

นางจุรีพร 

สินธุไพร 

แซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

เปนคําทางการท่ีใชเรียกชายไทยซ่ึงไดรับการตรวจเลือก

เขาเปนทหารโดยผานขั้นตอนจับใบดํา-ใบแดง หรือที่สมัคร

ใจเขามา หรือเรียกกันแบบเขาใจงายวา “ทหารเกณฑ” หรือ 

“ทหารใหม” ในอดีตมักมีคําเรียกกันวา “ไอเณร” หรือ “ลูกเณร” 

แตถูกวิพากษวิจารณวาไมเหมาะสม และไมใหเกียรติผูมาทํา

หนาที่เพ� อชาติและเพ� อสวนรวม. 

ทหารกองประจําการ 

น.ส.มนัญญา 

ไทยเศรษฐ 

นายอิทธิพร 

บุญประคอง

มกรมที่ดินมีคําสั่งเม� อวันอังคารที่ 29 มีนาคม เพิกถอน

หนังสือรับรองการทําประโยชน น.ส.3 ก. ของนางสมพร                            

จึงรุงเรืองกิจ ประธานบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร

กลุมบริษัท ไทยซัมมิท มารดานายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ 

ประธานคณะกาวหนา ซึ่งหนังสือรับรองการทําประโยชน น.ส.3 ก.ดัง

กล่าวก็มีชื่อของธนาธร และชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ พี่สาวธนา

ธรดวย กรณีครอบครองที่ดินในเขตปาไมถาวร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

จํานวน 59 ฉบับ เนื้อที่รวม 2,111-1-69 ไร โดยมิชอบ อยางไรก็ตาม 

กฎหมายยังเปดชองใหนางสมพรและคนในครอบครัวจึงรุงเรืองกิจได

ตอสูเพ� อพิสูจนการครอบครองที่ดินผืนดังกลาว

เริ่มที่การตอสู ในขั้นตอนตามมาตรา 

44 แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.2539 ที่ ให้นางสมพรยื่นอุทธรณ์เพื่อ

โตแยงคําสั่งกรมที่ดินดังกลาว โดยตองย� น

อุทธรณตออธิบดีกรมที่ดินภายใน 15 วัน นับ

แตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง

ซึ่งหากขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ

ยุติลง โดยที่กรมที่ดินและกระทรวงมหาด 

ไทยมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเพิกถอนเอกสาร

สิทธิดังกลาว เร� องก็อาจยุติลงโดยเร็ว แต

หากกรมท่ีดินและกระทรวงมหาดไทยยืนยัน                                                            

ใหมีการเพิกถอน ทางนางสมพรและทนาย 

ความยังสามารถสู ไดตอในขั้นตอนทางศาล

ปกครอง 

สิ่งที่น�าติดตามตอไปก็คือ แลวในสวน

ของ คดีอาญา ที่กอนหนานี้เม� อวันที่ 4 ก.พ.                                                                

2564 ที่กรมปาไม นําโดย อดิศร นุชดํารงค 

อธิบดีกรมปาไม ในเวลานั้น เขาแจงความ

ตอตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) เพื่อให้ดําเนินคดีกับนางสม

พร จึงรุงเรืองกิจ, น.ส.ชนาพรรณ จึงรุงเรืองกิจ และนายธนาธร จึง

รุงเรืองกิจ หลังพบการใชเอกสารที่ดิน น.ส.3 ก. จํานวน 60 ฉบับ 

(รวมเนื้อที่ 2,154-3-82 ไร) นํามายึดถือ ครอบครองที่ดินในเขตปา

สงวนแหงชาติ 

ตอนนั้นกรมปาไมระบุความผิดทั้งสามคนไววา กรมปาไมได

ตรวจสอบกรณีการครอบครองที่ดินของนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ และ

ผูเกี่ยวของในเขตปาสงวนแหงชาติ ในทองที่จังหวัดราชบุรี คณะเจา

หนาที่ของชุดพยัคฆไพรไดสืบสวนสอบสวนพบวา ยังมีการนําเอกสาร

สิทธิที่ดินประเภท น.ส.3 ก. ที่เปนเอกสารที่ออกโดยไมชอบดวย

กฎหมายอีกจํานวนมากของนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ 

จึงรุงเรืองกิจ และนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ อีกจํานวนไมนอยกวา 60 

ฉบับ รวม 2,154 ไร นํามายึดถือ ครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหง

ชาติ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเปนความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม คณะ

เจาหนาที่จึงไดรวมขยายผลสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบตอเน� องจนถึง

วันนี้

อดิศร-อธิบดีกรมปาไมเวลานั้น ระบุวา พื้นที่ที่มีการครอบ

ครองทําประโยชนอยูในทองที่ ต.รางบัว, ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี เปนพื้นที่ตอเน� องขนาดใหญ เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไรเศษ มี

การใชประโยชน โดยปลูกยูคาลิปตัสตอเน� องทั้งพื้นที่ สืบทราบวามีการ

จางเฝาดูแลพื้นที่โดยกลุมบุคคลในพื้นที่ และสืบสวนสอบสวนพบวา

พ้ืนท่ีดังกลาวท้ังหมดถูกครอบครองโดยใชเอกสารสิทธิประเภท น.ส.3 ก.                                            

ที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย จํานวน 60 ฉบับ พบผูครอบครอง น.ส.

3 ก. คือ นางสมพร จํานวน 53 ฉบับ เนื้อที่ 1,940-3-93 ไร เปนของ 

น.ส.ชนาพรรณ จํานวน 5 ฉบับ เนื้อที่ 132-0-22 ไร และของนาย

ธนาธร จํานวน 2 ฉบับ เนื้อที่ 81-3-67 ไร รวมเนื้อที่ 2,154-3-82 ไร 

“ขณะเดียวกันเจาหนาที่ ไดตรวจพบทั้ง 60 ฉบับ ออกโดย

ไมมีหลักฐานเดิม (ส.ค.1) เปนการเดินสํารวจออกเม� อป 2521 กอน

ประกาศพื้นที่ดังกลาวเปนปาสงวนแหงชาติเม� อป 2527 แตพื้นที่ดัง

กลาวถูกประกาศเปนเขตปาไมถาวรหมายเลข 85 เม� อป 2512 หรือ

กอนที่จะมีการออกเอกสาร น.ส.3 ก.ทั้ง 60 ฉบับ จึงเปนเอกสารสิทธิ

ที่ดินที่ออกมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย เม� อตรวจสอบโดยละเอียดพบ

วา ปรากฏช� อผูครอบครอง 3 ราย นําเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกโดยไม

ชอบดวยกฎหมายนํามายึดถือ ครอบครอง ทําประโยชนที่ดินในเขต

ปาสงวนแหงชาติ เปนการกระทําใหเกิดความเส� อมเสีย เสียหายตอ

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่อยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม”

นอกจากนี้ อธิบดีกรมปาไมระบุตอนนั้นวา กรมปาไมตรวจ

สอบพบเจาหนาที่ภาครัฐ ทั้งเจาพนักงานที่ดินและเจาพนักงาน

ฝายปกครอง ที่ ไดรวมกันออกเอกสารสิทธิที่ดินดังกลาว ประกอบ

ดวย นายวานิภพ ธรรมวิเศษ เปนเจาหนาที่พิสูจนสอบสวน, นาย

รวม ชลิตโกมุท เปนผูชวยผูกํากับภาคสนาม, นายไพโรจน รัตน

วิสาลนนท เปนผูควบคุมสาย, นายโกศล ลักษิตานนท เปนผูลงนาม

เห็นควรออก น.ส.3 ก., นายเฉลิมวงศ สรรพศิริ ปลัดอําเภอ ทําการ

แทนนายอําเภอจอมบึง เปนผูลงนามคําสั่งใหออกเอกสาร น.ส.3 ก. 

ตั้งแตชวงป พ.ศ.2521 ซึ่งคณะเจาหนาที่ ไดรวมกันพิจารณาแลว

ตามรายละเอียดขางตน จึงเห็นวาเปนการกระทําที่เช� อไดวาเปนการ

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พระราช

บัญญัติปาไม ประมวลกฎหมายที่ดิน 

ขณะที่กอนหนานั้นเม� อชวงธันวาคม 2563 ส� อรายงานขาววา 

อดิศร นุชดํารงค อธิบดีกรมปาไม ไดประสานสั่งการใหนายชีวะภาพ 

ชีวะธรรม ประสานหน�วยงานที่เกี่ยวของเขาขยายผลตรวจสอบการ

ครอบครองที่ดินดังกลาวที่ราชบุรี และตั้งแตชวงวันที่ 7-28 ธ.ค.2563 

คณะเจาหนาที่ประกอบดวย หน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ

ไพร) นําโดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ที่ปรึกษาหน�วยฯ, นายชาญ

ชัย กิจศักดาภาพ หัวหนาหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ

ไพร), นายคม ศรีสวัสดิ์ ผอ.ศปป.1 (ภาคกลาง), จนท.ศปป. 4 กอ.รมน. 

และ จนท.กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผกก.5 บก.ปกส.), นายนิทรรศ 

เวชวินิจ ผอ.สจป.10 (ราชบุรี), ผอ.ศ.ปม.ราชบุรี, หน.รบ.1 (จอมบึง) 

พรอมหน�วยงานที่เกี่ยวของไดขยายผลสืบสวนสอบสวนตอเน� องจาก

ขอมูลเดิมที่ไดดําเนินการไว

ผลการตรวจสอบจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.2563 พบวา 1.มีการนําเอก

สารสิทธิที่ดินที่เกี่ยวของ 77 แปลง (ประกอบดวย โฉนดที่ดิน จํานวน 

1 แปลง เนื้อที่ 43-0-64 ไร, น.ส.3 ก. จํานวน 55 แปลง เนื้อที่ 2,010-

22-00 ไร, น.ส. 3 จํานวน 14 แปลง เนื้อที่ 694–2-63 ไร โดยมีเนื้อที่

รวมทั้งหมดกวา 3,098 ไรเศษ

อีกทั้งตรวจสอบพบที่ดินทั้งหมดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปา

ฝงซาย แมน้ําภาชี และซอนทับกับเขตปฏิรูปที่ดินของสํานักงานการ

ปฏิรูปที่ดินเพ� อเกษตรกรรม (ประกาศป 2554 และไมมีแผนงานพรอม

งบประมาณที่จะการดําเนินงาน จึงไมมีผลเปนการเพิกถอนปาสงวน

แหงชาติ) และแปลงที่ดินทั้งหมดซอนทับในเขตปาไมถาวร หมายเลข

ที่ 85 (ป 2512)

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา น.ส.3 ก.ทั้ง 55 

ฉบับออกโดยไมมีหลักฐานเดิม (ส.ค.1) เปนการเดินสํารวจออกเม� อป 

2521 กอนประกาศพื้นที่ดังกลาวเปนปาสงวนแหงชาติเม� อป 2527 แต

พื้นที่ดังกลาวถูกประกาศเปนเขตปาไมถาวรหมายเลข 

85 เม� อป 2512 กอนที่จะมีการออกเอกสาร น.ส.3 

ก.ทั้ง 55 ฉบับ ซึ่งทําใหเปนเอกสารที่ออกไมชอบดวย

กฎหมายในขณะนั้น

ส� อรายงานไวตอนนั้นอีกวา จากพยานหลักฐาน

ที่เช� อไดวานางสมพร จึงรุงเรืองกิจ มีเจตนาครอบครอง

ที่ดิน น.ส.2 โดยการซื้อเปลี่ยนมือจากบุคคลอ� นแบบผิด

กฎหมาย จํานวน 7 แปลง เนื้อที่ 350 ไร (แปลงที่ดินดัง

กลาวเปนเอกสาร น.ส.2 เปนประเด็นปญหาซอนทับที่

ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ มีการรองเรียนของกลุม

ชาวบาน ม.14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่มีแผน

งานจัดตั้งปาชุมชนของหมูบาน และมีตัวแทนของนาง

สมพร จึงรุงเรืองกิจ ไดออกมารวมตรวจสอบรวมกับ

เจาหนาที่หลายฝาย มีการยอมรับการครอบครองและ

แสดงเจตนามอบใหหมูบานจัดตั้งปาชุมชนของหมูบาน 

ซึ่งเปนการแสดงเจตนาครอบครอง น.ส.2 แบบผิด

กฎหมายของนางสมพร)

“ตรวจสอบพบวานางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ครอบ

ครองท่ีดินมือเปลาแบบผิดกฎหมาย (ภ.บ.ท.5) อีก 1 แปลง เน้ือท่ี 90 

ไร ในทองท่ี ม.3 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยตรวจสอบพบหลัก

ฐานใบเสร็จรับเงินท่ีระบุช� อนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ จายเงินคาท่ีดินมือ

เปลาในเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 90 ไร ในชวงป 2553-2556 สวน

เอกสารโฉนดท่ีดิน 1 แปลง และ น.ส.3 อีก 14 ฉบับ ตองขยายผลตรวจ

สอบ” ส� อรายงานขาวดังกลาวไวเม� อชวงปลายป 2563 

หลังมีการแจงความดําเนินคดีดังกลาวจากกรมปาไม ทําให

ตอมา วันที่ 22 เมษายน 2564 นางสมพรเดินทางไปพบพนักงาน

สอบสวน บก.ปทส.เพ� อรับทราบขอกลาวหาตามหมายเรียก โดยนาง

สมพรใหการปฏิเสธ

จากนั้นในชวงเดือนพฤศจิกายน 2564 มีขาววาพนักงาน

สอบสวน บก.ปทส.สงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ

จังหวัดราชบุรี โดยมีความเห็นสั่งไมฟองผูตองหาทั้งสามคนคือ นางสม

พร ชนาพรรณ และธนาธร 

ทําใหเม� อวันที่ 27 มกราคม2565 กรมปาไม นําโดยนายชีวะ

ภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปา

ไม ทําหนังสือถึงอัยการจังหวัดราชบุรี เพ� อเห็นแยงพนักงานสอบสวน 

บก.ปทส. โดยขอใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีเปนไปตามกฎหมาย 

และเห็นวาเพ� อมิใหเกิดความเสียหายตอรัฐ ขอใหรอผลการพิจารณา

เพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินจากกรมที่ดินกอนจะพิจารณาสั่งคดีตอไป

ดังนั้น เรื่องความคืบหน้าการเอาผิดคดีอาญากับนางสมพร 

ธนาธร และชนาพรรณ หลังจากนี้ตองจับตา เพราะรูปคดีอาจจะพลิก

ได แมกอนหนานี้ตํารวจจะมีความเห็นสั่งไมฟองไปแลว 

เรื่องนี้ทาง พลตํารวจตรีมานะ กลีบสัตบุศย์ ผู้บังคับการ 

บก.ปทส. เปดเผยวา ขณะนี้อยูในขั้นตอนที่ตํารวจ บก.ปทส.ไดดําเนิน

การตามที่อัยการไดสั่งใหตํารวจสอบสวนเพิ่มเติม และรอเอกสารของ

กรมที่ดินที่มีคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง น.ส.3 ก.ดังกลาวมาอีกสวน

หนึ่ง ก็ถือวาหมดประเด็นในชั้นพนักงานสอบสวน จากนั้นก็รวบรวม

สงอัยการตอไป สวนจะฟองหรือไมฟองคดีอาญา ตอจากนี้อยูที่ฝาย

อัยการจะเปนผูพิจารณา 

สุดทายแลว เร� องการถือครอง น.ส.3 ก.ที่จังหวัดราชบุรีของนาง

สมพร ชนาพรรณ และธนาธร จะทําใหทั้งสามคนตองตกเปนจําเลยใน

คดีอาญาหรือไม คงตองดูกันวาทางอัยการจะมีความเห็นสั่งฟองหรือ

สั่งไมฟองทั้งสามคน หลังกอนหนานี้ตํารวจ บก.ปทส.มีความเห็นสั่ง

ไมฟองมาแลว 

โดยหากอัยการมีความเห็นสั่งฟองจะถือเปนวิบากกรรมลูก

ใหญของธนาธรและคนในครอบครัวจึงรุงเรืองกิจ สามแมลูก ที่ตอง

ลุนหนักในการสูคดี เพราะหากแพขึ้นมา หายนะอาจมาเยือน!.

ฐบาลไดประกาศใหป 2565 เปนปแหงการแกหนี้ครัว

เรือนใน 8 ประเด็น ไดแก การแกไขหนี้กองทุนเงินกูยืม

เพ� อการศึกษา (กยศ.) การกําหนดใหการไกลเกลี่ยและ

การปรับโครงสรางหนี้เปนวาระของประเทศ การแกไข

ปญหาหนี้เชาซื้อรถยนต รถจักรยานยนต การแกไขหนี้

ขาราชการ โดยเฉพาะครูและตํารวจ การแกไขปญหาบัตรเครดิต

และสินเช� อสวนบุคคล การแกไขปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุนของ

ประชาชนรายยอยและ SME’s การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการ

ยุติธรรมเพ� อเอื้อใหเกิดการแกไขปญหาหนี้สิน

บทความนี้เปนการนําเสนอความเห็น เพ� อเสริมการแกไขหนี้

ครูโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นตัวขับเคลื่อน การขยายผลไปยัง

สหกรณออมทรัพยขาราชการ มหาวิทยาลัย ปญหาดานขอมูลหนี้ของ

ประชาชน ปญหาการรวมหนี้ และการใชหมอหนี้ชวยใหคําแนะนํา

การแกไขหนี้

จากการตระหนักหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเปน 14.58 ลานลานบาท

ในป 2564 อัตราสวนหนี้สินครัวเรือนตอจีดีพีเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 90.1 

ซึ่งเปนสัญญาณเตือนการกอหนี้ที่สูง เม� อเทียบกับรายได ประกอบกับ

เม� อโรคโควิด-19 ไดแพรระบาดอยางรวดเร็วและรุนแรง ประเทศไทย

ขาดรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ติดลบ ลูกหนี้ประสบปญหา รายไดลดลง ธนาคารแหงประเทศไทยจึง

ไดออกมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ จํานวน 4.4 ลานบัญชี มูลหนี้ 1.66 

ลานบาท ในป 2564 ตอเม� อเกิดวิกฤตสงครามรัสเซียบุกยูเครน ปลาย

เดือนกุมภาพันธ 2565 เช� อวาจะมีหนี้จํานวนหนึ่งกลับมาเปนปญหา

และตองไดรับการแกไข

ลูกหนี้ครัวเรือนมีจํานวนมาก กระบวนการติดตามหนี้ กระชับ 

รวดเร็ว ถึงแมจะมีการให โอกาสในการผอนชําระ การแกไขหนี้อยูบาง 

เราก็คงยังเห็นการฟองดําเนินคดี ยึดทรัพยผูค้ําประกันเปนขาวอยาง

ตอเน� อง รวมถึงลูกหนี้กองทุนใหกูยืมเพ� อการศึกษา (กยศ.) 

กระทรวงยุติธรรม ไดจัดงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัว

เรือนไปแลว 3 ครั้ง ที่ กทม., โคราช, สงขลา และครั้งลาสุดที่

นครศรีธรรมราช เม� อ 1 เมษายน 2565 ทําใหหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ศาล ทั้งกอนฟอง ระหวางฟอง บังคับคดี  รวมทั้งสิ้น กวา 6,000 ราย 

จํานวนกวา 1,100 ลานบาท ไดรับการแกไขนับเปนการชวยเหลือพี่

นองประชาชนที่ถูกเจาหนี้ฟองดําเนินคดี ไดกลับมาใชชีวิตตามปกติ

อีกครั้ง 

การแกไขปญหาหนี้ครู เปาหมายระยะแรก จํานวน 200,000 

ราย วิธีการใชสหกรณออมทรัพยครูจํานวน 20 แหง เปนสหกรณ

นํารอง กําหนดมาตรการชวยเหลือหลายวิธี ตัวอยางเชน ยุบยอดหนี้

โดยใชทรัพยสิน/เงินไดในอนาคตมาตัดหนี้, รวมหนี้จากแหลงเจาหนี้

อ� นมาไวที่สหกรณ, ลดภาระจายดอกเบี้ยที่แพงมาดอกเบี้ยที่ต่ํากวา, 

การลดดอกเบี้ยเงินกูไมเกิน 5% ตอปเปนตน

หลายปกอนขาราชการครูปรากฏเปนขาวมีหนี้สินจํานวนมาก 

จากหลายแหลงเงินทุน เชน หนี้สหกรณออมทรัพย หนี้บัตรเครดิต หนี้

เชาซื้อรถยนต ในขณะที่รายไดแตละเดือนหลังการหักหนี้แลวเหลือไม

เพียงพอตอการยังชีพ  มาตรการรวมหนี้จากแหลงเจาหนี้อ� น ซึ่งอัตรา

ดอกเบี้ยมักจะแพงที่ไมนอยกวารอยละ 15 มาไวที่สหกรณออมทรัพย

จะเปนการไขหนี้แบบเบ็ดเสร็จ

นอกจากสหกรณออมทรัพยครูแลว ยังมีสหกรณออมทรัพยอ� นๆ 

เชน สหกรณออมทรัพยขนาดใหญของราชการ มหาวิทยาลัย เปนตน 

ซึ่งมีฐานะการเงินที่แข็งแกรง ผลประกอบการดี  สามารถชวยแกไข

ปญหาสมาชิกที่มีภาระหนี้สินจํานวนมากใหบรรเทาเบาบางลง ดวย

การขยายผลการใชมาตรการชวยเหลือขาราชการครู  

เงื่อนไขสําคัญที่ลดความเสี่ยงการบริหารหนี้ของสหกรณ์คือ 

สิทธิการรับชําระหนี้จากเงินเดือนสมาชิก เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินบํานาญ หุนสหกรณ ซึ่งปกติสามารถนํามาเปนหลักประกันรวม

กับทรัพยสินประเภทอ� น เชน บานที่ดิน การจัดการงวดผอนชําระให

สอดคลองกับเงินเดือนรายได สามารถทําได โดยขยายเวลางวดผอน

ชําระใหยาวขึ้น

รวมทั้งจัดงวดผอนไดหลายวิธี เชน ผอนชําระเปนรายเดือน 

เดือนละเทาๆ กัน การจัดงวดผอนชําระแบบขั้นบันได หรือชําระนอย

ในระยะแรกและคอยๆ เพิ่มจํานวนในงวดถัดๆ ไป การจัดงวดผอน

ชําระแบบ bullet ผอนชําระนอยมาก และชําระหนี้ที่เหลือทั้งจํานวน

ในงวดสุดทาย

นอกจากนั้น สหกรณสามารถทบทวนแผนการผอนชําระไดทุกๆ 

3 หรือ 5 ป  สามารถบริหารตนทุนได โดยการลดดอกเบี้ยเงินฝากไม

เกินเพดาน รวมถึงสามารถเพิ่มสภาพคลองและสรางความแข็งแกรง

ของเงินสวนทุนโดยการจัดสรรกําไรในแตละปเปนกําไรสะสมมากขึ้น  

เชน รอยละ 30-50 ของกําไรสุทธิ

นอกจากหนี้ขาราชการแลว ยังหนี้ครัวเรือนที่เปนปญหาในกลุม

ประชาชนทั่วไป ทั้งที่มีเงินเดือนประจํา ผูใหบริการในธุรกิจทองเที่ยว 

ผูขายของ online อาชีพอิสระอ� น SME’s หรือผูตกงานไมมีรายไดที่

รอรับการชวยเหลือ ซึ่งสวนใหญน�าจะมาจากจํานวน 4.4 ลานบัญชี 

วงเงิน 1.66 ลานบาท ที่ไดรับการชวยเหลือโดย ธปท.เม� อปที่แลว

หนี้ครัวเรือนปกติจะเปนการเรงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น เชน กูซื้อ

บาน ซื้อรถยนต เพ� อการศึกษา เปนตน หากมีการใชวงเงินกูที่เหมาะ

สมกับรายได มีภาระจายหนี้สูงสุดไมเกินรอยละ 70 ของรายไดใน

แตละเดือน และตองมีเหลือเพ� อการดํารงชีพ ปญหาหนี้ก็คงไมเกิด  

เราจะหยิบยกปญหาสําคัญขึ้นมา 2 ประเด็น

ปญหาขอมูลหนี้เปนปญหาใหญอยางหนึ่ง ผู ใหกูไมทราบภาระ

หนี้ที่ผูกูตองจายทั้งหมดในแตละเดือน การตรวจสอบขอมูลยังคงเปน

ขอจํากัดที่ ไดจากบริษัทเครดิตบูโร ซึ่งมีแหลงเงินใหกูหลายแหงยังไม

ไดเขาเปนสมาชิก เชน สหกรณออมทรัพย บริษัทเชาซื้อ เปนตน รวม

ถึงหนี้นอกระบบ ปจจุบันน�าจะเปนแหลงเงินที่พึ่งของผูมีรายไดนอย 

ตัวเลขรวมๆ น�าจะเปนแสนลานบาท

ปญหาการรวมหนี้จากลูกหนี้ที่มีเจาหนี้หลายราย หลายประเภท

หนี้ เชน หนี้บัตรเครดิต 4 ใบ หนี้สวนบุคคล 2 แหง หนี้เชาซื้อ 3 

แหง การจะรวมหนี้ ไปอยูที่เจาหนี้รายใหญหรือรายใด ยังคงเปนเร� อง

ที่ทาทายเจาหนี้ พรอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือไม มีอะไรเปนการ

ชดเชยความเสี่ยง และทําเพ� ออะไรไมเหมือนกับสหกรณออมทรัพย

หากการแกไขปญหาสมาชิกเปนหนึ่งในนโยบายที่ตองทํา ดวยหลัก

การดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิก ฤๅจะใหธนาคารประชาชนของรัฐ

เขามาทําหนาที่นี้การแกหนี้ครัวเรือนเปนเร� องละเอียดออน กระทบตอ

คนจํานวนมาก ปญหาการกอหนี้ที่สูงมีมาจากหลากหลายสาเหตุ ควร                                                                                                  

ตองทําความเขาใจ เพ� อกําหนดแนวทางการแกไขไดอยางมีประสิทธิ 

ผล

สุดทาย เม� อคนปวยไขก็ตองหาหมอเพ� อการรักษาเยียวยา เชน

เดียวกับคนผิดนัดชําระหนี้ครัวเรือนก็สมควรไดรับคําปรึกษา เชนที่

ธนาคารแหงประเทศไทยจัดหมอหนี้ ใหคําปรึกษาแกลูกหนี้ อยางนอย

ลูกหนี้ก็เขาใจไดวาตนเองไมไดตอสูตามลําพัง วันนี้ผูปวยติดเชื้อโควิด

สะสมในประเทศกวา 1.5 ลานรายไดรับการรักษาจากหมอแลวหาย

เปนสวนใหญ การฉีดวัคซีนปองกัน รัฐบาลตองใชทรัพยากรสูงและ

หลากหลายในการตอสูปญหาโควิด ปญหาหนี้ครัวเรือน รัฐบาลคงตอง

จัดสรรทรัพยากรสูงและหลากหลาย เพ� อใหหนี้เขาสูภาวะปกติและ

เปนหนี้ที่มีคุณภาพอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน.  

วงศกร พิธุพันธ 

กลุมนโยบายสาธารณะ

เพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

คดีอาญาตามหลอน‘ที่ดินเจสมพร’

อัยการเตรียมชี้ขาด‘สั่งฟอง-ไมฟอง’

หลังตํารวจปดคดี ไมเอาผิด 

2565 ปแหงการแกหนี้ครัวเรือน

รั

แ



ด้รับความสนใจไม่น้อย หลังท่ีประชุมใหญ่สามัญ

พรรคพลังประชารัฐ ครั้งที่ 1/2565 มีมติแต่งตั้ง

กรรมการบริหารคนใหม่ แทนที่ว่างลง 4 ตำาแหน่ง

2 ใน 4 คนเป็นอดีตนายทหารชั้นใหญ่ ยศระดับ 

“พลเอก” คนแรกคือ “บิ๊กอี๊ด” พลเอกธัญญา เกียรติ

สาร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และอีกคนคือ “เสธ.โย” พลเอก 

กฤษณ์ โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ อนุกรรมการฝ่ายหารายได้ 

มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ท่ีมี “บ๊ิกป้อม” พลเอก 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ 

คนนอกแวดวงทหารและแวดวงการเมืองจะไม่คุ้น

ชื่อของ 2 คนนี้มากนัก เพราะที่ผ่านมาทำางานอยู่เบื้อง

หลังให้พลเอกประวิตร 

แต่ในแวดวงการเมือง โดย                                    

เฉพาะในพรรคพลังประ 

ชารัฐต่างรู้จักทั้งสองคนดี 

ส .ส .และสมาชิ ก

พรรคพลังประชารัฐที่เข้า

ออกมูลนิธิป่ ารอยต่อฯ                                 

จะเจอหน้าพลเอกกฤษณ์

โยธินอยู่เสมอ เพราะตัว

จะติดกับพลเอกประวิตร

ตลอด ในฐานะฝ่ายปฏิบัติ 

หากลูกพรรคคนใดจะขอ

ความช่วยเหลือจากพลเอกประวิตร เมื่อพลเอกประวิตร

อนุญาตแล้ว หรือมีดำาริจะช่วย จะสั่งการให้ “เสธ.โย” 

เป็นคนดำาเนินการ 

ส่วนอีกคนคือ พลเอกธัญญา อดีตนายทหารผู้ โด่ง

ดังในพ้ืนท่ีภาคอีสาน เคยมีข่าวว่าเป็นกลจักรสำาคัญในการ

สู้ศึกเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ในโซนอีสาน เพื่อเจาะฐานที่

มั่นของพรรคเพื่อไทย จึงรู้จักมักจี่กับนักการเมืองในภาค

อีสานจำานวนมาก

เป็นที่รับรู้กันในแวดวงทหารว่า “บิ๊กอี๊ด” เป็นน้อง                                                                          

รักของ  “บิ๊กเยิ้ม” พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิก

วุฒิสภาและอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียน                                                                   

เตรียมทหารรุ่นที่ 12 หรือ ตท.12 ของ บิ๊กตู่-พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงกลาโหม 

“บ๊ิกอ๊ีด” ได้รับการผลักดันจาก “บ๊ิกเย้ิม” จนทะยาน

ถึงขั้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ได้สำาเร็จ แม้ชีวิตจะพลิกผันใน

ช่วงดำารงตำาแหน่ง รอง ผบ.พล.ร.6 ไม่ได้ขยับขึ้นไป และ

ถูกเตะไปนั่ง ผบ.พล.พัฒนาที่ 2 ช่วงลมเปลี่ยนทิศไปฝั่ง 

พล.ร.3 แต่เป็นจังหวะที่ดี เพราะกลไกหน่วยทหารด้าน

การพัฒนาใช้ขับเคลื่อนงานการเมืองได้แบบแนบเนียน

“บิ๊กอี๊ด” เป็น ตท.รุ่นที่ 21 รุ่นเดียวกับ พลเอก

เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยพลเอก

ธัญญาจะมีบทบาทต่อการเลือกตั้งในภาคอีสานของพรรค

พลังประชารัฐในครั้งต่อไปเป็นอย่างมาก เพราะยังได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือก

ตั้งด้วย.

สนามบินใกล้เคียง แต่นักบินไม่เชื่อเพราะประเมินสถานการณ์

แล้ว เครื่องต้องตกก่อนถึงลานบิน ซึ่งปรากฏว่าความคิดของ

นักบินถูกต้อง เพราะสามารถแลนดิงในแม่น้ำาแมนฮัตตันได้

อย่างปลอดภัย

ผมจะไม่นำารายละเอียดของภาพยนตร์มาเล่า แต่จะนำา

ประโยชน์ของซิมูเลเตอร์ที่ใช้ฝึกนักบิน และใช้สำาหรับหาก้อน

มะเร็งมาใช้เป็นแนวทางในการสืบสวน

ข่าวความคืบหน้าของการสอบสวนว่าแตงโมตกจากเรือ

อย่างไร มีการจำาลองเหตุการณ์ (ซิมูเลเตอร์) ด้วยการโยนหมูลง

ไปในน้ำา ซึ่งผลการจำาลองเหตุการณ์สรุปว่าเป็นไปได้ที่บาดแผล

ของแตงโมเกิดขึ้นเพราะใบพัดเรือ แต่ผมขอตั้งข้อสังเกตว่า 

คณะที่ทำาการจำาลองเหตุการณ์นั้นใช้คำาว่า “โยนหมู” ซึ่งน่า

จะทำาให้ผลการสืบสวนผิดพลาด เพราะความเร็วต้นที่หมูหลุด

จากเรือจะต้องเป็นการไหลลงไปเองมากกว่า ทำาให้ผลของการ

จำาลองผิดไป เพราะเรือก็มีความเร็ว และหมูก็มีความเร็วสวน

ทางกัน

แต่เรื่องท่ีสมควรสืบสวนสอบสวนมากกว่าก็คือ คำาให้การ

ของพยานที่ให้การว่าไม่รู้ว่าแตงโมหลุดออกไปเมื่อใด เพราะ

เสียงเรือดังมาก แล้วตนสนใจแต่เล่นโทรศัพท์ เรื่องนี้สามารถ

ตรวจสอบได้ โดยสร้างสถานการณ์จำาลอง เพราะพยานอ้างว่า

แตงโมใช้มือสองข้างจับขาตน ซึ่งจะทำาให้สามารถรับรู้ได้ว่า

แตงโมจับขาตน แล้วยังสามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา เพราะ

จากภาพจำาลองพบว่าถึงจะสนใจแต่โทรศัพท์ แต่ก็ยังเห็นภาพ

แตงโมตลอดเวลา

แล้วทำาอย่างไรจึงจะรู้ว่าพยานพูดจริงว่าไม่รู้ว่าแตงโม

หลุดไปเมื่อใด ด้วยการสร้างสถานการณ์จำาลอง ให้ข้อเท้าของ

พยานได้รับแรงกดจากการจับของมือแตงโม แล้วถามพยานว่า

แตงโมยังเกาะอยู่ไหม แล้วก็ปิดแรงกดดันที่ขา พร้อมกับถาม

พยานว่า แตงโตยังเกาะอยู่ไหม ทำาทั้งสองข้าง พร้อมกัน และ

แยกจากกันทีละข้าง ทำาซ้ำาไปซ้ำามาหลายคร้ังก็จะทราบว่าพยาน

ไม่รู้ว่าแตงโมหลุดจากขาไปเมื่อใด พยานพูดจริง เป็นการจับ

เท็จจากการกระทำา

พยานคนนี้มีความสำาคัญมาก เพราะถ้าไม่สามารถจับผิด

คำาให้การของพยานคนนี้ ได้ คดีนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุ แต่ระวังจะ

เกิดรีเมก กรณีพยานชิปปิงหมู และพยานบอส.

นิติเวชข้างถนน 

5บทความ

ม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี 

การเมืองวันนี้มันมาถึงจุดใกล้จะเรียกว่า ปัญ 

ญาอ่อน เข้าไปทุกที 

วานนี้ (๕ เมษายน) ที่พรรคเพื่อไทยมีแถลงข่าว

เรื่องเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยโฆษกพรรคชื่อ “ธีรรัตน์ สำาเร็จ

วาณิชย์”

สิ่งที่ต้องการสื่อกับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำามันสวนทางกัน

อย่างสิ้นเชิง

“...ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่จะมีขึ้นวันที่ ๒๒  พฤษ 

ภาคม จะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า ๘ ปีที่คนกรุงเทพฯ จะได้ใช้

สิทธิ์เลือกผู้บริหารกรุงเทพฯ และ ส.ก.ด้วยตนเอง จากเดิมที่ผู้

ว่าฯ กทม.มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้า คสช. 

ดังนั้น การตัดสินใจของคนกรุงเทพฯ ครั้งนี้ จึงมีความ

สำาคัญต่ออนาคตของคนกรุงเทพฯ ว่า ต้องการได้ผู้ว่าฯ กทม.

แบบไหน 

การได้ผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของคนกรุงเทพฯ อย่าง

แท้จริง คิดว่าจะทำาให้กรุงเทพฯ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน

ทางที่ดีขึ้น ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ได้เฝ้ามองการลงพื้น

ที่หาเสียงผู้ว่าฯ กทม.

ในช่วงเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการรับสมัคร  ประชา 

ชนแต่ละคนคงมีคำาตอบในใจแล้วว่า จะเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ 

กทม.

ในส่วนของดิฉันนั้น อยากได้คนที่มีวิสัยทัศน์ คำานึงถึง

ประชาชนเป็นที่ตั้ง วางแผนแก้ปัญหาเดิม เพิ่มเติมเรื่องการ

วางอนาคตให้กับคนกรุงเทพฯ ได้มากที่สุด เชื่อมั่นว่า คนกรุง 

เทพฯ จะได้เลือกคนได้ตรงใจมากที่สุด 

ส่วนตัวเชื่อว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ในครั้ง 

นี้ จะเป็นหมุดหมายครั้งสำาคัญที่จะเป็นสัญญาณแห่งการเลือก

ตั้งระดับประเทศในระยะเวลาอันใกล้ เพราะประชาธิปไตย

สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต เปลี่ยนแปลงประเทศได้...”

เป็นสมการที่ผิดเพี้ยนอย่างรุนแรง 

พรรคเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แต่มา

อย่าชำาเรากรุงเทพฯ

พูดเป็นตุเป็นตะเรื่องอนาคตของ กทม. 

ทั้งๆ ที่เพื่อไทยเป็นพรรคขนาดใหญ่ มีคนเก่งแน่นพรรค 

แต่หาคนสมัครเป็นผู้ว่าฯ กทม.ไม่ได้

การที่พรรคเพื่อไทยออกมาแสดงท่าทีเช่นนี้ ประชาชนจะ

ต้ังคำาถามเอาได้ว่า ในเมื่ออยากเห็นผู้ว่าฯ กทม.เป็นคนมีวิสัยทัศน์                                                                           

คิดถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง แล้วทำาไมไม่ส่งคนของพรรคไปให้ประ 

ชาชนเลือก

หรือคนของพรรคเพื่อไทยไม่มีคุณสมบัติพอที่จะไปสมัครผู้

ว่าฯ กทม.ได้ 

แล้วจะหวังอะไรกับระดับชาติ

จะว่าไปแล้วเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้่ พรรคเพื่อไทยไม่

ตรงไปตรงมากับผู้สนับสนุนพรรค

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี ๒๕๕๒ พรรคเพื่อไทยส่ง แซม-      

ยุรนันท์ ภมรมนตรี ลงสมัคร

มาถึงการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี ๒๕๕๖ พรรคเพื่อไทยส่ง  

จูดี้-พงศพัศ พงษ์เจริญ ลงสมัคร

เพื่อไทยล้มเหลวทั้ง ๒ ครั้ง 

แต่ในฐานะพรรคการเมือง จะกลัวความล้มเหลวจากการ

ทำางานรับใช้ประชาชนไม่ได้ เพราะอุดมการณ์ของพรรคการเมือง

คือการเสนอตัวทำางานแทนประชาชน

ย้อนกลับไปดูเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยนำามาอ้างถึงการไม่ส่ง

ผู้สมัครในครั้งนี้ “ชลน่าน ศรีแก้ว” หัวหน้าพรรคบอกว่า 

“พรรคเพื่อไทยพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ขณะนี้มีเสมือน

ตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยที่อาสาลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.อยู่แล้ว ก็

ตรงกับเจตนารมณ์ของเรา ในการส่งเสริมฝ่ายประชาธิปไตย”

คำาว่า “ฝ่ายประชาธิปไตย” ถูกนำาไปอธิบายแทบทุกเรื่อง

จนบางครั้งกลายเป็นเรื่องน่าขบขัน 

เพราะในขณะที่เพื่อไทยพูดเรื่องประชาธิปไตย แต่กลับพบ

ว่าเป็นพรรคที่ถูกสนตะพายโดยนักโทษหนีคุก “ทักษิณ  ชินวัตร” 

ที่เป็นเจ้าของพรรคตัวจริง 

ภาพที่ออกมาจึงไม่ต่าง ประชาธิปไตย ถูกชำาเรา โดยกลุ่ม

นักการเมืองลูกน้องคนโกงชาติ

ดึงประชาธิปไตยให้ตกต่ำาเรี่ยดิน 

ประชาธิปไตยไทยจึงหมดความขลัง จากการผูกขาดอย่าง

บ้าคลั่ง ของคนที่อยู่ภายใต้เผด็จการทุนพรรคการเมือง 

พลังประชารัฐนั้นต่างออกไป ตัดสินใจไม่ส่งเพราะรู้ตัวว่า

กระแสพรรคใน กทม.ไม่ดี  

แพ้ตั้งแต่ในมุ้งถ้าส่งในนามพรรค

ขณะที่เพื่อไทยถามทีไรแลนด์สไลด์ตลอด  

ครับ...สองสามวันที่ผ่านมา แชร์กันสนั่นโซเชียล เป็นวาท

กรรมคนรุ่นใหม่

“...ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ติดมหาลัยหรือไม่ติด

จงบอกตัวเองว่า...

แค่โตมาได้ในประเทศไทยก็เก่งมากๆ แล้ว

โตมาในสิ่งที่มันไม่สมเหตุสมผลสักอย่าง

คุณอายุ ๑๘-๑๗ ปีได้ คุณสุดยอดมากแล้วเว้ย...”

ราวกับว่าเด็กเหล่าน้ีโตมาจากประเทศท่ีล้มเหลวในทุกเรื่อง 

เด็กๆ เหล่านี้นั่งเล่นเน็ต ๕ จี โดยเงินของพ่อแม่ แต่สะท้อน

เรื่องราวออกมา ราวกับว่าประเทศไทยคือประเทศยากจนและมี

แต่คอร์รัปชันเหมือนในแอฟริกา

คนที่รู้สึกว่าตัวเองโตมาในประเทศไทยอย่างยากลำาบาก 

ลองย้อนคิดพิจารณาดู คนเมื่อ ๔๐-๕๐ ปีที่แล้วเขาโตมาอย่างไร

แค่รีดผ้า ต้องไปจุดเตา เอาถ่าน มาให้ได้ก่อน 

ต้องวิ่งไปตัดใบตอง มารองเตารีด 

ความร้อนก็ควบคุมไม่ได้ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญขั้นสูง

ในการรีด 

ทำาแบบส่งเดชเมื่อไหร่ เสื้อ กางเกง ไหม้เป็นรอยเตารีด

สมัยนี้ แค่เสียบปลั๊ก บางคนยังไม่เคยทำา 

ลองนึกถึงวันที่ ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีอินเทอร์เน็ต 

คนรุ่นก่อนเติบโตมาอย่างอดทน แต่กลับไม่มีใครคิดว่า 

การเติบโตในประเทศไทยเป็นเรื่องยากลำาบาก หรือใครโตมา

ได้ถือเป็นยอดคน 

ความสามารถท่ีส่ังสมมาจากการเติบโตต่างหาก คือความ

สุดยอดของคนรุ่นก่อน 

เช่นเดียวกันครับ กรุงเทพมหานคร วันนี้ ไม่ใช่เมืองล้ม

เหลว กลับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องความสะอาด 

ความสะดวกสบายดีกว่าเมื่อก่อนเยอะ

คำาว่ามหานคร คือความเจริญที่มากกว่านคร

อภิมหานคร เป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมโทรมของ

เมือง

ทุรนคร เป็นลักษณะของเมืองท่ีเจริญเติบโต จนเกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัด ทุรนครจะตกต่ำาในทุกๆ ด้าน ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิถีการดำาเนินชีวิตของ

คนในเมือง

ทุพภิกขนคร คือเมืองที่แตกดับ เกิดความทุกข์ยาก ภัย

พิบัติ โรคภัยไข้เจ็บ และบริการสาธารณูปโภคต่างๆ เสื่อมโทรม

จนถึงจุดที่ยากแก่การที่จะแก้ไขปรับปรุงให้กลับสู่สภาพเดิมได้ 

กรุงเทพมหานครขณะนี้คือ มหานคร 

ฉะนั้นในยามหาเสียง นักการเมืองอย่าทำากับกรุงเทพ 

มหานครราวกับเมืองที่ล้มเหลว  

อย่าสร้างภาพลบจนคนรุ่นใหม่ จดจำาอย่างชิงชัง เคียด 

แค้น จนอยากจะทิ้งกรุงเทพฯ หรือประเทศไทยไว้ข้างหลัง

การพัฒนากรุงเทพฯ ยังต้องดำาเนินต่อไป แต่ต้องระวัง 

อย่าปล่อยไปถึงขั้นเป็น อภิมหานคร เพราะสุดท้ายจะเป็น

ทุพภิกขนคร.

มรดกแผ่นดิน

สนามหลวงของเรามิเร่าร้อน

เมื่อร้านค้าสัญจรไปจตุจักร

สนามหลวงของเรายิ่งน่ารัก

ต้นมะขามงามนักรอบอาณา

สนามหลวงของเราผ่องแผ้ว

เคียงคู่วัดพระแก้วแบบหาญกล้า

สนามหลวงของเราเบาอุรา

เมื่อไม่มี คนบ้า เป็นผู้ว่าฯ กทม.

โลกนี้พร้อมแล้วหรือสำาหรับการเงินดิจิทัล

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าววันนี้อินเดียพร้อมแล้วสำาหรับรูปีดิจิทัล : เร็วๆ นี้มี

แชร์ไลน์เรื่องชักชวนให้คนไทยลงทุนกับ “บาทคอยน์” สวน

ทางกับเจ้าพ่อมาร์กที่ประกาศยุติลิบราคอยน์ในประเทศไทย  

อวตารคอยน์ทั้งหลายมากมายที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลวันนี้ เป็น                                                                                     

การใช้อำานาจอวตารสร้างความร่ำารวย สมมติว่าเกิดสงครามโลก 

เงินแอนะล็อกหรือเงินดิจิทัลใครจะครองอำานาจ  ใครจะได้รับ

ความเชื่อถือ ดอลลาร์ดิจิทัล หยวนดิจิทัล หรือทองคำา หรือ

อาหารแลกอาหาร

แต่ที่แน่ๆ อวตารคอยน์จะสูญพันธุ์ เปรียบเทียบได้กับ

อภิมหาเศรษฐี ป๋าพกเงินแอนะล็อกทุกสกุล เงินดิจิทัลทุกสกุล  

ทองคำาแท่งจำานวนมาก แต่ไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ 

จะมีอาหารรับประทานจากไหน

โลกดิจิทัลสามารถสร้างสมบัติทิพย์ได้มากมาย แต่โลก

แอนะล็อกสามารถปลูกพริกในกระถางให้เรากินได้

ทุกวันน้ีมนุษยชาติเปรียบเสมือนหมาคาบช้ินเน้ือแอนะล็อก

ก้อนเล็กๆ แต่ยอมปล่อยก้อนเน้ือแอนะล็อกก้อนเล็กๆ  เพื่อหวัง

ก้อนเน้ือดิจิทัลท่ีไม่มีจริง ถึงแม้จะกระโดดตามก้อนเน้ือช้ินเล็กๆ 

ก็ไม่ทันแล้ว อย่าหวังรวยจากบาทคอยน์เด็ดขาด เพราะจะมี

สภาพเหมือนหมาคาบชิ้นเนื้อข้ามสะพาน ดิจิทัลคอยน์คือโลก

แห่งความฝัน ทองคำา ธนบัตร (บาท) คือโลกแห่งความเป็นจริง

ครับ.

แมวขาว 

 

อนาคตไม่นานนักมาแน่ๆ ครับ ขณะนี้เงินดิจิทัลเหมือน

อยู่ในช่วงการจัดระเบียบ สร้างความน่าเชื่อถือ เพราะโลก

จะยังเปลี่ยนไปอีกเยอะ นึกถึงเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว โทรศัพท์มือ

ถือเพิ่งจะเข้ามา ใช้ โทร.เข้าโทร.ออกอย่างเดียว ๒๕ ปีที่แล้ว

อินเทอร์เน็ตเพิ่งจะได้เล่นกัน แต่ก็อยู่ในวงแคบ วันนี้เราทำา

ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือแล้ว พ่อค้าแม่ขายริมถนน ตาม                                                                             

ตลาดนัดยังเก็บเงินจากลูกค้าด้วยวิธีส่องคิวอาร์ โค้ด จากโครง 

การคนละครึ่ง จะเห็นว่ามันค่อยๆ เปลี่ยน จนบางทีเราไม่รู้ตัว

ฉะนั้นอีกไม่นาน เงินดิจิทัลจะแพร่หลายมากกว่านี้แน่ 

นอน และอนาคตอันไกลไปอีกหน่อย คงจะเข้ามาแทนที่สกุล

เงินหลักๆ ของโลก เพราะเป็นโลกดิจิทัล.

 

ซิมูเลเตอร์จับผิดพยานคดีแตงโม

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

เคยดูหนังเรื่องหนึ่งสร้างจากเรื่องจริง ที่นักบินแลนดิง                                                                       

ในแม่น้ำาแมนฮัตตัน พระเอกในเรื่องคือ ทอม แฮงก์ นำาเครื่อง

บินข้ึนจากสนามบินได้เพียงสองพันกว่าฟุต เผชิญฝูงนกจนเครื่อง 

ยนต์ดับทั้งสองเครื่อง หอบังคับการสั่งให้เลี้ยวกลับไปจอดใน

ตัวละครลับอีสาน พปชร.

ผมตามข่าวแตงโมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งงงมากเท่านั้นครับ  คง                                                                            

เพราะประสิทธิภาพในการสอบสวนของตำารวจมีน้อยเกินไป หรือ

นักสืบโซเชียลเก่งกว่าก็ไม่รู้ แต่น่ีก็เป็นตัวอย่างครับว่า กระบวนการ

สอบสวนของตำารวจมีปัญหา เป็นปัญหาเดิมๆ คือความน่าเชื่อถือ. 

หลายเด้ง 

เรียน บ.ก.ไทยโพสต์

นายกตู่เป็นข้าราชการสูงอายุที่ร่ำารวย มเีบี้ยหวัดเดือน

ละกว่าสิบหมื่นบาท มีเงินเดือน มีเงินประจำาตำาแหน่ง มเีงิน

เดือน รมต.กลาโหม มีเงินประจำาตำาแหน่ง มีเบี้ยประชุม นับ

ไม่ถ้วนหลายเด้ง ไม่เหลียวแลข้าราชการเกษียณผู้น้อย ยศต่ำา 

ได้เบี้ยหวัดเดือนละหนึ่งหมื่นบาท 

ขนาดค่าแรงขั้นต่ำายังมากกว่าเดือนละสิบห้าหมื่นบาท  

๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน แรงงานพม่าก็ขนาดนี้แหละ แต่แรก

เอาเงินภาษีไปแจกโรงแรมต่างจังหวัดคนละห้าพันบาท เอาไป

แจกเงินค่าดาวน์บ้าน ๕๐,๐๐๐ บาท ห้าหมื่นบาท เอาไปแจก

โทรศัพท์แก่ข้าราชการสำานักนายกทุกคนทั้งที่เขามีโทรศัพท์มือ

ถือมาก่อนแล้วเลยมีสองเครื่อง สองมือถือมือซ้ายและมือขวา 

มันเป็นคนทำาแต้ม.

   เชย

 

สงสัย “ลุงเชย” ต้องไปเคลียร์ กับ “ลุงตู่” เองซะแล้วล่ะ

ครับ ฮ่าๆๆๆ

มันก็เป็นไปตามกฎหมายครับ ถ้าพรรคไหนอยากได้คะแนน

จากผู้สูงอายุก็ลองดูนะครับ แก้กฎหมายเพิ่มเบี้ยหวัดให้มาก

ขึ้นอีก แล้วอย่าลืมเก็บภาษีแพงๆ ด้วยนะครับ เพราะมันเป็น

ของคู่กัน ไม่งั้นรัฐบาลไม่มีเงินหรอกครับ.

ใจนอกใจ

   หัวใจเธอ อยู่ที่ไหน ใจเจ้าเอ๋ย

กระไรเลย เสียแรง มาแกล้งฝัน

ประชด ประเทียด เกลียดแกล้ง แคลงใจกัน

จะรอขวัญ สวาทจน เห็นเป็นจริง

กลอนประตู

เก็บหัวใจ

   เก็บหัวใจใส่กรงให้คงมั่น

อย่าให้มันหนีหายไปไหนเสีย

มีบางครั้งใจร้อน ใจอ่อนเพลีย

ใจละเหี่ย...อยากให้คนมาปล้นใจ

..ปล้นเอาไปเลี้ยงดูมั้ย..

นักกลอนหน้าต่าง

......................................

พลเอกธัญญา เกียรติสาร

ไ

ไ



เหมือนว่า ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายและควบรวม

กิจการในประเทศไทยปี 2565 จะเติบโตต่อเนื่องจาก

ปีก่อน แม้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นจะส่งผลต่อ

ต้นทุนทางการเงิน แต่บริษัทต่างๆ ก็ต้องหาหนทางในการ

รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพิ่มความสามารถ

ในการทำากำาไรในระยะยาวเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อ โดยคาดว่า

อุตสาหกรรมบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

จะเป็นสองอุตสาหกรรมของไทยที่มีการซื้อขายและควบรวม

กิจการมากที่สุดในปีนี้ 

นางสาวฉันทนุช โชติกพนิช หุ้นส่วนและหัวหน้าสายงาน

ดีลส์ บริษัท PwC ประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลว่า ในปี 2564 เป็นปี

ที่มีปริมาณการซื้อขายกิจการสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจาก

ธุรกิจและผู้คนเริ่มปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ และคาดว่าปริมาณและมูลค่าการซื้อขาย

และควบรวมกิจการในปี 2565 จะเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน 

แม้จะมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ โอมิครอน รวมถึงอัตรา

ดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นก็ตาม เพราะผู้นำาธุรกิจเริ่มมอง

เห็นแนวโน้มของโลกในระยะต่อไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงหันมา 

ทบทวนกลยุทธ์และธุรกิจในพอร์ตโฟลิโอของตนเอง

ขณะที่บางธุรกิจต้องการปรับโครงสร้างต้นทุน หรือ

แสวงหาธุรกิจอื่นที่ตนยังขาดเพื่อรักษาอัตราการเติบโต โดย

กิจการที่มีการควบรวมกันมากที่สุดในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา

ส่วนใหญ่นั้นเป็นกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

และเทคโนโลยี

จะเห็นได้ว่า เทรนด์ของการทำาดีลส์ซื้อขายและควบรวม

กิจการของไทยในปีนี้จะคล้ายคลึงกับทั่วโลก แม้กระแสอัตรา

ดอกเบี้ยขาขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่ขยับขึ้นสูง และกฎระเบียบที่เพิ่ม

มากขึ้น อาจทำาให้เกิดอุปสรรคต่อโครงสร้างการเงินสำาหรับการ

บรรลุข้อตกลงในการทำาดีลส์บ้าง แต่สภาวการณ์ดังกล่าวกลับ

จะยิ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดการควบรวมกิจการมากขึ้น บริษัท

จำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าสู่ตลาดใหม่ และแปลงไปสู่

ดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืนนั่นเอง

สำาหรับแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับรายงาน Global 

M&A Industry Trends: 2022 Outlook ของ PwC โดยการซื้อ

ขายและควบรวมกิจการที่ประกาศออกมามีจำานวนกว่า 62,000 

รายการในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้น 24% จากปี 2563 ขณะที่มูลค่า

ของการซื้อขายและควบรวมกิจการที่เปิดเผยต่อสาธารณะก็

แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือเพิ่มขึ้น 57% จากปี 2563 และทำาลายสถิติเดิมที่ 4.2 ล้าน

ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2550

สถานการณ์การควบรวมกิจการทั่วโลกนั้นมีการแข่งขัน

ที่สูงขึ้นในกลุ่มนักลงทุนที่จะทำาการซื้อขายกิจการ ไม่ว่าจะ

เป็นนักลงทุนทางการเงิน เช่น กองทุนไพรเวทอิควิตี้ หรือนัก

ลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการที่นักลงทุนมีเงินทุนที่ระดมมาผ่าน

ทางตลาดทุนและจากบริษัทที่สร้างขึ้นมาเพื่อระดมเงินทุนไป

ซื้อบริษัทอื่นในสหรัฐ พร้อมใช้เพื่อสร้างการเติบโตมากกว่า

ปีก่อนๆ ทำาให้เกิดการคาดการณ์ว่าราคาซื้อขายกิจการจะสูง

ขึ้นตามไปด้วย เมื่อนักลงทุนซื้อกิจการมาในราคาที่สูงรวมกับ

ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นควบคู่กัน จึงเกิดเป็นความกดดันที่นัก

ลงทุนต้องสร้างมูลค่ากิจการให้เกิดผลกำาไรที่สูงกว่าที่เคยทำามา

ในอดีต

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลน่าจะเป็นแรงกดดันอย่างต่อ

เนื่องให้ทุกอุตสาหกรรมต้องกลับมาทบทวนพอร์ตโฟลิโอในปีนี้ 

แม้การทำา M&A จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่

การทบทวนธุรกิจเดิมและความสามารถในการทำากำาไรก็เป็นสิ่ง

สำาคัญไม่แพ้กัน เพราะเมื่อกลับมาทบทวนจะช่วยให้เห็นภาพ

ว่า ธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทนั้นยังมีศักยภาพในการเติบโต

ท่ามกลางแนวโน้มโลกที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ ทำาให้

ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นหลายๆ บริษัทตัดขายธุรกิจที่ผลการ

ดำาเนินงานไม่ดี หรือไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์กร และอีกหลาย

รายพยายามรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการซื้อ

กิจการใหม่เข้ามาเสริม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กิจการที่สำาคัญไม่แพ้การเติบโตของรายได้และการ

ลดต้นทุน

นอกจากนี้ ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นยัง

ส่งผลโดยตรงกับการบริหารซัพพลายเชนทั่วโลก การเปลี่ยน

วิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบ แรงงาน การขนส่ง อาจทำาให้

นักลงทุนเปลี่ยนกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงด้วยการมีแหล่ง

วัตถุดิบในประเทศหรือในละแวกใกล้เคียงมากขึ้นผ่านการซื้อ

ขายกิจการ อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 อาจมี

การหยุดชะงักหรือล่าช้าในการปิดการซื้อขายกิจการ.

 ดินหน้าสร้างประสบการณ์การดูหนังแบบใหม่ๆ ให้

ลูกค้าอยู่เสมอ ล่าสุด CMO แห่งโรงหนังเอส เอฟ                  

สุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ จับมือผู้บริหารสาวเก่ง วรลักษณ์  

ตุลาภรณ์ จากเดอะมอลล์ กรุ๊ป เตรียมจัดโปรเจ็กต์ใหญ่ต้อนรับ

ซัมเมอร์สุดร้อนแรง “Pool Cinema Party” เนรมิตสวนน้ำา

ให้กลายเป็นโลกแห่งเวทมนตร์ 

ต้อนรับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ “Fan-

tastic Beasts: The Secrets of 

Dumbledore” ระหว่างวันที่ 22-

23 เมษายน 2565 ที่สวนน้ำาแฟน

ตาเซีย ลากูน ชั้น 6 ศูนย์การค้า

เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน 

เร่ิมเปิดขายบัตร 11 เมษายนน้ี ทาง                                               

www.sfcinema.com รีบชวนเพื่อน

มาจองบัตรด่วนเพราะบัตรมีจำานวน

จำากัด หมดแล้วหมดเลย!!.
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ธุรกิจยังเน้นควบรวมกิจการ

ดูหนังกันเถอะ

เศรษฐกิจ

เ

ดู

รุ่งนภา สารพิน

สุวิทย์ ทองร่มโพธิ์

เงินเฟ้อเดือนมี.ค.พุ่งสูงสุด13ปี
พาณิชย์เล็งปรับเป้าใหม่เป็น4-5%
ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” เผยเงินเฟ้อ มี.ค.65 เพิ่มขึ้น 5.73% สูงสุด

ในรอบ 13 ปีอีกครั้ง หลังทำาสถิติไปแล้วเมื่อ ก.พ.ที่ผ่านมา เหตุได้

รับผลกระทบจากราคาน้ำามัน ค่าไฟ และอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้น คาด

แนวโน้ม เม.ย.มีความเป็นไปได้ที่จะสูงต่อ พร้อมปรับเป้าเงินเฟ้อทั้งปี 

65 ใหม่เป็น 4-5%

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ 

ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 

เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค 

(เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน มี.ค.2565 

เท่ากับ 104.79 เทียบกับ ก.พ.

2565 เพิ่มขึ้น 0.66% เทียบกับ

เดือน มี.ค.2564 เพิ่มขึ้น 5.73% 

สูงสุดในรอบ 13 ปี นับจากปี 

2551 หลังจากทำาสถิติสูงสุดใน

รอบ 13 ปีมาแล้วเมื่อเดือน ก.พ.

2565 ที่ผ่านมา ที่สูงขึ้น 5.28% 

ส่วนเงินเฟ้อรวม 3 เดือนปี 2565 

(ม.ค.-มี.ค.) เพิ่มขึ้น 4.75% และ

เงินเฟ้อพื้นฐาน ที่หักอาหารสด

และพลังงานที่มีความผันผวน

ด้านราคาออก ดัชนีอยู่ที่ 102.43 

เพิ่มขึ้น 0.23% เมื่อเทียบกับเดือน 

ก.พ.2565 และเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อ

เทียบกับเดือน มี.ค.2564 และ

รวม 3 เดือนเพิ่มขึ้น 1.43%

สำาหรับสาเหตุหลักที่ทำาให้

เงินเฟ้อเดือน มี.ค.2565 สูงขึ้น

มาจากสินค้าในกลุ่มพลังงานสูง

ขึ้น 32.43% โดยเฉพาะน้ำามัน

เชื้อเพลิงสูงขึ้น 31.43% และค่า

กระแสไฟฟ้าสูงขึ้น 39.95% รวม

ถึงสินค้าประเภทอาหาร ได้แก่ 

ผักสด เพิ่ม 9.96% เนื้อสัตว์ 

(สุกร ไก่สด) เพิ่ม 5.74% ไข่ไก่

และผลิตภัณฑ์นม เพิ่ม 6.08% 

เครื่องประกอบอาหาร เพิ่ม 

8.16% อาหารบริโภคในบ้าน 

เพิ่ม 6.28% และอาหารบริโภค

นอกบ้าน เพิ่ม 6.15% โดยปรับ

สูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและ

วัตถุดิบ และยังมีสาเหตุจาก

ฐานราคาในเดือนเดียวกันของปี

ก่อนอยู่ในระดับต่ำา มีส่วนทำาให้

เงินเฟ้อในเดือนนี้สูงขึ้น

ส่วนแนวโน้มเงินเฟ้อใน

เดือน เม.ย.2565 ถ้าดูจากตัวเลข

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดย ม.ค. 

เพิ่มขึ้น 3.23% ก.พ.เพิ่ม 5.28% 

และ มี.ค.เพิ่ม 5.73% มีความ

เป็นไปได้ที่จะสูงขึ้น เพราะผล 

กระทบจากสถานการณ์สงคราม

เริ่มรุนแรงขึ้นและยังมีสงครามคู่

ขนานที่หลายประเทศคว่ำาบาตร 

รวมทั้งการปรับเพิ่มขึ้นของก๊าซ

หุงต้มที่ต้องจับตาดูว่าจะส่งผล 

กระทบมากน้อยแค่ไหน รวมทั้ง

ความผันผวนจากสถานการณ์

ราคาน้ำามันตลาดโลก และต้นทุน

สินค้าหลายรายการที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากสถาน 

ทั้งหมดของกิจการ แต่ไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆ แค่เปลี่ยนมือจาก

สามีสู่คุณภรรยา สุนันทา สิ่งสรรเสริญ ได้รับหุ้นจำานวน 13.1456% 

เป๊ะๆ ไม่ตกไม่หล่นระหว่างทาง แต่ถือว่าเป็นนาทีทอง ซื้อ SA รอเด้ง

รีบาวด์กันได้ราคางามๆ กับหุ้น Asset Plays ธุรกิจอสังหาฯ ที่แตก

ต่าง มีมากกว่าอสังหาฯ ซึ่งมีการขยายฐานรายได้ไปยังธุรกิจที่เกี่ยว

เนื่อง อาทิ โรงแรม, ร้านอาหาร, Wellness & Spa, Cloud Kitchen 

และ AMC ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตงามๆ สร้าง Recuring income 

ตลอดทาง ...•

และอีกหนึ่งโปรเจ็กต์ยักษ์ที่ต้องจับตามอง เมื่อสองขั้วทางธุรกิจ                                                                

ประกาศความพร้อมสูงสุดในการผนึกกำาลัง ระหว่าง บมจ.เจเอเอส                                                                    

แอสเซ็ท ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ระดับแถวหน้า กลุ่มธุรกิจ                                          

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ 

ไทย โดยสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ 

และนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศ

อุตสาหกูล แห่ง บริษัท วิมุต                                  

เวลเนส เซอร์วิส จำากัด ผู้                              

ดำาเนินธุรกิจด้านโรงพยาบาล                                

กายภาพบำาบัด ให้บริการ                             

ทางการแพทย์ที่ ได้มาตร 

ฐานสูงแบบครบวงจร ประ 

กาศดำาเนินการตั้ งบริษัท

ร่วมทุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแล

และฟื้นฟูสุขภาพสำาหรับ

ครอบครัวและผู้สูงอายุบน                                         

ถนนคู้บอน อีกทั้งยังตอบ                                    

โจทย์การให้บริการครอบ 

คลุมในทุกเจเนอเรชัน ...•

มีอะไรให้ว้าว! ได้ตลอดกับ ณภัทร โมรินทร์ ทายาทรุ่น 3 

แห่งแบรนด์เจ้าสัว ผู้ดำาเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อหมูแปรรูป 

ล่าสุดประกาศบุกตลาดขนมขบเคี้ยวเต็มตัว แถมยังเซอร์ไพรส์สุดๆ 

ด้วยการเปิดตัว “ข้าวตังมินิ” หรือ Mini Rice Cracker ที่เรียกความฮือ

ฮาจากสื่อไปเต็มๆ เพราะมาในแบบชิ้นเล็ก คลุกไก่หยองและน้ำาปรุง

สูตรลับทั่วทั้งแผ่น แถมรสชาติความอร่อยแบบเจ้าสัวมาเต็มเหมือน

เดิม ใครยังไม่ได้ชิมต้องรีบไปลองแล้ว หาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ต

และร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน ...•

ด้าน ยุทธ ชินสุภัคกุล บิ๊กบอสของ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ 

กรุ๊ป หรือ EP แย้มความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ที่เวียดนาม ตอนนี้ ได้เวลานับถอยหลังกันแบบจริงจังแล้ว เพราะรอ

แค่ให้การไฟฟ้าของเวียดนามมาทำาการเชื่อมต่อเข้า Grid กับทางโรง

ไฟฟ้าให้เรียบร้อย ซึ่งก็หมายความว่า EP ก็พร้อม COD จ่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นทางการ อีกไม่นานรอรับทรัพย์กันได้เลย ...•

มาที่ ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ บิ๊กบอส บมจ.ไซมิส แอสเสท 

หรือ SA ขายหุ้น 13.1456% คงเหลือ 30.7194% ของสิทธิออกเสียง

การณ์เงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นใน

ช่วงไตรมาสแรก สนค.ได้ปรับ

ประมาณการเป้าหมายเงินเฟ้อ

ทั้งปี 2565 ใหม่ โดยปรับจากเดิม 

0.7-2.4% ซึ่งเป็นการตั้งเป้าเมื่อ

เดือน พ.ย.2564 ที่ยังไม่มีภาวะ

สงคราม แต่ตอนนี้สถานการณ์

เปลี่ยน ปัจจัยต่างๆ เปลี่ยน จึง

ปรับประมาณการใหม่เป็น 4-5%.

รณรงค์ พูลพิพัฒน์

ฟลายแล็บสตาร์ทอัปเกษตรบุกตลาดไทย

นายนิโค เบอร์รี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟลาย

แล็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า แมลงโปรตีน BSF นับเป็นอีก

หนึ่งทางออกที่ดีให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในประเทศไทย 

เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนในด้านวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์มีราคาที่

สูงขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่าง แต่การใช้ BSF มาเป็นแหล่งโปรตีน

เพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เป็นหลักนับเป็นเรื่องที่คุ้มค่าและลด

ต้นทุนการผลิตได้สูงมาก รวมถึงยังสามารถผลิตได้ตามต้องการใน

ปริมาณที่สูง ไม่ต้องกลัวขาดตลาด และตอนนี้ประเทศในแถบทวีป

ยุโรปเองก็ออกกฎหมายรับรองให้ใช้แมลงเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

แล้ว จึงได้นำาร่องเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ในปีนี้ตั้ง

เป้าที่จะผลิตให้ได้มากกว่า 200 ตัน หรือคิดเป็นเงินมากกว่า 24 

ล้านบาทอีกด้วย

เมเจอร์ฯ ปลื้มนักลงทุนตอบรับแน่น

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท

ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนราย

ใหญ่ในการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 จำานวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่

เกิน 1,300 ล้านบาท หลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 

และวันที่ 1-4 เมษายน 2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำาหน่ายหุ้นกู้ 4 

ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ 

เอเซีย พลัส จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมีโก้ จำากัด และบริษัท

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำากัด โดยขายหมดในระยะเวลาอันรวดเร็ว

กลุ่มมิลล์พร้อมลุยรี ไซเคิลซากรถเก่า

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.มิลล์คอน 

สตีล หรือ MILL เปิดเผยว่า การที่ภาครัฐออกมาสนับสนุนการรีไซเคิล

ซากรถทั่วประเทศ ส่งผลดีต่อกลุ่มมิลล์คอนฯ โดยตรง เนื่องจาก

บริษัทลูกของ MILL ดำาเนินธุรกิจรับรีไซเคิลซากรถยนต์เก่า ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นการนำาเข้าซากรถจากต่างประเทศเข้ามารีไซเคิล เดือนละ

ประมาณ 3 หมื่นคัน หรือประมาณ 1.5 หมื่นตันต่อเดือน แต่หากภาค

รัฐมีนโยบายสนับสนุนการรีไซเคิลรถเก่าในประเทศก็ไม่จำาเป็นต้องนำา

เข้าซากรถจากต่างประเทศมารีไซเคิล เพราะปัจจุบันปริมาณซากรถ

เก่าในประเทศมีจำานวนมากถึง 5 ล้านคัน ซึ่งอาจจะต้องปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการซากรถเก่าให้ครบวงจรมากขึ้น 

รวมทั้งต้องเตรียมเพิ่มกำาลังการผลิตในการบริหารจัดการซากรถ

เก่าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีกำาลังผลิตอยู่ที่ 5 หมื่นคันต่อเดือน เพิ่ม

เป็น 7 หมื่นคันต่อเดือน

ซีแพคฯ จับมือโออาร์ชูนวัตกรรมก่อสร้าง

นายชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์

และวัตถุก่อสร้าง จำากัด และกรรมการบริหารบริษัท ซีแพคคอน

สตรัคชั่นโซลูชั่น จำากัด เปิดเผยว่า ซีแพค กรีน โซลูชัน มีนโยบาย

ที่ต้องการจะยกระดับการก่อสร้างในประเทศไทยให้มีความ Green 

มากขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน

ได้อย่างแม่นยำา จึงร่วมมือกับบริษัท ปตท.น้ำามันและการค้าปลีก 

จำากัด (มหาชน) หรือโออาร์ ด้วยการออกแบบสถานีบริการพีทีที 

สเตชั่น สาขาพุทธมณฑล สาย 3 ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำามันครบ

วงจรที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “Green Station” โดยการนำา

เทคโนโลยีการก่อสร้าง (Digital & Construction Technology) 

ผสานการทำางานรูปแบบ Modular Construction ที่นำาเข้ามาใช้

ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงกระบวนการก่อสร้างจริง ซึ่งจะ

สามารถช่วยยกระดับวงการก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน.
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ปตท.สผ.ปลื้มปิดดีลขายบอนด์1.2หมื่นล.
ไทยโพสต์ • นายมนตรี ลาวัลย์

ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) หรือ 

ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท ปตท.

สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้

เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อย

สิทธิ มีผู้ค้ำาประกัน และมีผู้แทน

ผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 10,000 ล้าน

บาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันและ

นักลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 23 

มีนาคม 2565 โดยมียอดจอง

ซื้อในช่วงเวลาที่เปิดให้นักลงทุน

แสดงความจำานงในการจองสูงถึง 

2 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ทั้งนี้ บริษัทจึงตัดสินใจ

เพิ่มหุ้นกู้สำารองเพื่อการเสนอ

ขายเพิ่มเติมอีก 2,000 ล้านบาท 

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการ

ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ตอบแทน

สม่ำาเสมอท่ามกลางสภาวะตลาด

ที่ผันผวน รวมมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอ

ขายสำาเร็จในวันที่ 5 เมษายน 

2565 ที่ 12,000 ล้านบาท โดย

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ชุด 

ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 5 ปี 7 ปี และ 

10 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 

2.09% 2.69% และ 3.05% ต่อปี 

ตามลำาดับ และการออกหุ้นกู้ครั้ง

นี้ ปตท.สผ.เป็นผู้ค้ำาประกันหุ้นกู้

ทั้งจำานวน.

ไทยโพสต์ • สกนช.แจงเงินกู้ 2 

หมื่นล้านอยู่ระหว่างสร้างความ

มั่นใจกับสถานบันการเงิน แย้ม

หากราคาน้ำามันดิบลงต่ำากว่า 

100 เหรียญสหรัฐจะยังไม่ลด

ราคาหน้าปั๊ม เหตุต้องเก็บเงิน

เข้ากองทุนไว้ใช้ในยามวิกฤต

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้

อำานวยการสำานักงานกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิด

เผยว่า ขณะนี้กองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงอยู่ระหว่างทำาความเข้าใจ

กับสถาบันทางการเงินเกี่ยวกับ

การขอกู้เงินก้อนแรก มูลค่า 

20,000 ล้านบาท เพื่อหาเงินมา

เสริมสภาพคล่องให้กับกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง ซึ่งล่าสุดคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) มีมติยกเลิก

การจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำามัน

ดี เซลหมุนเร็วเกรดพรี เมียม

ตั้งแต่เดือน เม.ย.2565 เป็นต้น

ไป เนื่องจากเป็นน้ำามันที่ใช้กับ

กลุ่มรถยนต์ของผู้ที่มีกำาลังซื้อ

สูง เพื่อลดภาระการสนับสนุน

ของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

“แม้ราคาน้ำามันดิบช่วง

นี้จะลดลง แต่เราไม่รู้จะมีเหตุ 

การณ์อะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า 

หากเทรนด์สถานการณ์ดีขึ้นเรา

ก็จะยังคงกู้เงินเพื่อเสริมสภาพ

คล่องอยู่ตามกำาหนดให้สถาบัน

การเงินยื่นเสนอถึงวันท่ี 30 เม.ย.                                                  

2565 เพื่อเปิดโอกาสและระยะ

เวลาในการพิจารณาของแต่ละ

ธนาคาร เพราะจำานวนเงินกู้ถือ                                     

ว่าสูง แต่ละธนาคารจะมีขั้น

ตอนในการพิจารณาทั้งเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) 

ชุดเล็ก และบอร์ดใหญ่ เพื่อหา 

รือในด้านของความเสี่ยง ตาม

ขั้นตอนที่เยอะพอสมควร” นาย

วิศักดิ์กล่าว

นายวิศักดิ์กล่าวเพิ่มเติม

ว่า หากสถานการณ์ราคาน้ำามัน

ดิบตลาดโลกลงมาต่ำากว่า 100 

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อยาก

ทำาความเข้าใจกับประชาชนว่า

ราคาน้ำามันดีเซลในช่วงแรก

อาจจะไม่ลดลงมาจาก 30 บาท

ต่อลิตรมากนัก หรือจะให้ลงมา

ที่ 25 บาทต่อลิตรทันทีคงเป็น

ไปได้ยาก เพราะจะต้องนำาเงิน

มาเติมเข้ากองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงเพื่อให้สถานะทางการเงิน

ของกองทุนฯ มีเงินเพียงพอไว้

ใช้จ่ายในยามวิกฤต.

ชี้กู้แบงก์อุ้มน้ำามันยังคืบ

สกนช.ลุยถกเสริมเชื่อมั่น

5/4/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,818.10 6,595.86 -1,777.76
 6,272.76 6,569.81 -297.06
 29,312.30 26,595.75 2,716.55
 28,077.89 28,719.63 -641.74

68,481.05
-1.75

1,701.18
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.93 33.65
ยูโร 35.96 36.99
ปอนดสเตอรลิง 42.96 44.34
เยน (100 เยน) 26.69 27.65
หยวนจีน 4.16 4.31
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,450 30,550
ทองรูปพรรณ 29,895 31,050
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ครม.สั่งยืดเวลา

‘มาตรการภาษี’

พลาสติกชีวภาพ
ไทยโพสต์ • “ครม.” ไฟเขียวขยาย

เวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้

ทางชีวภาพ เปิดช่องนำารายจ่ายค่า

ซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลาย

ได้ทางชีวภาพมาหักเป็นรายจ่าย

เพิ่มเติมได้ 25% สำาหรับรายจ่าย

ตั้งแต่ 1 ม.ค.65-31 ธ.ค.67 หวัง

สนับสนุนผู้ประกอบการลดปริมาณ

การใช้พลาสติกที่ย่อยสลายยาก

นายอาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่า ที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ

วันที่ 5 เม.ย.2565 เห็นชอบหลัก

การขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อ

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อย

สลายได้ทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุน

ผู้ประกอบการลดปริมาณการใช้

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก คาด

ว่าผู้ประกอบการจะเปลี่ยนมาใช้

เม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อการผลิต

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลาย

ได้ทางชีวภาพประมาณ 10% ต่อ

ปี (68,978 ตัน) ของปริมาณบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกที่มีการผลิตอยู่ ใน

ปัจจุบัน จำานวน 689,785 ตัน ส่ง

เสริมให้บรรลุเป้าหมายในการผลัก

ดันให้ประเทศไทยเป็นไบโอฮับ 

ออฟ อาเซียน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประ

ภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าว

ว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย

การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)                                                       

พ.ศ. .... (การขยายเวลามาตรการภาษี

เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ) โดย

กำาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลสามารถนำารายจ่ายค่าซื้อ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้

ทางชีวภาพตามประเภทที่กำาหนด 

และได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์จาก

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มอีกเป็น

จำานวน 25% สำาหรับรายจ่ายที่ได้

จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึง

วันที่ 31 ธ.ค.2567 ทั้งนี้ให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประ 

กาศกำาหนด โดยให้มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

“การขยายเวลามาตรการ

ภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพออก

ไปจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการใช้

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง จะช่วยลดปริมาณขยะ

และสิ่งตกค้างที่ไม่ย่อยสลาย ส่ง

ผลดี ในเรื่องการดูแลปัญหาสิ่ ง

แวดล้อมของประเทศได้อีกทาง

หนึ่งด้วย” นายเอกนิติกล่าว.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน 

อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม

บีเจซี บิ๊กซี เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน “Cavaliere dell’Ordine della 

Stella d’Italia” (Knight of the Order of the Star of Italy) จากรัฐบาลอิตาลี ในฐานะที่

ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งชาวไทยและอิตาลีในโอกาสต่างๆ และยังดำาเนินธุรกิจการค้า

กับอิตาลีอย่างต่อเนื่องมาตลอด จึงนำามาซึ่งการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย

และสาธารณรัฐอิตาลีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในการนี้ ฯพณฯ โลเรนโซ กาลันตี (H.E.MR.

LORENZO GALANTI) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำาประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบเครื่อง

อิสริยาภรณ์ โดยมี ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบี

เจซี บิ๊กซี และครอบครัวร่วมแสดงความยินดี ณ ทำาเนียบเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำา

ประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

สู่ โลกอนาคตอีสปอร์ต

เร็วๆ นี้ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานใน

พิธีเปิดมหกรรมเกม-อีสปอร์ต “Garena World 2022: Spark Your Spirit” ในรูปแบบ Virtual 

Event ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำากัด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จุด

ประกายฝัน สู่โลกอนาคตอีสปอร์ต” มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและรวมพลังคนรุ่นใหม่ในคอมมูนิ

ตี้เกมและอีสปอร์ตทุกคนให้ออกมาแสดงความสามารถและสนุกไปด้วยกัน โดยมีนายกฤตย์ 

พัฒนเตชะ (ที่ 2 จากซ้าย) Senior Director, Head of Garena Online (Thailand) Co., Ltd. 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก Sea (ประเทศไทย) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ร่วมพิธีเปิด ณ ไพเรทสตูดิโอ กรุงเทพมหานคร

‘Smart Handy’ อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรค

จิรัฏฐ์ณิชชา กิติยาณัณท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์                                                                                   

แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำากัด ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสห

เวชศาสตร์ 

และ ผศ.ดร.

ปรัชญา เปรม

ปราณีรัชต์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ร่วม

กันแถลงข่าวเปิด

ตัวนวัตกรรมฝีมือ

คนไทย คนไทย

คิด คนไทยทำา 

“Smart Handy” 

อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC ผลงานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน กับคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน

การคัดกรองเชื้อโรคด้วย Smart Handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพในการ

ฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรียได้ถึง 99% ในระยะเวลาเพียง 18 วินาที ลดความ

เสี่ยงการเกิดโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ช่วยให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและ

ปลอดภัย ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของประเทศให้เร็วยิ่งขึ้น

marrygun55@gmail.com

ปลดล็อกความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย

พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะ

กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำานวย

การสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สุพันธุ์ มงคล

สุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำานวยการ

สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ทำา

พิธีเปิด “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022” เพื่อสื่อสารให้ภาค

ส่วนต่างๆ ทั้งนักวิจัย ประชาคมวิจัย ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักรู้

และเล็งเห็นคุณูปการของ “พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ.2564” ร่วมกันปลดล็อกผลงานวิจัยของประเทศไทยให้เติบโตและเกิดการใช้ประโยชน์

อย่างเต็มศักยภาพ 

ยกอาหารเกาหลีปรุงสดเข้า 7-11

ปรียาวรรณ ตันตสุรฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ และ ทศพร วณิชวรพงศ์ ผู้จัดการ

ทั่วไป สำานักพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดัคกาลบี้ กรุ๊ป จำากัด พร้อมด้วย กนกอร ทิพยพรกุล ผู้

จัดการทั่วไป ธุรกิจคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมียม คาเฟ่ ร่วมแถลงข่าว KUDSAN X DAK 

GALBI ภายใต้แนวคิด “ปรุงสด พร้อมเสิร์ฟ ตามสไตล์” ยกเมนูเกาหลีที่คุ้นเคยนำามาทำา

สดภายในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น จำานวน 555 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเข้า

ถึงลูกค้ามากขึ้น พร้อมทั้งภายในร้านและระบบแอปพลิเคชัน 7Delivery ตอบโจทย์ความ

ต้องการลูกค้าทั้งความอร่อยและบริการที่รวดเร็ว ณ ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สีลม ซ.19

แจกมะม่วงฟรีในงาน ‘เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้’

มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย จับมือศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และโรงแรม

ปทุมวัน ปริ๊นเซส ธุรกิจในเครือเอ็ม บี เค ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตราคามะม่วง

ตกต่ำา จัดงาน “เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้” รับซื้อมะม่วงจากสวนของเกษตรกรในพื้นที่ภาค

กลาง จำานวน 12,000 

กิโลกรัม มาแจกฟรี

ให้กับลูกค้าที่มาเดิน

ในศูนย์การค้าเอ็ม บี 

เค เซ็นเตอร์ ชุมชน

ละแวกเขตปทุมวัน

และประชาชน

ทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 8 

เมษายน 2565 เวลา 

14.00-18.00 น. ณ 

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โซน A พร้อมเพลิดเพลินกับหลากหลายเมนูมะม่วง

แปรรูป รังสรรค์ โดยโรงแรมและร้านอาหารชื่อดัง จัดมาให้ได้ลิ้มรสกัน อาทิ วอฟเฟิล

มะม่วง จากโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ข้าวเหนียวมะม่วง และส้มตำามะม่วง จากร้านบ้าน

คุณแม่ สมูทตี้มะม่วง จากร้าน Mai Cha ห้ามพลาดมาร่วมสนับสนุนผลไม้คุณภาพจาก

เกษตรกรไทย และนำาถุงผ้ามารับมะม่วงฟรี ร่วมลดใช้ถุงพลาสติก

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทะเบียนเลขที่	0107543000031

RATCH   100/2565

	 	 	 	 	 	 	 5		เมษายน		2565

เรื่อง					ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565

เรียน					ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท	 ราช	 กรุ๊ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2565	 ในวันพุธที่	 27	 เมษายน	 2565	 เวลา	 08.30	 น.	 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	ตามพระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	รวมถึง	กฎหมาย	และข้อกำาหนดอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระ

การประชุม	ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่	1		พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2564

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

	 					การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง	และครบถ้วน	ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	2		รับทราบรายงานประจำาปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ	ในรอบปีที่ผ่านมา	และกิจการที่จะกระทำาต่อไปในภายหน้า

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

     ปี	2564	ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีกำาไรเป็นจำานวน	7,772.02	ล้านบาท	คิดเป็นกำาไรต่อหุ้นเท่ากับ	5.36	บาท	ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญตามสัดส่วน 

           การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน	มีกำาลังการผลิตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าซ่ึงเป็นธุรกิจหลักรวมท้ังส้ิน	9,115	เมกะวัตต์	ประกอบด้วย	โรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้แล้ว

       7,181	เมกะวัตต์	และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีก	1,934	เมกะวัตต์	โดยในปี	2564	บริษัทฯ	รับรู้กำาลังการผลิตเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น	1,589	เมกะวัตต ์

           ซึ่งในจำานวนนี้มาจากโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่ม	377	เมกะวัตต์	และมาจากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมอีกรวม	1,212	เมกะวัตต์	

	 					ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	240	เมกะวัตต์	และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก	972	เมกะวัตต์	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้เข้าลงทุนในระบบ

	 					สาธารณูปโภคพื้นฐาน	ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	และธุรกิจอื่น	ๆ	เพิ่มเติมอีก	ได้แก่	การซื้อหุ้นบริษัท	พริ้นซิเพิล	แคปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพและ

      ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	การซื้อหุ้นเพิ่มทุน	Bangkok	Chain	International	(Lao)	Co.,	Ltd.	เพื่อลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	ในนครหลวงเวียงจันทน์	สปป.	ลาว 

      และการจัดตั้งบริษัท	อินโนพาวเวอร์	จำากัด	ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	และบริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อลงทุนด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

      และธุรกิจ	Start-up	ของอุตสาหกรรมพลังงาน	ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานประจำาปีของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ	ในรอบปีท่ีผ่านมา	และกิจการท่ีจะกระทำาต่อไป 

					 					ในภายหน้าดังกล่าว

      ระเบียบวาระนี้	ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

ระเบียบวาระที่	3		พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

	 					ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี

      ของบริษัทฯ	(นายไวโรจน์	จินดามณีพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	3565	แห่งบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด)	และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

																				และคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	4		พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรประจำาปี	2564	และการจ่ายเงินปันผล

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรประจำาปี	2564	และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	2.50	บาท	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังส้ิน	3,625	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	46.64

ของกำาไรตามงบการเงินรวม	และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลประกอบการ	6	เดือนแรกของปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	1.15	บาท	ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่	

23	กันยายน	2564	จะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำาหรับผลประกอบการ	6	เดือนหลังของปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	1.35	บาท	คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำานวน	1,957.50	ล้านบาท

กำาหนดจะจ่ายในวันศุกร์ที่	20	พฤษภาคม	2565	โดยไม่จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมายเพิ่มเติม	เนื่องจากได้จัดสรรไว้ครบร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	แล้ว

โดยเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้	จะจ่ายจากกำาไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	20	ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำาไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำานวน

ทั้งนี้	สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	5		พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ้างบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	และแต่งตั้งนายไวโรจน์	จินดามณีพิทักษ์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3565)	หรือ	นายณัฐพงศ์

ตันติจัตตานนท์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8829)	หรือ	นางสาวดุษณีย์	ยิ้มสุวรรณ	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10235)	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจำาปี	2565	และ

กำาหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นเงินจำานวน	2,400,000	บาท	(ไม่รวมค่าใช้จ่าย	Out-of-pocket	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	50,000	บาท)	ตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอทั้งสามรายนั้น	มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	รวมถึง	ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใด 

																					ที่ปฏิบัตหิน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ	มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้:

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	6		พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ		

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยคำานึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่	ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ได้แก่	ความสำาเร็จในการสร้างการเติบโต 

	 					ทางธุรกิจของบริษัทฯ	ทั้งในด้านกำาลังการผลิต	สินทรัพย์	กำาไรสุทธิ	รวมทั้ง	การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน	ดังนั้น	เพื่อให้

ค่าตอบแทนกรรมการมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น	รวมทั้ง	เป็นการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ	ความรู้ความสามารถ	ทักษะ	และ

ประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำาเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.			โบนัสกรรมการเพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำาปี	2564	วงเงินไม่เกิน	20	ล้านบาท	โดยประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ	25	และให้จัดสรร

     ตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และตามการเข้าร่วมประชุม	โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมร้อยละ	75	ขึ้นไปจะได้รับโบนัสเต็มจำานวน	ส่วนกรรมการ

					ที่เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ	75	จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

2.			ค่าตอบแทนประจำาสำาหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อยในปี	2565	ดังนี้

	 										2.1	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

	 															1)		ค่าตอบแทนรายเดือน	(คำานวณตามระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง)

      •		ประธานกรรมการ	 46,875	 บาท/เดือน

      •		กรรมการ	 37,500	 บาท/เดือน

	 															2)		ค่าเบี้ยประชุม	(จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม)

      •		ประธานกรรมการ	 15,625	 บาท/ครั้ง

      •		กรรมการ	 12,500	 บาท/ครั้ง

	 										2.2	 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

	 																คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม)

      •		ประธานกรรมการ	 37,500	 บาท/ครั้ง

      •		กรรมการ	 30,000	 บาท/ครั้ง

	 										โดยประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ	25

3.			ผลประโยชน์อื่น:	คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	ไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น	

ทั้งนี้	ฝ่ายบริหารฯ	ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	ไม่ได้รับโบนัสและค่าตอบแทนประจำาในฐานะกรรมการในทุกกรณี

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้:  

	 					ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	ซึ่งเป็นไปตามมาตรา	90	ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535

ระเบียบวาระที่	7		พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

      ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนผู้ท่ีจะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	ตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 					ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม	ความจำาเป็น	และประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างครบถ้วนแล้ว	ดังนี้																	

1)			นายบุญญนิตย์	 		วงศ์รักมิตร	 					กรรมการ											(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

2)			นางสาวนิรมาณ						ไหลสาธิต		 					กรรมการ											(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

3)			นายบุญส่ง	 		เกิดกลาง	 					กรรมการอิสระ					(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

4)			นายภานุวัฒน์	 		ตริยางกูรศรี						กรรมการอิสระ	

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	8		พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จาก	14,500,000,000	บาท	เป็น	22,192,307,700	บาท

      โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวน	769,230,770	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จาก	14,500,000,000	บาท	เป็น	22,192,307,700	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวน

769,230,770	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	เนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ	มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมทั้ง	จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ	และสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

และทำาให้บริษัทฯ	มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม	อันจะส่งผลให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต	โดยบริษัทฯ	จะมีเงินทุนเพียงพอ

เพื่อใช้ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น	หากการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้:

	 					ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(2)

ระเบียบวาระที่	9		พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

	 					ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	ดังนี้

	 							“ข้อ	4.	 	ทุนจดทะเบียน	จำานวน	 22,192,307,700					บาท	 (-สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท-)

	 								 	แบ่งออกเป็น	  2,219,230,770					หุ้น	 (-สองพันสองร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหุ้น-)

	 	 	มูลค่าหุ้นละ	 	 											10.00					บาท	 (-สิบบาท-)

	 	 	โดยแยกออกเป็น

	 	 	หุ้นสามัญ	 	 		2,219,230,770					หุ้น	 (-สองพันสองร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหุ้น-)

	 	 	หุ้นบุริมสิทธิ	 	 	 -						หุ้น	 (-			หุ้น)”

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้:

	 					ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(2)

ระเบียบวาระที่	10	พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวนไม่เกิน	769,230,770	หุ้น	เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

      ตามสัดส่วนการถือหุ้น	โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำาให้บริษัทฯ	มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	(Preferential	Public	Offering:	PPO)

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวนไม่เกิน	769,230,770	หุ้น	เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	

โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำาให้บริษัทฯ	มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	(Preferential	Public	Offering:	PPO)	และอนุมัติมอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่	และ/หรือ

อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบอำานาจช่วงให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม	เป็นผู้มีอำานาจในการดำาเนินการใด	ๆ	ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	11	พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

	 					อนึ่ง	บริษัทฯ	ได้กำาหนดให้วันศุกร์ที่	18	มีนาคม	2565	เป็นวัน	Record	Date	สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อและจำานวนหุ้นอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันดังกล่าว	เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

      และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และมีสิทธิรับเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้

      จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	ของบริษัทฯ	ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น 

โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	วิธีการออกเสียงลงคะแนน	และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

	 				เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม	บริษัทฯ	จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น	หรือ	ผู้รับมอบฉันทะ	ลงทะเบียนยื่นแบบคำาร้องต้ังแต่วันท่ี	18	เมษายน	2565	เวลา	08.30	น.	เป็นต้นไป	

จนถึงเวลาปิดประชุมในวันที่	27	เมษายน	2565

	 					บริษัทฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือด้วยดีในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ในครั้งนี้	ที่อาจจะทำาให้ท่านผู้ถือหุ้น

ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร	และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง	มา	ณ	โอกาสนี้

        

       

	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ	

 

    

	 	 	 	 	 	 											(นางสาวชูศรี		เกียรติขจรกุล)

	 	 	 	 	 	 														กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำานักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์	 0	2794	9510

โทรสาร	 0	2794	9888	ต่อ	9510	
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

กกท.จับมือกองทัพบกพัฒนามาตรฐานมวยไทย

กรุงเทพฯ • ดร.กองศักด ยอดมณี ผูวาการ กกท. พรอมดวย พล

เอกณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการทหารบก เปนประธานใน

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือเชิงปฏิบัติการ ระหวาง

การกีฬาแหงประเทศไทยกับกองทัพบก ณ หอง 221 อาคาร 2 

ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) เม� อวันที่ 5 เมษายน 2565 

ที่ผานมา โดยผูวาการ กกท. กลาววา การลงนามบันทึกขอตกลง

ความรวมมือเชิงปฏิบัติการ ระหวางการกีฬาแหงประเทศไทย

กับกองทัพบก ในวันนี้เปนการขับเคล� อนสนามมวยตนแบบสูการ

พัฒนามาตรฐานมวยไทยในดานตางๆ เพ� อยกระดับมวยไทยให

เปนกีฬาอยางแทจริง โดยทั้ง 2 หน�วยงานจะรวมมือกันในการจัด

ทํามาตรฐานตางๆ เกี่ยวกับมวยไทยในทุกมิติ เพ� อใหคนไทยและ

ทั่วโลกเกิดการยอมรับ และจะรวมกันยกระดับมาตรฐานรายได 

คุณภาพชีวิต และการเชิดชูเกียรติบุคลากรวงการมวยไทยใหอยู

ในระดับสากล เน� องจากสนามมวยเวทีลุมพินีเปนสนามมวยที่มี

มาตรฐาน เปนที่ยอมรับจากคนทั่วทุกมุมโลกในดานของมวยไทย 

ในการจัดทํามาตรฐานตางๆ หากไดสนามมวยเวทีลุมพินีเปน

สนามนํารอง จะสงผลใหเกิดความเช� อมั่นในการใชมาตรฐาน

นั้นๆ และใหมั่นใจวาปฏิบัติไดจริงตามเปาหมายที่ไดตั้งไว ตลอด

จนการไดฐานขอมูลของบุคคลในวงการมวยทั้ง 7 ประเภทที่เปน

ฐานขอมูลจริงและทันสมัยอยูตลอดเวลา  

“ทรูวิชั่นส” ยิงสดกอลฟมาสเตอรส เริ่ม 8 เมษา

กรุงเทพฯ • กอลฟมาสเตอรส ทัวรนาเมนต หรือเดอะ มาสตอรส, 

ยูเอส มาสเตอรส เปน 1 ใน 4 กอลฟรายการระดับเมเจอร โดย

เปนรายการแรกของป แขงขัน 8-11 เม.ย.นี้ มาสเตอรสจะแตกตาง

จากเมเจอรอ� นๆ คือ จะปกหลักแขงที่สนามออกัสตา เนชั่นแนล  

ในเมืองออกัสตา รัฐจอรเจีย สวนอีก 3 เมเจอร จะเปลี่ยนสนาม

แขงในแตละป รายการนี้จะเจาะจงเชิญนักกอลฟมารวมแขงขัน 

ตํานานกอลฟผูยิ่งใหญที่เคยเปนแชมปมาสเตอรสอยาง แจ็ก นิคลอส 

เปนแชมปสูงสุด 6 สมัย ไทเกอร วูดส 5 สมัย อาร โนลด พาลม

เมอร 4 สมัย สวนแชมป 3 สมัย ไดแก นิก ฟลโด, แกรี เพลเยอร, 

ฟล มิคเคลสัน สวนป 2021 แชมปคือ ฮิเดกิ มัตสึยามะ โปร

กอลฟชาวญี่ปุน แชมปของมาสเตอรสจะไดสิทธิ์แขงเมเจอรอีก 

3 รายการคือ พีจีเอ แชมเปยนชิพ, ยูเอส โอเพน และดิ โอเพน 

แชมเปยนชิพ รวม 5 ป และไดสิทธิ์แขงมาสเตอรสตลอดชีพ ได

สิทธิ์แขงเดอะเพลยเยอรส แชมเปยนชิพ และพีจีเอทัวรอีก 5 ป 

สําหรับเงินรางวัล แชมปจะไดสวนแบงเงินรางวัลรวมไป 2.07 

ลานเหรียญสหรัฐ รองแชมป 1.19 ลานเหรียญสหรัฐ, ที่ 3 ได 9.75 

แสนเหรียญสหรัฐ, ที่ 4 ได 5.3 แสนเหรียญสหรัฐ สวนโปรแกรม

ถายทอดสด ทางทรูวิชั่นส SPOTV2 (690)วันที่ 8 เม.ย. วันแรก 

02.00-06.30 น., 9 เม.ย. วันที่สอง 02.00-06.30 น., 10 เม.ย. วัน

ที่สาม 02.00-06.00 น. และ 11 เม.ย. วันสุดทาย 01.00-06.00 น. 

“วรัชญา” ชนะหวิวลิ่วเมนดรอวหวดอาชีพ 

เมืองทอง • การแขงขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด 

เทนนิส ทัวร เทนนิสอาชีพหญิง รายการ “ไอทีเอฟ วีเมนส เอเชีย/

โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลารสหรัฐ 

หรือประมาณ 837,500 บาท และเทนนิสอาชีพชาย รายการ “ไอ

ทีเอฟ เมนส เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 

ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 502,500 บาท ณ สนามกีฬาเทนนิส 

อบจ.เชียงราย ภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค

โควิด-19 เม� อวันที่ 5 เม.ย.2565 เปนการคัดเลือกรอบสุดทาย 

ผูชนะไดสิทธิ์เขาไปแขงขันรอบเมนดรอวตอไป ไฮไลตอยูที่การ

แขงขันของนักเทนนิสไทย ซึ่งสามารถควาชัยไดหลายคน โดย

ในประเภทหญิงเดี่ยว “เพียซ” วรัชญา วงคเทียนชัย อดีตทีม

ชาติชาวเชียงราย วัย 32 ป ที่เคยเปนมือ 200 ของโลก เอาชนะ

รุนนอง วรรษชล สวัสดี มือวาง 9 ของรอบคัดเลือก ไดอยางฉิว

เฉียด 2-1 เซต 2-6, 6-4 และซูเปอรไทเบรก 12-10 วรัชญา ตีตั๋ว

สูเมนดรอวรอบแรกไดสําเร็จ ซึ่งจะพบกับ โมโมโกะ โกโบริ จาก

ญี่ปุน ดานประเภทชายเดี่ยว จิรัฏฐ นวสิริสมบูรณ มือวาง 8 ของ

รอบคัดเลือก ชิงทําแตมในจังหวะสําคัญ เอาชนะ นพดล นอยกอ 

มือวาง 5 ของรอบคัดเลือก ได 2 เซตรวด 6-4, 6-4 ทะยานสูรอบ

เมนดรอว เชนเดียวกับ ธนเพชร ฉันทะ มือวาง 7 ของรอบคัดเลือก 

ที่กําชัยชนะเหนือ อนพัช ทิมางกูร 2-0 เซต 6-2, 6-4. 

สปอนเซอรรายใหม • นายรุงเรืองโรจน กฤษดาเรืองโรจน กรรมการ

ผูจัดการบริษัทจัดหางาน หรือ “โจ ลาดพราว 83” แสดงความยินดี

และเปนสปอนเซอรรายใหมใหกับ “แจค สระบุรี” เดชาวัต พุมแจง 

อดีตแชมปสมัครเลนโลกป 53 ที่ควาแชมปสนุกเกอรเก็บคะแนนสะสม

อาชีพของเมืองไทยมาแลวถึง 3 รายการ ที่สโมสรเจ แอนด ดี สนุกเกอร 

คลับ ซอยลาดพราว 128/2 เม� อเร็วๆ นี้ 

ปนเร� อง เปนราว เปนขาวอยางตอเน� อง สําหรับ “คิง

คองกอง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ 

“ฮอนดา เรซ ทู เดอะ ดรีม” หลังจากสรางประวัติศาสตร

เปนนักบิดไทยคนแรกที่ควาแชมป โมโตทูในการแขงขันที่

อินโดนีเซีย แตเทานั้นไมพอ ในรายการถัดมา กรังดปรีซ ออฟ 

อารเจนตินา ที่ เทอรมาส เดอ ริโอ ฮอนโด เซอรกิต ประเทศ

อารเจนตินา คิงคองกองยังแรงตอเน� องดวยการเขาเสนสัยเปน

อันดับที่ 2 ควาโพเดี้ยม 2 รายการติด ถาผลงานดีตอเน� องอยาง

นี้ “แชมปโลก” ก็ไมใชแคฝนอีกตอไป..••..เขียนถึงมอเตอรไซค

ตองไมลืมรายการนี้ “OR BRIC SUPERBIKE 2022” แขงขัน 

4 สนาม 5 เรซ ถือเปนการแขงขันที่ไดรับความนิยมสูงสุดและ

ยิ่งใหญที่สุดในประเทศไทย นับบันไดกาวแรกของนักแขงไทยสู

เรซระดับโลก โดยมีทัพนักแขงเขารวมกวา 200 คน และทีมแขง

กวา 120 ทีม ที่จะมารวมประลองความเร็วตลอดทั้งป โดยนักแขง

ที่ชนะเลิศการแขงขันจะไดรับสิทธิ์ไวดการดเขาแขงขันในรายการ 

เอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปยนชิพ ประจําป 2023 รายละเอียด

การแขงขันในปนี้จะแถลงขาวอยางเปนทางการในวันอังคาร

ที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.30-11.30 น. ณ หองบอลรูม 

ชั้น 2 สโมสรราชพฤกษ คลับ นอรทปารค ถ.วิภาวดีรังสิต 

กรุงเทพฯ..••..“มานิลมังกร” ระยอง เอฟซี ควา “ซิงเกอร” 

แบรนดเคร� องใชไฟฟาขวัญใจคนไทยเปนสปอนเซอรใหมลาสุด 

ปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในฐานะ

ประธานสโมสรกางแผนพัฒนาทีมขึ้นชั้นสูไทยลีก ผุดโมเดลความ

รวมมือรูปแบบใหม สานพลังชูโมเดลพัฒนา “ระยองเอฟซี” เปน

แลนดมารกใหมของเมืองระยอง เดินหนาสนับสนุนทีมนักเตะ

รวมพัฒนาเยาวชนสู เสนทางนักเตะมืออาชีพ และพัฒนา

เศรษฐกิจจังหวัดระยอง สรางงาน สรางอาชีพ เจาะระดับตําบล 

เพ� อเศรษฐกิจจังหวัดระยองอยางยั่งยืน..••..บริษัท อินเตอร ไลน 

เอดูเทนเมนท จํากัด ชวนนักวิ่งสายรักสุขภาพ และแฟนเจาฟองน้ํา

สีเหลืองอยาง SpongeBob SquarePants รวมงานวิ่งแบบเวอร

ชวลรัน กับงาน สพันจบ็อบ เวอรชวล รัน ไทยแลนด มีใหเลือก

วิ่งกันแบบสบายๆ ทั้งระยะทาง 10 กม. หรือ 20 กม. พรอมดวย

กิจกรรมพิเศษและของรางวัลอีกมากมาย อาทิ Welcome Pack สุด

พิเศษ สําหรับ 1,000 ทานแรกที่สมัครเขามา รับทันทีคูปองสวนลด

บัตรชมภาพยนตร และปอปคอรน มูลคา 150 บาท จากเมเจอรฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเฟซบุก  TOONEEChannel..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

เ

อารเตตาขอโทษแฟนอารเซนอล
ลอนดอน •  มิเกล อารเตตา ออกมาขอโทษแฟนบอลไอปนใหญหลัง

พาอารเซนอล บุกไปแพ คริสตัล พาเลซ 3-0 ในศึกพรีเมียรลีก เม� อวัน

ที่ 5 เม.ย.ที่ผานมา ซึ่งความพายแพอาจสงผลกระทบกับการลุนอันดับ

ที่ 4 เม� อจบฤดูกาล

เกมที่เซลเฮิรสตพารก รังเหยาของ คริสตัล พาเลซ ลูกทีมของ 

มิเกล อารเตตา โดนออกนําไปกอนถึง 2-0 ในชวงครึ่งแรกจากประตูใน

นาทีที่ 16 ของฌอง-ฟลิปป มาเตตา และจอรแดน อายิว ในนาทีที่ 24

เขาครึ่งหลัง อารเซนอลก็ยังไมสามารถกูสถานการณได และใน

ที่สุดตองเจอประตูตอกฝาโลงในนาทีที่ 74 จากลูกโทษที่จุดโทษของ วีล

ฟรีด ซาฮา ทําใหไอปนใหญตองพบกับความพายแพในเกมลีกเปนเกม

ที่ 2 ในรอบ 3 แมตช

กอนเขาสัปดาหนี้ อารเซนอลอยูในอันดับ 4 ของตารางพรีเมียร

ลีก แตจากชัยชนะ 5-1 ของท็อตแนม ฮอตสเปอร เหนือนิวคาสเซิล 

ยูไนเต็ด สรางแรงกดดันกับบรรดานักเตะไอปนใหญ ซึ่งพวกเขาก็

ตอบโตกลับมาไดไมดีนัก

จากการพายแพของอารเซนอล สงผลใหการตอสูสําหรับการควา

สิทธิ์เขาไปเลนในยูฟา แชมเปยนสลีกฤดูกาลหนาจากการจบอันดับ 4 

ของลีกกลับมาคึกคักอีกครั้ง และอารเซนอลกลับตกอยูในโซนอันตราย

พวกเขาหลนมาอยูอันดับ 5 ตามหลัง ท็อตแนม ฮอตสเปอร 

จากผลตางประตูไดเสีย แตยังมีแมตชแขงขันนอยกวาคูอริแหงยาน

ลอนดอนเหนืออยู 1 แมตช และเวสตแฮม ยูไนเต็ด กับแมนเชสเตอร 

ยูไนเต็ด มีคะแนนตามหลังอารเซนอลเพียง 3 คะแนน

“พวกเราทําใหมันเปนไปไมไดจากวิธีที่พวกเราลงไปเลน คุณ

ตองมีสภาพรางกายที่ดีและวิ่งเพ� อใหไดผลการแขงขันที่ตองการ พวก

เราครองบอลกันไมดีเลย ซึ่งนั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมได” อารเตตากลาว

“พวกเราเลนกันไดแยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงครึ่งแรก ผม

ขอโทษกองเชียรทุกคนที่ทําใหผิดหวังและไมสามารถทําผลการแขงขันที่ดี

ใหทีมได แตเราไมมีเวลาเศรามากนัก เพราะยังมีอีกหลายอยางตองทํา”

อารเตตายังไดกลาวถึงสถานการณการลุนท็อปโฟวดวยวา 

“เราตองยกมือขึ้นและยอมรับเสียงวิจารณที่พวกเราสมควรไดรับและ

ยอมรับมัน สองกระจกดูตัวเองและมองถึงเกมตอไป เพราะผลงานใน

แมตชนี้เราไมดีพอ”

นับเปนผลงานที่เจ็บปวดเปนพิเศษสําหรับแฟนอารเซนอลที่

ตองบุกมาแพพาเลซที่มีกุนซืออยาง แพทริก วิเอรา ตํานานแขงที่เคย

ควาถวยรางวัลมากมายสมัยเปนนักเตะไอปนใหญ

“ผมภูมิใจมาก เราเลนกันไดดี เราตั้งรับไดดีและควาโอกาส

ของเราได เราไดประตูในชวงเวลาที่สําคัญของเกม เราจําเปนตองโชว

ฟอรมใหดีกับทีมใหญและเราทําได และบรรยากาศของสนามก็เปดทาง

ใหเราเลนเสี่ยงแบบนั้น” วิเอรากลาวในที่สุด.

ประตูแรก • ฌอง-ฟลิปป มาเตตา ผูเลนของคริสตัล พาเลซ สะใจ

หลังยิงประตูแรกในเกมที่ “ปราสาทเรือนแกว” เปดสนามเซลเฮิรสต 

พารก ถลมอารเซนอล 3-0 ในศึกฟุตบอลพรีเมียรลีกของอังกฤษ ที่กรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

หัวหมาก • เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 

2565 เวลา 14.00 น. สมาคมกีฬาฟุตบอล

แหงประเทศไทย รวมกับบริษัท โตโยตา 

มอเตอร ประเทศไทย จํากัด จัดพิธีการ

จับสลากประกบคูออนไลน รี โว ลีก คัพ 

2021/22 รอบรองชนะเลิศขึ้น

พิธีจับสลากในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก 

กรวีร ปริศนานันทกุล รักษาการประธานเจา

หนาที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จํากัด และคุณชนินทร 

ชุมภู รักษาการผูอํานวยการฝายการตลาด

เพ� อการพาณิชย บริษัท โตโยตา มอเตอรส 

ประเทศไทย จํากัด เปนประธานในงานครั้งนี้

สําหรับการแขงขันรีโว ลีก คัพ 2021-

2022 ในรอบรองชนะเลิศนี้ จะประกอบไป

ดวยสโมสรจากรีโว ไทยลีก (ไทยลีก 1) ทั้งสิ้น 

โดยสโมสรที่ผานเขามาในรอบนี้ ประกอบไป

ดวย ชลบุรี เอฟซี, ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด, พีที 

ประจวบ เอฟซี และบุรีรัมย ยูไนเต็ด หรือราชบุรี 

มิตรผล เอฟซี (โดยบุรีรัมย ยูไนเต็ด จะแขงขัน

อังกฤษ • สโมสรฟุตบอลเลสเตอร ซิตี้ ทีมชั้นนําในพรีเมียรลีก 

อังกฤษ ไดรับรางวัลกิตติมศักดิ์แหงเสรีภาพของเมือง “Honorary 

Freedom of the City” รางวัลนี้เปนการยกยองดานกีฬาฟุตบอล

อันรุงโรจนของสโมสรและเมืองเลสเตอร และเปนครั้งแรกที่มีการ

มอบรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมแหงเมืองเลสเตอร “City of Leicester 

Award ” ใหกับคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานสโมสร และ

คุณอัยยวัฒน ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรคนปจจุบัน ที่ไดอุทิศ

ตนเพ� อเมืองเลสเตอร

เม� อวันที่ 4 เมษายน 2565 ซึ่งเปนวันเปดอนุสาวรียคุณวิชัย 

ศรีวัฒนประภา อดีตประธานสโมสร บุคคลผูเปนที่รักของชาวเมือง

เลสเตอร ที่ดานหนา คิง เพาเวอร สเตเดี้ยม ไดมีประวัติศาสตรบท

ใหมไดถูกจารึกไวใหกับเมืองเลสเตอร บนถนนฟลเบิรตเวย นอกจาก

ความสําเร็จทางดานกีฬาฟุตบอลของสโมสรเลสเตอร ซิตี ยังไดรับ

การเชิดชูเกียรติบุคคลผูทรงคุณคาตอเมืองเลสเตอรจากสภาเมือง

เลสเตอร

สภาชิกสภาเทศมนตรีเมืองเลสเตอร ไดมีมติมอบรางวัล

อันทรงคุณคา ไดแก รางวัลกิตติมศักดิ์แหงเสรีภาพของเมือง 

“Honorary Freedom of the City” ใหกับสโมสรเลสเตอร ซิตี และ

รางวัลบุคคลยอดเยี่ยมแหงเมืองเลสเตอร “City of Leicester Award” 

ใหกับคุณอัยยวัฒนและคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา เปนครั้งแรก โดย

มีคุณอัยยวัฒน ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรคนปจจุบันเปนผูรับ

มอบรางวัลดังกลาว เพ� อเปนการขอบคุณที่ชวยเหลือและสนับสนุน

เมืองเลสเตอรมาโดยตลอด

คุณอัยยวัฒนกลาววา “คุณพอมีความรักและความเช� อมั่นใน

ชาวเมืองเลสเตอร ทานทุมเททั้งหัวใจใหกับเมืองเลสเตอร เพราะ

ทานเห็นถึงความเขมแข็งของเมืองนี้ ที่ทุกคนพรอมจะกาวไปดวย

กันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหผมภูมิใจ นั่นคือสิ่งที่ผมยังคง

กาวไปพรอมกับทุกคน เพ� อชวยกันเติมเต็มวิสัยทัศนเหลานั้นในนาม

ของคุณพอ”

“ผมจะทําอยางเต็มที่เพ� อทุกคนในเมืองเลสเตอร ใหคูควรกับ

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ที่มอบใหกับผมและคุณพอของผม”

ตลอดระยะเวลา 12 ป ที่คิงเพาเวอรเปนเจาของสโมสรนับ

ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553 คุณวิชัยไดอุทิศตนเพ� อชวยเหลือและ

พัฒนาชีวิตของผูคนในเลสเตอร รวมถึงการบริจาคทรัพยสินชวย

เหลือทั้งสวนตัวและผานมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา เพ� อการกุศลใน

ทองถิ่นมาโดยตลอด

นอกจากนี้ยังนําพาสโมสรเลสเตอรไปสูยุคที่รุงโรจนที่สุด ดวย

การนําทีมกลับมาโลดแลนในการแขงขันพรีเมียรลีก จนควาแชมป

พรีเมียรลีกฤดูกาล  2015/16 ที่สรางเร� องราวอันน�าจดจําระดับโลก 

ซึ่งวิสัยทัศนเหลานี้ ไดถูกสานตอโดยคุณอัยยวัฒน ศรีวัฒนประภา 

‘อัยยวัฒน’บุคคลทรงคุณคาเมืองเลสเตอร

สืบทอดตําแหน�งประธานสโมสรในป 2562 ตอจากคุณวิชัย

การเติบโตของสโมสรที่ผานมา ทําใหเลสเตอรผานเขาไปเลน

ในฟุตบอลยุโรปอยางตอเน� อง และสามารถควาแชมปเอฟเอคัพ 2021 

เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของสโมสร นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานสําคัญตางๆ ของสโมสร ดวยการพัฒนาฟุตบอลทีมหญิงขึ้นสู

ทีมอาชีพเปนครั้งแรกในป 2020 และนําทีมฟุตบอลหญิงเล� อนชั้นสูลีก

สูงสุด เอฟเอ วีเมนส ซูเปอรลีก อีกหนึ่งแผนการพัฒนาสโมสรที่สําคัญ

คือการลงทุนในสนามฝกซอมในระดับเวิลดคลาส บนเนื้อที่ 185 เอเคอร 

ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกชั้นนําระดับโลก ในการสรางนักฟุตบอลอาชีพ

ของสโมสร รวมถึงการชวยกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญในภูมิภาค รวม

ถึงการพัฒนาสนามคิงเพาเวอร สเตเดี้ยม อีกดวย

ความสําเร็จและความมุงมั่นดังกลาวที่มีตอชุมชนเลสเตอร

ไดรับการยอมรับจากสภาเมืองเลสเตอรอยางเปนทางการ ดวยการ

มอบรางวัลกิตติมศักดิ์แหงเสรีภาพของเมือง “Honorary Freedom 

of the City”

สําหรับพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากพิธีอานคํา

สาบานโดยเซอรปเตอร โซลสบี นายกเทศมนตรี และและซูซาน 

วีแลน ประธานเจาหนาที่บริหารสโมสรฟุตบอลเลสเตอร ซิตี รางวัล

กิตติมศักดิ์แหงเสรีภาพของเมือง “Honorary Freedom of the 

City” เปนเกียรติสูงสุดที่มอบใหกับพลเมืองโดยสภาเทศบาลในการ

ตระหนักถึงการสนับสนุนของผูที่ไดรับรางวัลนี้ที่มีตอเมืองเลสเตอร

ซูซาน วีแลน ประธานเจาหนาที่บริหารของเลสเตอร ซิตี กลาว

วา “เปนที่น�าภาคภูมิใจของทุกคนที่สโมสรเลสเตอรในวันนี้ เม� อความ

สําเร็จลาสุดของเรามีความสําคัญอยางชัดเจนในการสรางความแตก

ตางและนําความภาคภูมิใจมาสูเมืองเลสเตอร ทั้งหมดถูกสรางขึ้นบน

รากฐานที่ฝงลึกอยูในใจเลสเตอรกอนหนานี้มาอยางยาวนาน เราได

รับเกียรติสูงสุดในวันนี้ ในนามของนักเตะ ทีมงาน และผูสนับสนุน

ทุกคนที่ตางทุมเท มุงมั่น จนไดรับรางวัลนี้เพ� อเกียรติยศของสโมสร

ของเรา และเพ� อเมืองของเราตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร 138 ป 

ของสโมสรเลสเตอร ซิตี”

“แน�นอนวาเร� องราวของเลสเตอร ซิตี จะเกิดขึ้นไมไดเลยหาก

ขาดคุณวิชัย คุณอัยยวัฒน และครอบครัวศรีวัฒนประภา ที่นําวิสัย

ทัศนมาสูสโมสรและเมืองแหงนี้ รวมถึงการอุทิศตนอยางไมยอทอใน

การทําความฝนใหเปนความจริง”.

เชียงรายรอเจอบุรีรัมยหรือราชบุรี

ศึก‘รี โว ลีกคัพ’รอบรองเตะ11พ.ค.

กับ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ในรอบ 8 ทีมนัดตกคาง 

ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ ทีมชนะจะไดเขารอบ 4 ทีม)

สวนผลการจับสลากรีโว ลีก คัพ 2021-

2022 รอบรองชนะเลิศมีดังนี้ คูแรก ชลบุรี เอฟซี 

พบกับ พีที ประจวบ เอฟซี ที่สนามมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร รังสิต

ผูชนะระหวาง ราชบุรี มิตรผล เอฟซี หรือ 

บุรีรัมย ยูไนเต็ด จะพบกับ ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด 

ที่สนามชลบุรี สเตเดียม

ทั้งนี้ การแขงขันฟุตบอลรี โว ลีก คัพ 

2021-2022 รอบรองชนะเลิศจะแขงขันในวันที่ 

11 พฤษภาคม 2565 พรอมกันทั้ง 2 คู ซึ่งผูชนะ

การแขงขันในรอบนี้จะผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ 

ซึ่งมีกําหนดแขงขันในวันที่ 15 พฤษภาคมตอไป

สําหรับการแขงขันรีโว ลีก 

คัพ เริ่มจัดการแขงขันขึ้นตั้งแตป 

2553 ซึ่งทีมที่เปนแชมปจะได

รับเงินรางวัล 5 ลานบาท 

สวนทีมรองชนะเลิศจะ

ไดรับเงินรางวัล 1 ลาน

บาทดวยกัน.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

สืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ ปี 65

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

และศูนย์การค้าไอคอนสยาม จัดงานประเพณีสงกรานต์ “มหัศจรรย์

เจ้าพระยา มหาสงกรานต์ 2565” วันที่ 8-17 เม.ย.65 ณ เจริญนคร 

ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม มีกิจกรรมสรงน้ำาพระพุทธรูป การแสดง

ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค สาธิตทำาเครื่องหอมบุหงารำาไป (แห้ง) บุหงา

สด แป้งพวงกุหลาบ น้ำาปรุงและน้ำาอบ อีกทั้ง วธ. ร่วมกับศูนย์การค้า

สยามพารากอน จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ภายใต้แนวคิด “ร่วม

สืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว

และสังคม” วันที่ 12-17 เม.ย. มีสรงน้ำาพระพุทธรูป พระพุทธรูป

ประจำาวันเกิด จัดแสดงพระพุทธรูปสำาคัญในยุคสมัยต่างๆ 10 องค์ 

พร้อมกันนี้ กรมการศาสนา ร่วมกับวัดประยุรวงศาวาส จัดพิธี

ทักษิณานุปทาน เจริญพระพุทธมนต์ และถวายปิ่นโตแด่พระสงฆ์ 

เนื่องในประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เม.ย. ที่วัดประยุรวงศาวาส

จังหวัดนครราชสีมาร่วมจัดงาน “สงกรานต์ โคราชแห่พระ

คันธารราษฎร์ลอดซุ้มประตูเมือง” วันที่ 13-15 เม.ย. ณ อนุสาวรีย์

ท้าวสุรนารี ภาคเหนือ จ.ลำาปาง จัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี

ใหม่เมืองนครลำาปาง” ประจำาปี 2565 ระหว่างวันที่ 12-13 เม.ย. 

ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา วัดปงสนุก และศาลเจ้าแม่สุชาดา 

อำาเภอเมืองลำาปาง มีขบวนแห่น้ำาทิพย์ 13 อำาเภอ พิธีอัญเชิญ

พระเจ้าแก้วดอนเต้า จากวัดพระธาตุลำาปางหลวงเข้าสู่เมืองให้

ประชาชนได้สรงน้ำาขอพร ชมขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง การ

แสดงการตีกลองปู่จา ชุด “มหัศจรรย์ลือลั่นสนั่นโลก” และประกวด

เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง รวมทั้งกิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน

ถ่ายทอดและสาธิตภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และ

จำาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม.

ะครถือเป็นอีกสื่อที่เข้าถึงและสื่อสาร

กับคนดูได้ง่าย เพราะบทบาทของ

ตัวละคร การดำาเนินเรื่องหยิบยก

ประเด็นทางสังคม การใช้ชีวิตมาบอกเล่าผ่าน

การแสดง ดังนั้นการจะสร้างสรรค์ละครไม่ใช่

เพียงเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ละครน้ำาดีที่มี

ประโยชน์จะช่วยกระตุ้นให้สังคมเกิดความรู้และ

มีการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ คนในครอบครัวใน

ทิศทางที่ดีขึ้น

ละครสั้นสร้างสรรค์สังคม 2 เรื่อง “นักสืบ

สายรุ้ง” และ “ความรัก ความทรงจำา : Love 

and Memory” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นละคร

สร้างความเข้าใจในสังคมผู้สูงวัยที่เป็นโรคอัลไซ

เมอร์ และนำาเสนอประเด็นการอยู่ร่วมกันอย่าง

เท่าเทียม รวมทั้งรักษาสิทธิมนุษยชน เริ่มฉาย

แล้วเมื่อวันที่ 2 เม.ย.2565 ทางสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรมและประธานอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าว

ว่า กองทุนได้ดำาเนินการจัดสรรทุนเพื่อรณรงค์ส่ง

เสริมการพัฒนาให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

มาตั้งแต่ปี 2560 และดำาเนินการเป็นประจำา 

ทุกปี ปี 2565 เข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว สำาหรับการให้ทุนกับ

ผู้ผลิตสื่อทุกภาคส่วน เน้นการสนับสนุนการผลิต

สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลกระทบ

ทางบวกให้เกิดขึ้นกับสังคม ตามยุทธศาสตร์และ

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ปีนี้มีผลงานจัดทำาสื่อ

สร้างสรรค์ที่น่าสนใจในรูปแบบละคร ทั้งสองเรื่อง

แฝงไปด้วยความสนุกและคุณค่าสาระส่งต่อให้กับ

สังคม การเผยแพร่ทางไทยพีบีเอสเป็นอีกช่องทาง

ส่งสัญญาณมีสื่อดีสร้างผลกระทบต่อสังคมในเชิง

บวกอย่างกว้างขวาง 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนา

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การส่ง

เสริมให้มีสื่อที่ดีนับว่าเป็นหัวใจที่สำาคัญของกอง

ทุนฯ ผ่านการให้ทุนในการผลิตสื่อและผลิตสื่อเอง 

ครอบคลุมสื่อทุกประเภท และส่งเสริมสนับสนุน

ภาคีเครือข่ายสามารถผลิตและเผยแพร่สื่อที่

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ 

เลือกใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวม

รู้จักอัลไซเมอร์ผ่านละครสั้น‘ความรัก ความทรงจำา’

ทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในการ

พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำาวันและเพื่อการ

สร้างนิเวศสื่อที่ดียิ่งขึ้นให้กับสังคมไทย ละคร 2 

เรื่องนี้สร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ

ภีมพ์กมล ประเสริฐวงศ์ หัวหน้าโครงการ

รณรงค์และสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างความสุขใน

สังคมผู้สูงอายุ และผู้กำากับละคร “ความรัก ความ

ทรงจำา” กล่าวว่า ปัจจุบันไทยกำาลังอยู่ในสังคม 

สูงวัย ความรักความเข้าใจเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก

ต่อครอบครัว จะพบเห็นข่าวการหายออกจากบ้าน

ของผู้วัย การถูกทารุณ หรือลูกหลานไม่เข้าใจ

พฤติกรรมผู้สูงอายุที่เปลี่ยนไป ละครหยิบประเด็น

โรคอัลไซเมอร์ ปัญหาคือ คนรอบข้างไม่เข้าใจโรค 

ขณะที่ผู้ป่วยหลงลืม แต่คนในครอบครัวยังจำาได้

ดี การผลิตละครได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ

ที่เป็นอัลไซเมอร์ ดูละครแล้วย้อนดูตัวเอง ในการ 

กลับไปดูแลพ่อแม่หรือญาติในครอบครัว เขาอาจ

จะหลงลืม ตอนเราเป็นเด็กเขาก็ใส่ใจดูแลเรา หาก

คนดู 100 คน มี 1 คนหันกลับไปสนใจครอบครัว 

ผู้ผลิตสื่อก็ภูมิใจแล้ว

ส่วน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำานวย

การศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สวมบทนัก

แสดงนักสืบสายรุ้ง กล่าวว่า สิทธิเด็กที่เสนอใน

เรื่องนักสืบสายรุ้งจะสร้างความรู้ความเข้าใจ ฉาย

ปัญหาการบูลลี่ในกลุ่มเด็กผ่านตัวละครผู้ใหญ่สอน

เด็ก หรือส่งผ่านแนวคิดที่ถูกต้องให้เห็นถึงสิทธิ

มนุษยชน ละครดูได้ทั้งเด็กและผู้ ใหญ่ การสร้าง

ความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน ทำาให้เด็กได้เติบโต

อย่างมีคุณภาพ 

สนใจชมละครนักสืบสายรุ้ง ออกอากาศทุก

วันเสาร์ เวลา 07.40-08.00 น. ส่วนเรื่องความรัก 

ความทรงจำา: Love and Memory ออกอากาศทุก

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.15 น. ทาง Thai PBS 

และทางแอป VIPA หรือ www.VIPA.me รับชม

ย้อนหลังทาง Facebook และ YouTube กองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

ล

ตัวอย่างละครกระตุ้นความเข้าใจผู้ป่วยอัลไซเมอร์ “ความรัก ความทรงจำา” 

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผนึกภาคีผลิตสื่อมีคุณภาพ

ละครสั้น “นักสืบสายรุ้ง” หนุนสิทธิเด็ก เสวนาเบื้องหลังผลิตละครน้ำาดี สร้างสรรค์สังคมนักแสดงรุ่นเยาว์ในละคร “นักสืบสายรุ้ง”

ศึกษาธิการ • “ครูเหน่ง” เอาจริง สั่ง ศธจ.-

สพม.สุรินทร์ ย้าย “ครูหื่น” ออกนอกพื้นที่ 

พร้อมตั้ง คกก.สอบสวนเร็วที่สุด ชี้จะเป็น

ครั้งแรกที่ ผอ.รร.โดนด้วย เหตุละเลย ขาด

การเอาใจใส่กำากับติดตาม ยิ่งเข้าเจรจาไกล่

เกลี่ยกับผู้ปกครองเพื่อให้เรื่องจบถือว่ามี

ความผิดด้วยเต็มประตู

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะโฆษก 

ศธ. กล่าวว่า จากกรณีครูสอนสังคมศึกษา

โรงเรียนดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์

มีพฤติกรรมกระทำาอนาจารนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้น เรื่องดังกล่าว นางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้รับรายงานเรื่องนี้

แล้ว และมีความเป็นห่วงอย่างมาก ซึ่ง รมว.

ศธ.ได้สั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 

(ศธจ.) และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.) เข้าไปเยียวยา

ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ร่วมกับกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ใน

ส่วนของครูที่กระทำาผิดได้สั่งดำาเนินการให้

ย้ายออกจากพื้นที่และตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนโดยเร็วที่สุด ซึ่งหากการสอบสวน

พบมูลความผิดจริงจะถูกลงโทษทางวินัย

ทันทีคือ ไล่ออกจากราชการ เพื่อไม่ให้

เป็นแบบอย่างกับข้าราชการครูคนอื่นต่อ

ไป นอกจากนี้ ในส่วนของผู้บังคับบัญชา

ของครูคนดังกล่าวจะถูกพิจารณาโทษด้วย 

เนื่องจากขาดการเอาใจใส่ ขาดการกำากับ

ติดตาม ละเลยการปฏิบัติตามนโยบายสำาคัญ

ของ ศธ. ที่เน้นย้ำาไปตลอดว่าเราต้องทำา

โรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดภัยสำาหรับเด็ก

“ทั้งนี้ รมว.ศธ.คาดหวังว่าเหตุการณ์

ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจะทำาให้หน่วยงานทางการ

ศึกษาตระหนักและเร่งสื่อสารถึงครูและ

สถานศึกษาทุกแห่ง ผู้บริหารทุกระดับ ว่า 

ศธ.จะดำาเนินการอย่างเด็ดขาดสำาหรับครูที่

เป็นเนื้อร้ายของวงการศึกษา ทำาความเสื่อม

เสียให้กับคนเป็นครู ทำาให้ครูดีๆ ที่มีหลาย

แสนคนต้องพลอยเสียหายไปด้วย อีกทั้งผู้

บริหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาของครูถือว่ามี

ความผิดที่จะต้องถูกลงโทษเช่นกัน อย่างไร

ก็ตาม ในส่วนของผู้บังคับบัญชาหรือ ผอ.รร. 

หากพบข้อมูลว่าพยายามเจรจากับครอบครัว

เด็กเพื่อให้จบเรื่อง ก็จะต้องโดนพิจารณา

โทษด้วย” โฆษก ศธ.กล่าว.

เอาจริงผอ.รร.โดนด้วยถ้าช่วยไกล่เกลี่ยให้‘ครูหื่น’
‘ตรีนุช’ล่ันเบ้ืองต้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องถูกพิจารณาละเลยขาดการเอาใจใส่หากเกิดการละเมิดเด็ก

ทำาเนียบฯ • ครม.เห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

แห่งประเทศไทยระยะที่ 2 ปี 2565-2570 จำานวน 

13,318 คน กรอบวงเงิน 50,608.40 ล้านบาท เน้น

ส่งเสริม 3 กลุ่ม เด็ก ม.6 ชายขอบ ห่างไกล หวัง

ลดความเหลื่อมล้ำา ข้าราชการ สธ.ที่จบ ป.ตรีสาย

วิทย์และเด็ก ม.6 ที่ต้องการเป็นแพทย์เพื่อชนบท 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบการดำาเนิน

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยระยะ 

ที่ 2 พ.ศ.2565-2570 ภายใต้กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 

50,608.40 ล้านบาท เพื่อผลิตแพทย์จำานวน 13,318 

คน โดยผูกพันจนนักศึกษาแพทย์รุ่นสุดท้ายจบการ

ศึกษาในปี 76 ซึ่งเป็นการดำาเนินการต่อเนื่องจาก

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่ 1 ตามมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 เพื่อให้เกิดความต่อ

เนื่องในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และ

การกระจายแพทย์ ตลอดจนขยายศักยภาพการ

ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริม

ไทยเป็น Medical Hub เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันและหารายได้ให้กับประเทศ

ทั้งนี้ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่ 2 

จะเน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

การผลิต ตั้งเป้าหมายอัตราแพทย์ต่อประชากร

ในภาพรวม 1:1,200 ภายในปีการศึกษา 2576 

เมื่อนักศึกษาแพทย์ที่ผลิตเพิ่มรุ่นสุดท้ายสำาเร็จการ

ศึกษา ซึ่งในช่วงปี 65-70 จะต้องมีการผลิตแพทย์

เพิ่ม 13,318 คน ผ่านสถาบันในสังกัด อว.และ สธ. 

โดยมีกรอบวงเงินที่ 50,608.40 ล้านบาท หรือราว 

3.8 ล้านบาท/คน โดยแบ่งเป็นงบดำาเนินการในการ

ผลิตบัณฑิต 300,000/บาท/คน/ปี หรือ 1.8 ล้าน

บาท/คน รวมจำานวน 23,972.40 ล้านบาท และงบ

ลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดการ

เรียนการสอนด้านการแพทย์ในอัตรา 2 ล้านบาท/คน 

รวมจำานวน 26,636 ล้านบาท โดยเน้นการรับ

นักศึกษา 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำา โดย

รับนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ในพื้นที่ชาย

ขอบ พื้นที่ขาดแคลน หรือนักเรียนที่มีภูมิลำาเนา

ไม่อยู่ในเขตอำาเภอเมือง 2.กลุ่มสำาเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ข้าราชการสังกัด สป.สธ.ที่สำาเร็จ

การศึกษาระดับ ป.ตรี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และ 3.กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชนเป็นนักเรียนที่สำาเร็จ

การศึกษาชั้น ม.6 ตามหลักเกณฑ์การรับเดิมของ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท.

ครม.เห็นชอบทุ่ม5หมื่นล้านผลิตแพทย์ระยะสอง1.33หมื่นราย

เซ็นฯ กรุ๊ปและเครือบริจาค FOOD FOR GOOD • บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำ�กัด 

(มห�ชน) ผู้นำ�ธุรกิจด้�นอ�ห�รชั้นนำ�ของประเทศไทย พร้อมด้วยบริษัทในเครือทั้ง 4 ร้�น

อ�ห�ร ได้แก่ Zen Restaurant, On the table, ตำ�มั่ว และล�วญวน ร่วมสมทบทุนบริจ�ค 

ในโครงก�ร FOOD FOR GOOD ภ�ยใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อส่งเสริมโภชน�ก�รที่ดีให้กับเด็ก

ไทยเป็นจำ�นวนเงิน 249,800 บ�ท โดยมีคุณทิพย์ชย� พงศธร กรรมก�รมูลนิธิยุวพัฒน์ และ

ผู้ร่วมก่อตั้ง FOOD FOR GOOD พร้อมทีมง�น เป็นผู้รับมอบ.

สอศ.จัดสอบผอ.อาชีวะ

พื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้

ลงแข่ง628รับ51อัตรา 
ศึกษาธิการ • สอศ.จัดสอบผู้อำานวยการ

สถานศึกษาอาชีวะ ในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย 

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 628 คน มีที่นั่งว่าง  

51 อัตรา

ที่สนามสอบศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสอบคัด

เลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้

ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถานศึกษา 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัด

ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำาเภอ

ในจังหวัดสงขลา (อำาเภอจะนะ อำาเภอ

สะบ้าย้อย อำาเภอเทพา และอำาเภอ

นาทวี) และตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาน

ศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผย

ภายหลังการตรวจสนามสอบที่ศูนย์

ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต ว่าเป็นไปด้วยความราบรื่นดี 

ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.วางระเบียบไว้ 

และตามมาตรการการป้องกันการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้

เตรียมการพื้นที่และห้องสอบแบบแยก

สอบสำาหรับผู้ที่ติดเชื้อ หรือผู้ที่อยู่ ใน

ระหว่างการกักตัว โดยให้จอดรถยนต์ที่

อาคาร The Rim รายงานตัวลงทะเบียน 

และเข้าห้องสอบในอาคาร The Rim 

ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ติดกับศูนย์ประชุม

ธรรมศาสตร์  

ในการสอบในครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้า

สอบรวม 628 คน (จำาแนกเป็นตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการสถานศึกษา ยกเว้นเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ จำานวน 611 ราย และตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการสถานศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ จำานวน 17 ราย) ซึ่งมีคนเข้าสอบ

ทั้งสิ้น 623 คน และผู้ไม่มาสอบ 5 คน 

โดยมีตำาแหน่งรองรับถึง 51 อัตรา แบ่ง

เป็นตำาแหน่งผู้อำานวยการสถานศึกษา 

ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จำานวน 50 อัตรา และ

ตำาแหน่งผู้อำานวยการสถานศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ จำานวน 1 อัตรา โดยการสอบ

มีทั้งภาค ก.และภาค ข. สอบระหว่าง

วันที่ 4-22 เมษายน 2565 และจะจัด

ให้มีการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค. ความ

เหมาะสมกับตำาแหน่ง ระหว่างวันที่ 20-

22 เมษายน 2565 ณ สนามสอบศูนย์

ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต ต่อไป.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิง

นแรกโกย 8 ล้านบาททั่วประเทศ!

อย่างน้ีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ และ 

“บั้งไฟฟิล์ม” เสียหน่อย เพราะกว่าที่จะปั้น-ปลุก (กระแส) 

ให้หนังเรื่อง “แดง พระโขนง” ได้รับความสนใจในท่ามกลางโควิด-

โอมิครอน

ต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และกำาลังทรัพย์ไปไม่ใช่น้อย ยิ่ง

เป็นผลงานของ “2 ผู้กำากับมือใหม่” อย่างแจ็ค แฟนฉัน กับเอ็กซ์ 

วัชรพงษ์ ปัทมะ” ด้วยแล้ว..

ไม่ง่าย ที่จะดึงดูดคนดูให้ซื้อตั๋วเข้าโรงภาพยนตร์! 

แต่พลันผลออกมา หนังทำารายได้ เสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์

เป็นไปในทางบวก ผมก็เลยพลอยดีใจ และโล่งใจ ด้วยก่อนหนังเข้า

ฉายสักอาทิตย์กระมัง..

บังเอิญได้ผมปะหน้ากับผู้กำากับ คุณเอ็กซ์ และได้พูดกับเขา

ไปว่า.. “หนังมึงได้เงินแน่”!

ก็..ไม่ได้จะทำาตัวเป็นหมอดู แต่เพราะเห็นหน้าหนัง-ตัวอย่าง

หนัง ทำาให้ผมรู้สึก-สัมผัสได้ถึงความสนุกปนความน่ารักของเด็กๆ 

อะไรไม่ว่า ตำานานของ “แม่นาคพระโขนง”..

ใครนำามาสร้างเป็นหนังเป็นละครเป็นซีรีส์ ล้วนแต่ได้รับความ

นิยม จะมากน้อยก็ข้ึนอยู่กับฝีมือการเขียนบท-การเล่าเรื่องของแต่ละ

ผู้กำากับ พูดได้ว่าไม่มีขาดทุนกันเลย ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหน?

นี่..ไม่ได้หมายว่าแม่นาคพระโขนงจะมีอิทธิฤทธิ์-อิทธิพล แต่

ผมก็ไม่อาจลบหลู่ว่า “แม่นาค” ไม่มีส่วนใดๆ ที่ทำาให้หนัง-ละครที่

เกี่ยวข้องกับตำานาน-อดีตของท่าน ประสบกับความสำาเร็จ!

เสียดาย ผมยังไม่ได้ดูหนังทั้งเรื่อง แต่เท่าที่ฟังที่อ่านจากนัก

วิจารณ์เขาพูด-เขียน ดูเหมือนจะมองไปในทิศทางเดียวกัน..

แดง พระโขนง..หนังน่ารักมาก สนุกเกินคาด มุกตลกเพียบ 

ฉากสยองขวัญทำาได้หลอนจัด ฉากซึ้งเรียกน้ำาตาได้ จัดเต็มครบทุก

รสชาติ น้องๆ แสดงกันได้ดี เพลงก็เพราะ ฯลฯ

ลองอ่านที่คุณบอล-วิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำากับ ได้เผยความ

รู้สึกดูก็ได้.. “ตอนที่เขากำากับหนัง ก็มีโทร.มาเล่าให้ฟังเป็นระยะๆ 

และให้ความมั่นใจแจ็คตลอด พอมีหนังที่มู้ดต้องตลกก็คิดว่าเขาน่า

จะทำาได้ 

นิยามของหนังเรื่องนี้ในมุมของผมคือ แจ็คและเอ็กซ์ที่เป็น

เพื่อนกันนาน มากำากับร่วมกัน เหมือนหนังพูดถึงเรื่องเพื่อนที่ทำา

ด้วยกัน 2 คน 

คิดว่าคนหนึ่งเชี่ยวชาญเรื่องตลก อีกคนเชี่ยวชาญทางการ

ทำาภาพยนตร์ ทั้งคู่เติมเต็มกันพอดี หนังเรื่องนี้มีครบทุกรส”

หรือจะคุณเอส-คมกฤษ ตรีวิมล อีกคน.. “จริงๆ ผมรู้จักเอ็กซ์

มานาน เขาเป็นเพื่อนกับแจ็คสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเลย เราสนิท

กัน เอ็กซ์กับแจ็คเป็นเพื่อนกัน 

ก็เหมือนกับพวกผมที่เป็นเพื่อนกันและเริ่มจากการทำาหนัง

เด็กด้วยกัน พอดูแล้วนึกถึงตอนที่เรารวมตัวกำากับหนังเรื่องแรกใน

ชีวิต ไปดูแล้วก็ขำามาก ผมชอบ เฮง ที่แสดงโดย ไบค์วีค 

พอน้องเฮงออกมาผมขำาข้ามไปอีก 2 ซีนเลย เป็นหนังน่ารัก

และตลกแบบเด็กๆ รวมไปถึงมีนักแสดงตลกมืออาชีพด้วย จริงๆ 

ผมเป็นผู้ช่วยผู้กำากับหนังเรื่อง “นางนาก” ที่กำากับโดยพี่อุ๋ย นนทรีย์ 

พอดูแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่า เออ! เราไม่เคยนึกถึง “แดง” เลย 

เหมือนเขาเป็นบุคคลที่ถูกลืม เป็นอะไรที่ใหม่และเป็นเรื่องที่คนใน

ประเทศไทยรู้จักดี 

อยากให้ทุกคนไปดูหนังแม่นาก ที่แตกแยกย่อยเหมือนจักร

วาลมาร์เวล อยากให้มาดูกันจะได้รู้สึกกลับไปถึงแม่นากแล้วกลับมา

ซาบซึ้งกับเรื่องของแดงที่เคยหายไปจากเรื่องเล่าครับ”

ครับ..ผมไปแน่ ดูแดงแล้ว ก็จะไปยลคลองโอ่งอ่างต่อเลย..

นะจ๊ะ!.

แดง พระโขนง

วั

• ช่อง 8 เปิดบิ๊กโปรเจ็กต์ 

เด็กช่อง 8-นิวเจน (Dek Ch8. New 

Gen) ค้นหานักแสดงดาวรุ่งดวง

ใหม่ประดับวงการบันเทิง ลงละคร 

วิญญาณแพศยา อีกทั้งผู้ชนะจะได้

เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 8 

พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่เรียนรู้และพัฒนาทักษะ

ทางด้านการแสดง ร่วมประชันฝีมือกับนักแสดงเบอร์

ต้นของวงการ โดยผู้ที่สนใจสมัครโครงการสามารถ

ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจเฟซบุ๊กช่อง 8

• แรปเปอร์ตัวพ่อ โจอี้ บอย ตอบรับคำาชวน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์ระดับ

โลก ในงาน Lift Foils World Record Attempt ที่

จัดขึ้นโดย Mentagram และสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อ

ทำาสถิติระยะทางการเล่น Lift eFoil จากจุดเริ่มต้นที่

ชายหาดพัทยาโต้คลื่นข้ามทะเลมายังริมทะเลหัวหิน 

ด้วยระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร เพื่อบันทึกเป็น

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาทางน้ำาครั้ง

แรกในประเทศไทย วันที่ 8 เมษายนนี้ ณ Surfspot 

Hua Hin ประจวบคีรีขันธ์ 

• ในจอก็ว่าฟินสุดๆ แล้ว

กับคู่จ้ิน ซี พฤกษ์-นุนิว ชวรินทร์ 

พระเอกและนายเอกจากซีรีส์

วาย นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ Cutie Pie 

Series ที่ล่าสุดเตรียมควงคู่สวม

ชุดไทยโชว์โมเมนต์สุดหวานเซอร์  

วิสแฟนๆ กับกิจกรรม Meet & Greet ภายในงาน 

Central Food Hall Thai Thai Street food วันที่ 10 

เมษายนนี้ เวลา 15.00 น. ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ชั้น 

7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

• เป้ย-ปานวาด เหมมณ ีร่วมเปิดตัว

โปรแกรมสะสมคะแนนแลกรับส่วนลดกับสมาชิก 

บี-เมมเบอร์ (B-MEMBER) เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 7% 

และสามารถสะสมคะแนนจากยอดใช้จ่ายเพื่อแลก

รับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ ห้อง

พักโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ คนสายรักรถ ชอบกิน 

ชอบเที่ยวอย่างเป้ย ปานวาด บอกได้คำาเดียวว่าคุ้ม

มากๆ.  

รักชิด

ณชายอดัม หรือ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล 

ได้ออกมาเผยภาพเครื่องตรวจ ATK ขึ้น 

2 ขีด ซึ่งหมายความว่าได้ติดเชื้อโควิด-19 

และสำาหรับคุณชายอดัมถือว่าในครั้งนี้คือการติด

เชื้อโควิดเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกเป็นสายพันธุ์

อัลฟา ส่วนครั้งนี้เป็นสายพันธุ์ โอมิครอน และเจ้า

ตัวเลือกที่จะรักษาตัวแบบแยกกักตัวที่บ้าน หรือ 

Home Isolation

ล่าสุด ได้ออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กอัปเดตถึง

อาการและวิธีการดูแลตัวเอง “หน้าตาอาจจะยังไม่

ค่อยสดใส เมื่อคืนเป็นไข้ ยังไม่ฟื้นจากไข้แต่ก็ดีขึ้น

มาก วันนี้ประชุมทั้งวัน เพิ่งเสร็จงาน ผมเป็นโควิด

รอบนี้รอบที่ 2 เสียงจะอู้อี้เพราะมีน้ำามูกนิดหน่อย 

จะจามนิดหน่อย ส่วนใหญ่จะเป็นไข้อยู่ที่ 38 องศา 

ปกติผมเป็นคนที่ถอดเสื้อนอน แต่วันนี้ใส่ เพราะ

เตียงเปียกหนักมากเพราะเหงื่อออก เมื่อวานไข้ขึ้น

ทั้งวัน แต่วันนี้ ไม่มี แต่เขาบอกว่ามันจะมาตอน

กลางคืน วันนี้จะมาบอกว่าผมเตรียมอะไรไว้บ้าง

เมื่อก่อนแฟนเก่าผม ก่อนที่จะเสียชีวิตเป็น

เจ้าแม่แห่งยา ที่บ้านก็เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งยาก็

ทำาให้เรามียาเก็บไว้หลายตัว ผมจะมียาประจำาของ

ผมอยู่ที่รู้ว่าผมจะใช้แน่นอน จะใช้สำาหรับอาการ

โควิดพวกนี้แหละ รอบนี้คุณไม่ต้องมีประกันแล้ว

แหละ ผมก็ยังมีประกันชีวิต แต่คิดว่าไม่อยากใช้ 

ไม่อยากแอดมิต อยากอยู่แบบคนปกติดีกว่า แล้ว

ทีนี้ถ้าเราอยากอยู่แบบคนปกติแล้วมีชีวิตที่ดีต้อง 

เตรียมอะไรบ้าง

อย่างที่ 1 เลยที่อยากแนะนำา คือ ไทลินอล 

500 กินทุก 6 ชั่วโมง แต่จริงๆ กินวันละ 2 ครั้ง

ผมก็โอเคแล้วนะ ไม่จำาเป็นต้องไปอัดยาพาราเยอะ 

แต่เมื่อคุณมีไข้ พารา 500 มิลลิกรัม คือพื้นฐาน

ของการสู้กับโควิดอยู่แล้ว ใครจะเริ่มสู้กับโควิดอัน

นี้ควรเริ่มก่อน อันที่สองที่

คุณต้องมีคือ ออกซิมิเตอร์ 

(เครื่องวัดออกซิเจนปลาย

นิ้ว) วัดแล้วต้องไม่ต่ำากว่า 

97 ผมจะอยู่ที่ 96-97 ถ้าต่ำา

กว่า 95 ถือว่าแย่ คุณควร

ปรึกษาแพทย์ ถ้าคุณสูงกว่า 97 

แสดงว่าปอดคุณยังโอเคอยู่ อัน

ต่อมาถ้าคุณตรวจว่าพบ

เชื้อโควิด แล้วคุณ

แจ้งไปที่ 1330 

หรือที่โรง

พยาบาล

ต่างๆ คุณ

จะได้รับ

ฟาวิพิรา

เวียร์ วัน

แรกให้ทาน 

2 มื้อ มื้อละ 

9 เม็ด เป็น 

18 เม็ด หลัง

จากนั้นให้ทาน 4 

เม็ดต่อมื้อแทน

ต่อมา อันนี้

ผมเชียร์ คือ วิตามิน 

จริงๆ ไม่ต้องอันเดียวกับ

ผมก็ได้ แต่ลองไปหาอ่าน

วิตามินรวมดีๆ ครับ ทานทุกวัน ผมทานทุกวันโดย

ธรรมชาติอยู่แล้ว เพราะผมเป็นคนทำางานหนัก 

ผมใช้ยี่ห้อนี้เพราะมีสารอาหารอัดแน่นสุด แล้ว

ผมไอ ผมก็จะมีสเปรย์แบบไว้พ่น มีแบบน้ำาไว้กลั้ว

คอ ซึ่งมันจะช่วยมากๆ อันต่อมาที่ชอบมากๆ คือ

คูลแคป เป็นยาแก้ร้อนใน แก้เจ็บคอ แก้

ไข้ และเป็นยาระบายอ่อนๆ ตัวนี้

จะป้องกันไข้ได้ดี

มากๆ แล้วเป็น

สมุนไพรไม่ค่อย

เป็นอันตรายต่อ

ร่างกาย ต่อ

มามขีมิน้ชนั 

ผมไม่รู้ว่า

เกิดอะไร

ขึ้น แต่

ผมมี

แก๊ส

ในกระ 

เพาะ 

ผมเลยตั้ง

ป้อมที่จะสู้กับมันเลยใช้

ขมิ้นชัน ระหว่างนั้นผม

ก็แนะนำาด้วยว่าผมจะ

มีน้ำาใส่กระติกไว้ 2 อัน 

อันหนึ่งคือน้ำาเปล่า อีกอันคือน้ำาขิง แต่น้ำาขิงผมจะ

ดื่มตอนที่รู้สึกเป็นไข้ นอกจากทานยาปกติก็ดื่มน้ำา

ขิงด้วย น้ำาส้มคั้นวันละแก้วอย่างต่ำา แล้วถ้าจมูก

ตันให้เอายาเขียวหยดใส่น้ำาร้อนแล้วก็ดม จมูกจะ

โล่ง พอเคลียร์จมูกแล้วคุณจะแฮปปี้

กินกันไม่ลง • เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ประเดิมต้นปี 2565 โดย แบรนด์ปนันชิตา 

สร้างเซอร์ไพรส์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ เพอร์พีช ไฟเบอร์ ตัวจริงเรื่องดีท็อกซ์ ขอเล่นใหญ่เปิดตัว

พรีเซนเตอร์ระดับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งตลอดกาล อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ ที่มาพร้อมกับผู้

จัดการส่วนตัวระดับประเทศ เอ-ศุภชัย ศรีวิจิตร ควงคู่รับพรีเซนเตอร์คู่กันครั้งแรก ณ โรง

แรมเอส พาร์ค โฮเต็ล (ESC Park Hotel) รังสิต สำาหรับผู้สนใจอยากเป็นตัวแทนจำาหน่าย

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ @p59th

คุ

งต้อนรับซัมเมอร์ของจริง 

เพราะ “Gryffin” โปรดิวเซอร์

ชื่อดังจากแอลเอ เจ้าของ

เพลงฮิตสุดไวรัลที่ใครๆ ก็ร้องตามได้

อย่าง “Tie Me Down” และ “Body 

Back” กลับมาคราวนี้เขาไม่ได้มาแค่คน

เดียว แต่แท็กทีมมากับ “OneRepublic” 

ปล่อยเพลงล่าสุดต้อนรับซัมเมอร์นี้กับ

เพลง “You Were Loved” เพลงอัปบีท

ที่เต็มไปด้วย Energy พร้อมเนื้อเพลงที่

ทำาให้คิดถึงวันคืนเก่าๆ และใครคนหนึ่ง

ที่ได้เดินออกไปจากชีวิตของเราไปนาน

แสนนาน

สำาหรับเพลง “You Were Loved” 

ได้ถูกเรียบเรียงโดยนำาเครื่องไซเซอร์

สตริงมาเป็นตัวสื่ออารมณ์ของเพลง ผสม

กับเสียงร้องที่ไพเราะของ “Ryan Tedder” นัก

ร้องนำาวง “OneRepublic” อีกด้วย

ด้าน “Gryffin” ได้พูดถึงเพลงนี้ว่า “ผมตื่น

เต้นมากที่ได้ปล่อยเพลง “You Were Loved” 

เพลงนี้มันเป็นการเปิดตัวแนวดนตรีใหม่ของ

ผม และการทำางานร่วมกับ OneRepublic เป็น

ประสบการณ์ท่ีเหลือเชื่อ และเรามีความสุขกัน

มากๆ ท่ีได้สร้างเพลงท่ีมีความสอดคล้องกับโปร

เจ็กต์ของเราท้ังในด้านของเสียงและเน้ือร้อง พวก

เรารู้สึกว่าเพลงน้ีเหมาะท่ีจะเป็น Soundtrack ช่วง

ซัมเมอร์อันน่าจดจำาท่ีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออก

มาได้อย่างชัดเจน และเราหวังว่าทุกคนจะชอบ

เพลง You Were Loved นะครับ”

แฟนๆ สามารถฟังเพลงฮิต

ต่างๆ ของ “Gryffin” ได้ทั้งหมดใน

คอนเสิร์ตของเขาที่จะเริ่มในปี 2022 

นี้ และ “Gryffin” ได้ประกาศว่าจะขึ้น

โชว์ในคอนเสิร์ตอย่าง “Red Rocks 

Amphitheatre” เป็นครั้งแรกในวันศุกร์

ที่ 21 ตุลาคม ปลายปีนี้ เรียกได้ว่า

แฟนๆ ห้ามพลาด

ปั

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

อันนี้เป็นเบสิกคร่าวๆ ของการสู้กับโควิด

ของผม พออาการมาปุ๊บผมสู้เลย แล้วผมก็มีอาการ

ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาการไม่ได้เลวร้ายลงเลย สิ่ง

สำาคัญต้องมอนิเตอร์ตัวเอง รู้ว่าคุณทำาอะไร โค

วิดจะเลวร้ายที่สุดต่อเมื่อออกซิเจนของคุณหาย

ไปและปอดของคุณพัง ดังนั้นคุณต้องระมัดระวัง

ตัวเองนิดหนึ่ง ที่เหลือก็รักษาตามอาการล้วนๆ มี

อะไรถามกันมาได้นะครับ ผมเป็นโควิด 2 รอบแล้ว 

ฉีดวัคซีน 3 เข็มแล้ว ผ่านซิโนฟาร์มมาแล้ว ผ่าน

ไฟเซอร์มาแล้ว แล้วพอหมดโควิดรอบน้ีผมจะไปต่อ

เข็ม 4 โมเดอร์นาอีก ติดท้ังอัลฟา ติดท้ังโอมิครอน 

ขออภัยผมไม่ได้ติดเดลตาด้วย ถ้าผมติดเดลตาด้วย

ผมคงมีภูมิคุ้มกันมากกว่าน้ีเยอะ แต่มันก็เป็นเรื่อง

ปกติครับ ช่วงน้ีใครๆ ก็ติดได้ หม่ันขยันตรวจครับ 

ผมตรวจ ATK ทุกวัน วันท่ีผมเจอคือผมตรวจ 2 

รอบ เช้ารอบแล้วก็กลางคืนอีกรอบหน่ึง ผมเป็นคนท่ี

ตรวจถ่ีอยู่แล้ว ส่วนตัวแล้วถ้าคุณเช็กสภาพของคุณ

แล้วไม่ได้เลวร้ายผมแนะนำา Home Isolation แต่ถ้า

ใครมีโรคแทรกซ้อนแนะนำาให้ไปโรงพยาบาล”

ส่วนสาเหตุของการติดเชื้อครั้งนี้ คุณชาย 

อดัมเผยว่า “ผมกอดกับผู้ติดเชื้อ คือผู้ติดเชื้อเขา

ติดเชื้อกันเป็นหมู่คณะ เขาอยู่ด้วยกันมาหลายวัน

แล้วก็ติดเชื้อมาหลายวัน แล้วผมไปกอดกับทุกคน

เพราะไปงานศพ ไปนั่งอยู่กับเขา ไปดูแลเขา ไป

กอดเขา”.

ปังรับซัมเมอร์!!กับการCollabที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ของ2ดีเจโปรดิวเซอร์ Gryffin-OneRepublic

‘คุณชายอดัม’แจ้งติดโควิดรอบ2

เป็นโอมิครอนคนละสายพันธุ์กับครั้งแรก

‘เลดี้ กาก้า’โชว์สปิริต

ช่วย‘SZA’ขึ้นรับรางวัล

เลดี้ กาก้า ป๊อปสตาร์สาว นักร้อง นัก

แต่งเพลงชื่อดังที่อายุครบ 36 เมื่อสัปดาห์ก่อน 

เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ไม่พลาดเข้าร่วมงานแกรม

มีที่ลาสเวกัสเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเธอ

ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง 5 รางวัล

น่าเสียดายที่หนึ่งรางวัลที่เธอ

พลาดหวังไปคือ Best Pop Duo/Group 

Performance เมื่อแพ้ให้กับศิลปินแรปเปอร์ 

SZA (ซิสซา) และโดจา แค็ต สำาหรับเพลง 

Kiss Me More

นักร้องสาวเจ้าของเพลง Poker Face 

แสดงสปิริตช่วย SZA นักร้องสาววัย 32 ตอน

ที่ชุดกระโปรงของเธอพันกันวุ่นขณะที่ก้าวขึ้น

บนเวทีเพื่อรับรางวัล

เพราะ SZA ยังต้องใช้ไม้ค้ำาช่วยเดิน 

เธอจึงไม่สามารถย่อหรือคุกเข่าลงเพื่อแก้ไข

สถานการณ์ได้

นอกจากช่วยจัดชุดกระโปรงให้แล้ว 

เลดี้ กาก้า ยังช่วยพาเธอเธอขึ้นไปบนเวที และ

ค่อยๆ ปล่อยชายกระโปรงของ

เธอให้อยู่ด้านหลังอย่างถูกที่ถูก

ทางอีกด้วย

ต่อมา กาก้าต้องขึ้น

เวทีเพื่อทำาการแสดง และ

ร้องไปหลายเพลง เพื่อเป็น

เกียรติให้แก่โทนี เบนเนตต์ ผู้

ร่วมงานในตำานานของเธอซึ่ง

ไม่สามารถเข้าร่วมงานนี้ ได้

เนื่องจากโรคอัลไซเมอร์.

interthaipost69@gmail.com



12 ขาวประชาสัมพันธ

เปดหองบริจาคโลหิต     รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ พรอมดวย 

วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมการตลาด บจก.เดอะมอลล กรุป รวมกัน

เปดโครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ 100 ลานซีซี” ใหบริการหองบริจาคโลหิตถาวร 

สาขาที่ 6 ที่ เดอะมอลลไลฟสโตร ทาพระ สงมอบใหศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

โดยมี ปยนันท คุมครอง, นพเกา เดชาพัฒนคุณ และ ภูมิพัฒน เอี่ยมสําอาง รวมงาน

ฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคม

ภัตตาคารไทย ประกาศความรวมมือจัดงาน

ฟูด แอนด ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด 2022 

(Food & Hospitality Thailand 2022) งาน

แสดงสินคาดานอาหาร ทองเที่ยว และ

การบริการ เพ� อสรางศักยภาพ พัฒนาความรู 

นําเสนอแนวโนมธุรกิจ สนับสนุนชวยเหลือ

ผูประกอบการใหสามารถปรับตัว ดําเนินธุรกิจ

ในสถานการณ โควิดและรับการเปดประเทศ 

พรอมจัดการประชุมและสัมมนาประจําป

ของสมาคมฯ โดยมี สรรชาย นุมบุญนํา 

สมาคมภัตตาคารไทย และ อินฟอรมา มารเก็ตส 

ประกาศความรวมมือจัดงานฟูดแอนดฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด 2022

ผูจัดการทั่วไป และ สุภาภรณ อังศรีสุรพร 

ผูจัดการอาวุโส อินฟอรมา มารเก็ตส 

ประเทศไทย ในฐานะผูจัดงานฯ รวมประกาศ

ความพรอมและความรวมมือ 

งานฟูดแอนดฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด 

2022 มีกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 21 - 24 

กันยายน ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

ผูสนใจสามารถติดตามขอมูลไดที่เว็บไซต 

www.fhtevent.com หรือ Facebook : Food 

& Hospitality Thailand

บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน) 

หรือ TIDLOR โดย ฐิติเดช ศรีมารยาท 

ผูอํานวยการอาวุโส – ฝายการตลาดและ

พัฒนาธุรกิจ และพรอมศักดิ์ จรัญญากรณ 

กรรมการผูจัดการ บริษัท แมกซ โซลูชัน 

เซอรวิส (บริษัทในเครือพีทีจี) ผูนําดานธุรกิจ

พลังงานครบวงจรที่มีสถานีบริการน้ํามัน

มากกวา 2,000 สาขา ทั่วประเทศ รวมจับ

มือเป็นพันธมิตรเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับ

สมาชิก PT Max Card ผูขอสินเช� อทะเบียน

รถจากเงินติดลอ อาทิ สินเช� อทะเบียนรถ

มอเตอรไซค รถเกง รถกระบะ หรือรถบรรทุก 

ผานแอปพลิเคชัน Max Rewards หรือเว็บไซต 

PT Max Card โดยสมาชิกจะไดรับ 100 คะแนน 

ตอยอดจัดสินเช� อทุกๆ 10,000 บาท ในแตละ

สัญญาแยกจากกัน (สูงสุดไมเกิน 10,000 คะแนน 

ตอสัญญาสินเช� อ 1 สัญญา) ต้ังแตวันท่ี 1 เม.ย. 

ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 65 ภายใตเจตนารมณเพ� อ

เปนแหลงเงินทุนที่มีมาตรฐาน เปนธรรม 

และโปรงใส ใหกับผูที ่กําลังมองหาเงินทุน

เพ� อนําไปใชแกปญหาหรือเปนเงินทุนเพ� อใช

ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเปนที่พึ่งดาน

การเงินใหกับประชาชน ลดการพึ่งพาแหลง

เงินทุนนอกระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

สําหรับสมาชิก PT Max Card สามารถ

ติดตามรายละเอียดไดท่ี www.ptmaxcard.com 

หรือติดตามขอมูลเงินติดลอเพิ่มเติมไดที่

เว็บไซต www.tidlor.com Facebook Fan 

page เงินติดลอ หรือสอบถามรายละเอียด

ไดที่ call center หมายเลข 08-8088-0880 

ตลอด 24 ชม.   

เงินติดลอ ขยายเครือขายธุรกิจ จับมือ PTG มอบสิทธิพิเศษใหสมาชิก PT Max card  

เม� อขอสินเช� อ ผาน Max Rewards Application วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย. 65

ทีเอ็มบีธนชาต โดย ศรัณย ภูพัฒน 

หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจตลาดเงินและ

บริการธุรกรรมทางการเงิน และ อเล็กซานเดอร 

นนท แลงเฟลด หัวหนาเจาหนาท่ีบริหาร บริหาร

ความสัมพันธลูกคาธุรกิจ พรอมดวยทีมผูบริหาร 

จัดงานเลี้ยงดินเนอรสุดพิเศษ “ทีทีบี ยินดีที่

ไดรู จัก” พรอมการแสดงมินิคอนเสิรตจาก

ศิลปนดัง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น 

โดยงานจัดข้ึนท่ี โรงแรมพูลแมน ขอนแกน 

ราชา ออคิด เพ� อเปนการกระชับความสัมพันธ

และขอบคุณลูกคาธุรกิจในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ที่มอบความไววางใจใหธนาคาร

ทีเอ็มบีธนชาต จัดงาน “ทีทีบี ยินดีที่ ไดรูจัก” 

ขอบคุณลูกคาธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอกย้ําความเปนพันธมิตรที่แข็งแกรง 

รวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจท่ีดีเสมอมา รวมท้ัง

ไดแลกเปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศนระหวางลูกคา

ธุรกิจและผูบริหารธนาคาร เพ� อนําไปตอยอด

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ตอบโจทย

ความตองการของลูกคาธุรกิจใหดียิ่งขึ้น 

โดยมีลูกคาธุรกิจจากจังหวัดขอนแกนและ

จังหวัดขางเคียงมารวมงานมากมาย สุดทาย

ผูบริหารกลาวยืนยันอีกคร้ังวา ทีเอ็มบีธนชาต 

พรอมสนับสนุนลูกคาธุรกิจในทุกสถานการณ 

เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจประสบความสําเร็จและ

เติบโตอยางยั่งยืน

ประเทศฝร่ังเศสบริจาควัคซีนโคเมอรเนตี

ของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทคเพื่อป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

จํานวน 3,268,620 โดส ใหกับประเทศไทย 

โดยนายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

ประจําประเทศไทย ไดสงมอบวัคซีนอยาง

เปนทางการแดพลเอก ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม ในวันท่ี 4 เมษายน 2565 ณ ทําเนียบ

รัฐบาล ซ่ึงวัคซีนล็อตแรกจํานวน 400,140 โดส 

มาถึงไทยเม� อวันที่ 12 มีนาคม 2565 และ

ล็อตที่สองจํานวน 2,868,480 โดส มาถึงเม� อ

วันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2565

การบริจาควัคซีนครั้งนี้แสดงใหเห็น

ถึงความตั้งใจของฝรั่งเศสที่จะใหความชวย

เหลือแกไทยในการตอสูกับการระบาดของ

โรคโควิด-19 ซ่ึงสงผลกระทบไปท่ัวโลก นอกจากน้ี

ยั งแสดง ให เ ห็ นอย า ง เป นรู ปธรรมถึ ง

สัมพันธไมตรีระหวางทั้งสองประเทศ รวมถึง

ความมุงมั่นของฝรั่งเศสที่จะกระชับความ

รวมมือกับไทยตามเจตนารมณของแผนการ 

(Roadmap) สําหรับการดําเนินความสัมพันธ

ฝรั่งเศส-ไทย (ค.ศ. 2022 - 2024) ซึ่งไดลง

นามไปเม� อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2565 ณ กรุง

ปารีส โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตาง

ประเทศของทั้งสองฝาย

โรคโควิด-19 กอใหเกิดการเสียชีวิต

ของประชากรหลายลานคนทั่วโลกและยังคง

สงผลกระทบตอชีวิตของประชากรอีกหลาย

พันลานคน การเขาถึงวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 

อยางเปนธรรมจึงมีความจําเปนเพ� อลดผลก

ระทบของโรคระบาดใหญดังกลาว ดวยเหตุนี้ 

ฝรั่งเศสจึงไดกําหนดใหการบริจาควัคซีนเปน

สิ่งสําคัญที่จะตองดําเนินการเปนอันดับแรก

เพ� อชวยใหประชากรท่ัวโลกไดรับวัคซีนโดยเร็ว

ฝรั่งเศสมีบทบาทในการขับเคล� อนการ

ดําเนินยุทธศาสตรดังกลาว โดยไดสงมอบ

วัคซีนไปแลวจํานวน 84 ลานโดส จากเปา

หมายทั้งหมด 120 ลานโดสที่ไดใหคํามั่นวา

จะบริจาคภายในครึ่งแรกของป 2565 ทั้งนี้ 

ฝรั่งเศสบริจาควัคซีนจํานวนมากกวารอยละ 

90 ผานโครงการโคแว็กซ และบริจาคสวนที่

เหลือภายใตความตกลงทวิภาคีตางๆ ดังเชน

ในกรณีการบริจาคใหกับไทย

ฝรั่งเศสบริจาควัคซีนจํานวน 3,268,620 โดส ใหกับไทย

บริง แบ็ค มาย เกิรล      ธนาวุฒิ ธนสารวิมล ครีเอทีฟ ไดเรกเตอรแบรนดทีแอนที 

จัดงานเปดตัวคอลเลกชั่นสปริง-ซัมเมอร 2022 “บริง แบ็ค มาย เกิรล” หยิบยกแรงบันดาลใจ

จากความทรงจําอันแสนสนุกในวัยเด็ก มาถายทอดผานโครงชุดและสีสันแบบไรขีดจํากัด โดย

มี เจนจิรา พันธุวิเชียร, จารุจิต ใบหยก, ซารา เล็กจ, ชาลิดา วิจิตรวงศทอง และพิมพเลิศ 

ใบหยก มารวมงาน ที่ศูนยการคา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา (บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเทอมินอล ๒๑ 

พัทยา เลขท่ีบัญชี 

๐๕๑-๘-๒๒๑๓๒-๙ ช� อบัญชี 

MR.TUNG KAH SOON

- MR.TUNG 

KAH SOON

๓๔.๗๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว 

เลขท่ีบัญชี 

๐๖๑-๓-๗๑๓๖๘-๙ ช� อบัญชี 

นางสาวอรภัสรา ศิริ

- นางสาว

อรภัสรา ศิริ

๒๔๐.๔๑ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๗ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๓ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ซิต้ีแบงก เลขท่ีบัญชี 

๕๔๐-๑-๓๔๓๒๔-๗ ช� อบัญชี 

MR.TUNG KAH SOON

- MR.TUNG 

KAH SOON

๔๒.๕๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๖ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ซิต้ีแบงก เลขท่ีบัญชี 

๕๔๐-๑-๓๔๕๗๑-๑ ช� อบัญชี 

นางสาวโอคริสต ตุง

- นางสาว

โอคริสต ตุง

๒๕๕.๘๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๗ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทยจํากัด (มหาชน) สา

ขาเทสโก โลตัสวังหิน เลขท่ี

บัญชี ๙๘๕-๗-๔๒๔๒๘-๗ 

ช� อบัญชี นางสาวโอคริสต 

ตุง

- นางสาว

โอคริสต ตุง

๘๓,๐๑๐.๗๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๘ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทยจํากัด (มหาชน) 

สาขาปากชอง เลขท่ีบัญชี 

๓๐๓-๐-๙๓๐๒๔-๖ ช� อบัญชี 

นายโกวิท ขยันงาน

- นายโกวิท 

ขยันงาน

๒,๒๒๙.๓๗ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๙ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทยจํากัด (มหาชน) 

สาขาศาลากลางจังหวัดเลย  

เลขท่ีบัญชี 

๖๗๙-๑-๕๖๐๐๑-๐ ช� อบัญชี 

นางเจนจิรา ขยันงาน

- นางเจนจิรา 

ขยันงาน

๘๐๔,๐๒๔.๕๗ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๐ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทยจํากัด (มหาชน) 

สาขาปากชอง เลขท่ีบัญชี 

๓๐๓-๐-๓๑๙๒๓-๗ ช� อบัญชี 

นางเจนจิรา ขยันงาน

- นางเจนจิรา 

ขยันงาน

๔,๓๕๑.๑๘ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๑ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีบัญชี 

๒๑๗-๒-๖๕๑๓๕-๔ ช� อบัญชี 

นางสาวศิริพร ขยันงาน

- นางสาว

ศิริพร 

ขยันงาน

๒๕๑.๕๔ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๕ 

ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๒ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ยูโอบีจํากัด (มหาชน) สาขา

เดอะมอลล บางกะป เลขท่ี

บัญชี ๗๖๔-๑-๗๐๓๗๒-๒ 

ช� อบัญชี นางสาวโอคริสต 

ตุง

- นางสาว

โอคริสต ตุง

๑๓๕,๙๘๑.๓๗ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๙ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๓ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

๑๑ สิทธิเรียกรองกองทุนรวม

ธนาคารซิต้ีแบงก  เลขท่ี

บัญชี ๗๗๐-๑-๐๑๒๑๘-๙ 

ช� อบัญชี นางสาวโอคริสต 

ตุง

- นางสาว

โอคริสต ตุง

๘๔๔,๑๐๖.๗๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๔ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย. ๑๘๖/๑๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๘๗๔,๕๒๘.๙๘ บาท 

(หน่ึงลานแปดแสนเจ็ดหม� นส่ีพันหารอยย่ีสิบแปดบาทเกาสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ราย MR.TUNG KAH SOON (ตุง คา ซุน) กับพวก

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายวัชรพล นาถาดทอง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายชาญบุณฑ สุนทรวิภาต กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหตกเปนของแผนดิน ตามพระราช

บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมี

คําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาพัฒนาการ ๖๕ เลขท่ีบัญชี 

๙๘๕-๐-๕๑๔๔๑-๘ ช� อบัญชี นายชาญบุณฑ 

สุนทรวิภาต

- นายชาญบุณฑ 

สุนทรวิภาต

๑๗๓,๓๐๖.๖๙  

(ณ วันท่ี ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๔) 

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล ๓ เลขที่บัญชี 

๕๙๔-๐-๑๗๙๕๓-๓ ช� อบัญชี บริษัท 

กวินลักษณ จํากัด

- บริษัท กวิน

ลักษณ จํากัด

๕,๒๑๒,๐๗๔.๖๖ 

(ณ วันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๕,๓๘๕,๓๘๑.๓๕ บาท 

(หาลานสามแสนแปดหม� นหาพันสามรอยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย 

แทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายชาญบุณฑ สุนทรวิภาต กับพวก 

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายอภินันท นวลสุวรรณ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายพงษศักดิ์ ทองศรีกล่ํา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(หาลานสามแสนแปดหม� นหาพันสามรอยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบหาสตางค) พรอมดอกผล



ศูนยการบําบัด ดูแลสุขภาพ และ

ความงาม VLCC จากประเทศอินเดีย เอาใจ

นักเดินทางผูรักสุขภาพในประเทศไทยดวย

การเปดใหบริการ VLCC ณ อวานี พลัส 

หัวหิน รีสอรท เพ� อใหนักเดินทางไดสัมผัส

ประสบการณการพักผอนควบคูไปกับการ

ดูแลสุขภาพ ดวยบริการทรีทเมนตและกิจกรรม

เพื่อสุขภาพและความงามโดยผู้เชี่ยวชาญ

การทางการแพทย ในบรรยากาศรีสอรทริม

ทะเลอันเงียบสงบ

VLCC สามารถออกแบบโปรแกรม

ที่ตอบโจทยความตองการของแตละบุคคล

และเพื่ อผลลัพธ์ที่ มีประสิทธิผลที่ สุ ด 

โดยโปรแกรมเฉพาะบุคคล จะประกอบดวย

การตรวจวินิจฉัยทางการแพทยที่ทันสมัย 

เพ� อวิเคราะหและเลือกสรรการบําบัดท่ีโดดเดน 

โดยเฉพาะทรีทเมนตแบบอายุรเวท การควบคุม

อาหารและการออกกําลังกายที่เหมาะสม

ตอสุขภาพองครวม ไปจนถึงทรีทเมนตเพ� อ

ความงาม อาทิ การฉีดโบท็อกซ ฟลเลอร 

โปรแกรมการปรับรูปรางและผลิตภัณฑเพ� อ

ผิวกาย รวมถึงแพ็กเกจวิตามินบําบัด (IV 

Therapy) สูตรเฉพาะท่ีเหมาะกับความตองการ

ของรางกายของแตละบุคคล 

ดวยแนวคิดการบริการแบบยืดหยุนได 

แขกผูเขาพัก อวานี พลัส หัวหิน สามารถ

เลือกมาใชบริการ VLCC ไดตามความตองการ 

ไมวาจะเปนการใชบริการเพียงหนึ่งทรีทเมน

ตหรือตามโปรแกรมเวลเนสเต็มรูปแบบเพ� อ

ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ในขณะท่ีสมาชิกผูรวมเดินทาง

ทานอ� นๆ อาจเลือกเพลิดเพลินกับสิ่งอํานวย

ความสะดวกของ รีสอรทในชวงวันพักผอน

อยางเต็มที่ 

ในชวงเวลากวาสามทศวรรษที่ผานมา 

VLCC ไดสรางช� อเสียงในฐานะผู ใหบริการ

ดานความงามและสุขภาพ ชั้นนําที่ ไดรับ

ความเชื่อถือในฐานะผู้ ให้บริการทางด้าน

ความงามและสุขภาพรายใหญท่ีสุดในอินเดีย 

ซึ่งปจจุบันดําเนินธุรกิจมากกวา 300 แหง

ใน 13 ประเทศท่ัวท้ังทวีปเอเชีย กลุมประเทศ

ความรวมมืออาวอาหรับ และแอฟริกาตะวันออก 

ซึ่งเปนเคร� องการันตีถึงความแข็งแกรงและ

ช� อเสียงเปนเลิศในธุรกิจ นอกจากนี้ VLCC 

ยังเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงจากสถาบัน

การสอนดานความงามและโภชนาการ โดย

มีการฝกอบรมนักเรียนถึง 10,000 คนตอป 

ทีมงาน VLCC ประกอบดวยที่ปรึกษาดาน

โภชนาการ ผูเชี่ยวชาญดานการแพทยนัก

กายภาพบําบัด แพทยและผูเชี่ยวชาญดาน

ความงาม การดูแลสุขภาพแบบองครวมของ 

VLCC เริ่มจากรากฐานอันมั่นคงในการฝก

อบรมพนักงานเพ� อใหมั่นใจวาแขกทุกทานได

รับการบําบัดและดูแลครบ 360 องศา

โปรแกรม VLCC มีตั้งแตหนึ่งวัน 

ไปจนถึงเจ็ดคืน ครอบคลุมศาสตรสี่แขนงอัน

ไดแก การบูรณาการทางดานสุขภาพ ความ

งามและการลดสัดสวน การสรางภูมิคุมกัน 

และการดีท็อกซลางพิษ เพ� อผลลัพธทางดาน

สุขภาพที่ดีขึ้นในดานตาง ๆ  ไมวาจะเปนเร� อง

ของปริมาณคอเลสเตอรอลและความดัน

โลหิตที่ลดลง ผลการวิเคราะหที่แสดงถึงมวล

หลายรูปแบบ โปรแกรมการปลูกผมใหมดวย

การใชสเต็มเซลลผานทรีทเมนต Riginier 

Activa เพ� อกระตุนและสรางการเจริญเติบโต

ของเสนผมตามธรรมชาติ และการทํากายภาพ

บําบัดและฟนฟูสมรรถภาพโดยการกระตุน

ด้วยไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวดเส้นประสาท 

รักษาอาการบาดเจ็บของกลามเนื้อและ

กระดูก และเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

ในดานโภชนาการ นักโภชนาการของ 

VLCC ยังไดทํางานรวมกับ เชฟกิ๊บ อรรถวร 

เจริญผลฐิติ เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟ ของ อวานี 

พลัส หัวหิน รีสอรท ในการรังสรรเมนูให

เหมาะสมตามความตองการของแตละบุคคล                     

เพ� อรสชาติที่คงความเอร็ดอรอย สนุกสนาน 

และสรางสมดุลใหกับการรับประทานตั้งแต

มื้อเชาจนถึงมื้อเย็น โดยเลือกใชวัตถุดิบ

ตามฤดูกาลภายในทองถิ่น มาปรุงแบบเนน

โซเดียมในปริมาณต่ํา มูลคาดัชนีน้ําตาล (GI) 

ต่ํา ไมใชน้ํามัน พรอมสวนผสมที่มีคุณคา

ทางโภชนาการแบบโปรไบโอติก ใชความ

หวานจากน้ําตาลธรรมชาติ เชน มะพราว 

น้ําผึ้ง น้ําตาลโตนด หรือน้ําตาลออย แขก

ที่รักสุขภาพสามารถเลือกรับประทานอาหาร

เชาไดที่มุมอาหารเชาเพ� อสุขภาพ และจาก

เมนูเพื่อสุขภาพของห้องอาหารริมชายหาด 

Brezza ดวยเชนกัน 

นอกจากการบําบัดตาง ๆ VLCC ณ อ

วานี พลัส หัวหิน รีสอรท ยังมีแพ็กเกจ Post-

Package Follow-Up เพ� อติดตามผลการ

บําบัดและการใหคําปรึกษา ที่สามารถเลือก

ระยะเวลาการดูแลยาวนานไดถึง 12 เดือน โดย

สามารถปรึกษาผานผูเชี่ยวชาญของ VLCC 

Wellness & Aesthetic Beauty Clinics กวา 

217 แหง ใน 11 ประเทศ

VLCC ณ อวานี พลัส หัวหิน รีสอรท 

เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 09.00 น. – 

21.00 น.

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

เว็บไซต https://www.avanihotels.

com/en/hua-hin/wellness หรือโทร 032 

898 989

13ขาวประชาสัมพันธ

เม� อวันเสารที่ 19 มีนาคม 2565 ณ 

เวทีการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี 

TO BE NUMBER ONE IDOL รุนที่ 12 ระดับ

ภาคใตประจําป 2565 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนยการคา 

เซ็นทรัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค วุนซ้ิว  

ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต กลาววาเปนที่น�า

ยินดีอีกครั้งที่จังหวัดภูเก็ตไดรับเกียรติใหเปน

สถานที่จัดประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี 

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต ซ่ึงเปน

ภาคที่ 2 ของการประกวดในปนี้และคาดหวัง

เปนอยางยิ่งวาจังหวัดภูเก็ตจะไดมี โอกาส

ตอนรับทุกทานอีกในปตอๆ ไป สิ่งสําคัญที่

อยากฝากกับนองๆเยาวชนทุกคน คือขอใหทุกคน

ไดตระหนักและสํานึกในพระกรุณาธิคุณของ

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ท่ีทรงพระราชทานแนวทางและพระราชทาน

โอกาสดีๆ ใหกับพวกเรา ที่จะไดคนพบขอดี

ที่เปนจุดเดนของตัวเอง และโอกาสที่จะไดรับ

การพัฒนาอยางสรางสรรค ดวยแนวทางท่ีเหมาะสม 

ใหเปนไดทั้งคนเกงและคนดี มีความสามารถ 

และพรอมที่จะกาวออกมายืนอยูแถวหนา

เพ� อเปนตนแบบใหกับเยาวชนคนอ� นๆ ขอใหทุกคน

ภาคภูมิใจในตนเองท่ีมีวันน้ี วันท่ีนองๆ ไดเปน

ตัวแทนของเยาวชนในจังหวัดที่มีทั้งความดี

และความเกงในตนเองและพรอมที่จะพัฒนา

ตนเองใหดียิ่งขึ้นตอไป   

นายแพทยศิริศักด์ิ ธิติดิลกรัตน รองอธิบดี

กรมสุขภาพจิต ในฐานะผูแทนเลขานุการ

โครงการ TO BE NUMBER ONE  กลาววา 

การประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE 

NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER 

ONE IDOL เปนกิจกรรมหนึ่งภายใต โครงการ 

TO BE NUMBER ONE ที่ตองการแสดงให

คนทั่วไปรับรูวา เยาวชน TO BE NUMBER 

ONE สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองใหเปน

คนเกงและดี และเปนตนแบบแกเพ� อนๆสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE และกลุมเยาวชนท่ัวไป 

“ความดี”ในที่นี้ คือตองนิสัยดี ความประพฤติ

ดี มีจิตอาสา “ความเกง” คือ เกงในเร� องเรียน 

มีผลการเรียนดี มีความสามารถ ท้ังในการแสดง 

การเตน การรอง และมีความเปนผูนํา

ในนามกรมสุขภาพจิต ซ่ึงเปนเลขานุการ

6 เยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL รุนที่ 12 ตัวแทนภาคใต

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูล

กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนตนแบบ

เกงและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต

ในวันน้ี และตองขอช� นชมนองๆ เยาวชนคนเกง 

คนดี ที่ผานการคัดเลือกเปน IDOL ตัวแทน

ของจังหวัดตางๆ ถึงแมวาวันนี้ จะมีบางคน 

ไมไดรับการคัดเลือก แตขอใหทุกคนภูมิใจ

ในความเกงและดีของตนเอง และนําประสบการณ

ในวันนี้ เปนแรงบันดาลใจใหก าวตอไป 

และขอแสดงความยินดีกับคนที่ผานเขา

รอบที่มี โอกาสไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

และมีโอกาสไดสนองงานและตามเสด็จองค

ประธานในวโรกาสเสด็จเยี่ยมติดตามการ

ดําเนินงานในจังหวัดตางๆ ขอใหกลับไปเตรียมตัว

เพ� อเขารับการพัฒนาตนเองในบาน TO BE 

NUMBER ONE IDOL ชวงเดือนเมษายน นี้ 

ขอขอบคุณผูใหญใจดี ผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน

ที่ชวยใหเยาวชนในพื้นที่ภาคใตมีเวทีและ

โอกาสในการแสดงความสามารถและการพัฒนา

ศักยภาพ เพ� อเปนคนเกงและดี ของประเทศ

ชาติตอไป

หมอมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธกิาร

มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และท่ีปรึกษา

โครงการTO BE NUMBER ONE กลาววา

การประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE 

NUMBER ONE IDOL แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 

ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ

สําหรับเวทีการประกวดในวันนี้เปนเวทีคัด

เลือกระดับภาคใต การมายืน ณ จุดนี้ในวันนี้ 

ไมใชเร� องงาย เพราะทุกคนตองผานการคัดเลือก

ในระดับจังหวัด  ตองผานเกณฑคุณสมบัติ

ที่กําหนดของการเปนคนเกงและเปนคนดี 

ซึ่งควรคาแกความภาคภูมิใจ เปนธรรมดาของ

การแขงขันหรือการประกวด  ยอมมีคนท่ีผิดหวัง

และสมหวัง ขอแสดงความยินดีสําหรับคนที่

ผานเขารอบและขอเปนกําลังใจใหกับคนท่ีผิดหวัง 

ขอใหวันนี้เปนประสบการณที่ดีและขอใหกลับ

ไปพัฒนาตนเองในการกาวตอไปในวันขางหนา 

ทั้งนี้การประกวด TO BE NUMBER 

ONE IDOL รุนที่ 12 ประจําป 2565 ระดับ

ภาคใต มีเยาวชนจากจังหวัดในพื้นที่ภาคใต

เขารวมการประกวดรวมทั้งสิ้น 106 คน ผล

การประกวดมีเยาวชนที่ผานเขารอบไดรับการ

คัดเลือกเปนตัวแทนภาคใต รวมทั้งสิ้น 6  คน 

ไดแก 1. TI 117 นายอติวิชญ สําราญ จังหวัด

ชุมพร 2. TI 023 นายธนวัฒน บุญสุข จังหวัด

พัทลุง 3. TI 065 นายจิตติชัย แกวทองสุข 

จังหวัดระนอง 4. TI 094 น.ส.สุพิชญา อัมพรจิตร 

จังหวัดภูเก็ต 5. TI 050 น.ส.ชุติมา ภมร 

จังหวัดสุราษฎรธานี 6. TI 098 น.ส.ปภาวรินท 

สวัสดิเวช จังหวัดภูเก็ต  

นายณรงค วุนซิ้ว  ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตนายแพทยศิริศักด์ิ  ธิติดิลกรัตน  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวมกับ เชฟรอนและบริษัทรวมทุน มอบรถพยาบาลฉุกเฉินแก

โรงพยาบาลชลบุรี      กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ รวมกับ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) 

และบริษัทรวมทุนแปลงสํารวจหมายเลข B8/32 อันประกอบดวย บริษัท มิตซุยออยล เอ็กซ

พลอเรช่ัน บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม บริษัท พลังโสภณ และบริษัท คริสเอ็นเนอรย่ี 

(กัลฟ ออฟ ไทยแลนด) มอบรถพยาบาลเคล� อนท่ีพรอมอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน 1 คัน มูลคา 

2,976,740 บาท เพ� อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลชลบุรี การมอบรถพยาบาล

ฉุกเฉินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ� อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานชวยชีวิตผูปวยเม� อมีเหตุ

ฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับเกียรติจาก ศุภมาศ เลาสกุล เลขานุการกรม กรมเชื้อ

เพลิงธรรมชาติ เปนประธานในพิธี  

VLCC ทางเลือกใหมแหงการพักผอน

พรอมสุขภาพที่ดีในแบบเมดิ-สปา ที่ อวานี พลัส หัวหิน รีสอรท

พลัส พร็อพเพอรตี้ เปดแผนธุรกิจป 65 ตั้งเปากวาด 300 โครงการเขาพอรต      อนุกูล  

รัฐพิทักษสันติ กรรมการผูจัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด เผยแผนป 2565 จับโอกาส

ผลงานเดนดูแลโครงการที่อยูอาศัยใหปลอดภัยฝาโควิดหลายระลอก มุงโฟกัสธุรกิจบริหาร

จัดการอาคาร เพิ่มสัดสวนโครงการลักซชัวรี่ เดินหนาควางานใหมอยางตอเน� อง ตั้งเปากวาด 

300 โครงการเขาพอรต ดันรายไดเติบโต 15% คิดเปน 1,200 ลานบาท ชูจุดแข็งบริษัทไทย

ที่มาตรฐานเดียวกับสากล พรอมลุยสรางจุดเดนที่เหนือกวามาตรฐานทั่วไปในตลาดบริการ

อสังหาฯ ยกระดับการดําเนินงานสู Global Standard ที่ครบและครอบคลุมทุกดาน โดยลาสุด

ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 41001:2018 ซึ่งเปนมาตรฐานที่เนนดานบริหารทรัพยากร

กายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ ตอบโจทยความตองการที่สนับสนุนคุณภาพ

ชีวิตที่ดีใหลูกคา

กายที่ดีขึ ้น และการจัดการที่ดีขึ ้นของการ

ดูแลสุขภาพในระยะยาว เชน ปญหาโรคเบา

หวานและปญหาการเผาผลาญ การทํางาน

กับผูเชี่ยวชาญดานการออกกําลังจะชวยใน

การปรับพัฒนาความยืดหยุน ความแข็งแรง

ของรางกาย รวมถึงทาทางตางๆ ตลอดจน

ขนาดรอบเอวที่ลดลงและการจัดการปญหา

การลดน้ําหนักในระยะยาว

นอกจากนี้ VLCC ยังจัดใหมีโปรแกรม

ท่ีตอบโจทยปญหาอาการปวดเร้ือรังในระยะยาว 

ดวยวิธีจัดการอาการเจ็บปวดเพ� อสุขภาพโดย

รวมและสภาวะของกลามเนื้อและกระดูกท่ีดี

ข้ึนในระยะยาวแบบไดนามิก ดวย ทรีทเมนตที่

ตอตานการอักเสบของกลามเนื้อและกระดูก 

การกําจัดโลหะหนักที่ตกคาง ตลอดจนการ 

จัดโปรแกรมการฟนฟูและกายภาพบําบัด

โดยทีมผูเชี่ยวชาญที่ผานการฝกอบรมมาเปน

อยางดี

ทีมผูเช่ียวชาญของ VLCC ประกอบดวย

แพทยผูเชี่ยวชาญทางดานความงามและ

เวชศาสตรฟนฟู นักกายภาพบําบัด นัก

โภชนาการ พยาบาล และผูเชี่ยวชาญศาสตร

อายุรเวทจากประเทศอินเดีย โดยรวมมือกัน

ในการออกแบบแตละโปรแกรมการบําบัด

เพ� อเสริมสรางรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

ครอบคลุมตั้งแต สปาทรีทเมนตแบบดั้งเดิม

โปรแกรมการบําบัดในทางการแพทย กิจกรรม

สันทนาการตางๆ ทั้งการเดินผอนคลาย

ทามกลางธรรมชาติ การทําโยคะ การทําสมาธิ 

ไปจนถึงกิจกรรมเตนซูมบา

นอกจากการบําบัดและกิจกรรมขางตน 

ที่นี่ ยั งมี เวิ ร กช็อปแบบกลุมที่ ใหความรู  

เทคนิค แนวทางปฏิบัติ ทักษะใหม ๆ และวิธี

การเผชิญปญหาเพ� อชวยใหเอาชนะอุปสรรค

ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน และเปนประโยชน

ในระยะยาว อาทิ ความรูเร� องการทําอาหาร 

การบรรยายและเวิรคช็อปเกี่ยวกับสุขภาพ

โดยผูเชี่ยวชาญในแขนงตาง ๆ ที่สงเสริมสุข

ภาพและการดําเนินชีวิตที่สมดุล

VLCC ประกอบดวยหองทรีเมนต 9 

หอง หองอบไอน้ําแบบ Hammam หอง IV 

Therapy วิตามินบําบัด รานทําผมและความงาม 

และหอง Hydra Facial พรอมดวยเคร� องมือ

ดานความงามและการแพทยอันล้ําสมัย อาทิ 

เคร� องตรวจคล� นไฟฟาหัวใจ (ECG) เคร� องมือ

วิเคราะหมวลรางกาย (Inbody 270) เคร� องมือ 

V-Shaping สําหรับการปรับรูปหนาและรางกาย 

อุปกรณการรักษาดวยพลาสมา PRP การ

บําบัดผิวหนาดวย Hydra Facial และ 

Q-Switch Laser สําหรับปรับผิวใหกระจางใส 

รวมไปถึงอุปกรณ Studio Center 8 in 1 ซึ่ง

เปนอุปกรณสําหรับการรักษาปญหาผิวได

ซีพีเอฟ มอบนํ้าด� ม หนุนภารกิจศูนยพักคอยฯ เขตสาทร     ชาติชาย กุละนําพล ผูอํานวยการ

เขตสาทร เปนผูแทนรับมอบน้ําด� ม จํานวน 6,000 ขวด จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 

หรือ ซีพีเอฟ โดย เรวัติ หทัยสัตยพงศ รองกรรมการผูจัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตวบก 

ซีพีเอฟ เพ� อสนับสนุนภารกิจศูนยพักคอยฯ เขตสาทร และจัดสรรใหกับผูปวยโควิด-19 ที่เขาพัก

รักษาในศูนยพักคอยฯ ณ สํานักงานเขตสาทร โดยผูอํานวยการเขตสาทร ไดกลาวขอบคุณ

บริษัทที่ใหการสนับสนุนสํานักงานเขตสาทร ในการดูแลพี่นองประชาชนในชวงที่สถานการณ

โควิด-19 ที่กําลังแพรระบาดอยูในขณะนี้
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ตั้งข้อหาชายทำาร้ายหญิงเอเชียในนิวยอร์ก

นิวยอร์ก • เอเอฟพีรายงานว่าชายคนหน่ึงท่ีก่อเหตุทำาร้ายผู้หญิง

ชาวเอเชียรวมแล้ว 7 คน ล่าสุดถูกต้ังข้อหาก่ออาชญากรรมจาก

ความเกลียดชัง อัลวิน แบร็ก อัยการเขตของแมนฮัต เผยเมื่อ

วันจันทร์ว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 18.00- 

21.00 น. สตีเวน ซอย็องซ์ วัย 28 ปี จู่โจมทำาร้ายทุบตีผู้

หญิงหลายรายทางตะวันออกและตอนกลางของเกาะแมน

ฮัตตัน ซาย็องซ์เลือกซุ่มทำาร้ายเฉพาะหญิงชาวเอเชียทีละ

ราย รวมแล้ว 7 ราย บางคนโดนทำาร้ายจากด้านหลัง ไม่มี

เหตุผลอื่นนอกเหนือจากเรื่องของเชื้อชาติ” แบร็กเผยต่อว่า 

“การซุ่มทำาร้ายผู้หญิงในนิวยอร์ก 7 ราย ล้วนมีแรงกระตุ้น

มาจากความเกลียดชังที่มีต่อชาวเอเชีย” สำาหรับเหยื่อทั้ง 7 

ราย ล้วนได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้า และหนึ่งในนั้นที่ต้องเข้ารับ

การรักษาพักฟื้นในโรงพยาบาล เนื่องจากได้รับความกระทบ

กระเทือนท่ีศีรษะ ตำารวจนิวยอร์กสามารถระบุตัวซาย็องซ์ด้วย

ภาพที่ ได้จากกล้องวงจรปิดและคำาให้การจากพนักงานของ

ห้องสมุดสาธารณะนิวยอร์ก เนื่องจากมีหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้นอยู่ด้านนอกของห้องสมุดพอดี นำาไปสู่การจับกุมตัวเมื่อวัน

ที่ 2 มีนาคม

กล้วยเอกวาดอร์เสียหายหนักจากสงคราม

เอลตริอุนโฟ • รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอังคารกล่าวว่า เอก วา                    

ดอร์เป็นผู้ส่งออกกล้วยรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้รับผลกระ

ทบอย่างหนักจากสงครามในยูเครน เนื่องจากที่ไม่สามารถ

ส่งออกกล้วยไปยังประเทศต่างๆ ทำาให้มีกล้วยตกค้างและทิ้ง

เน่าคากล่องคาลังกองพะเนินให้เห็นไม่ไกลจากสวน “หนึ่งใน

ห้าของกล้วยที่ผลิตในเอกวาดอร์จะถูกส่งออกไปยูเครนและ

รัสเซีย” แฟรงคลิน ตอร์เรส ประธานสหพันธ์ผู้ผลิตกล้วย 

FENABE ของเอกวาดอร์กล่าว “สงครามครั้งนี้ส่งผลกระทบ

กับเรามากจริงๆ” กล้วยส่วนใหญ่ของเอกวาดอร์ถูกส่งออก

ไปยังรัสเซีย คิดเป็นมูลค่าต่อปีถึง 698 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน

แต่ละสัปดาห์รัสเซียมักส่งกล้วยจำานวนถึง 2 ล้านกล่องไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปตะวันออก แต่เนื่องจากการคว่ำา

บาตรการขนส่งระหว่างประเทศหลังการรุกรานยูเครน ทาง

รัสเซียก็ไม่ได้รับสินค้ากล้วยจากเอกวาดอร์อีก

หลานสาวไบเดนเตรียมวิวาห์ในทำาเนียบขาว

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า นาโอมี ไบเดน หลานสาว

ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เผยเมื่อวันจันทร์ว่า เธอจะ

เลี้ยงฉลองงานแต่งของเธอที่ทำาเนียบขาวปลายปีนี้ นาโอมี                             

ไบเดน จะเข้าพิธีวิวาห์กับปีเตอร์ นีล “ปีเตอร์กับฉันรู้สึก

ขอบคุณอย่างสุดซึ้ง สำาหรับโอกาสในครั้งนี้ที่จะได้ฉลองงาน

แต่งงานของเราที่ทำาเนียบขาว เราแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะให้

คำามั่นสัญญาของเราต่อเจ้าหน้าที่อีกท่าน และสำาหรับสิ่งที่รอ

เราอยู่ข้างหน้า” หลานสาวประธานาธิบดีสหรัฐ ทวีตเมื่อวัน

จันทร์ ส่วนโฆษกหญิงของจิล ไบเดน สตรีหมายเลข 1 กล่าว

ว่า การแต่งงานจะมีขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน. 

อเกิดสงครามยูเครนเราก็เริ่มเห็นการ “ปรับ

ทัพ” ทางด้านการทูตระหว่างประเทศขนานใหญ่

ใครอยู่ข้างรัสเซีย, ใครอยู่ข้างสหรัฐฯ, ใครอยู่

ข้างยูเครน...เป็นคำาถามที่ร้อนแรงและมีความสลับซับซ้อน

มากขึ้นทันตาเห็น

และเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียไปเยือนอินเดีย

พร้อมประกาศกระชับมิตรกันอย่างออกหน้าออกตา เราก็

เห็นความย้อนแย้งทันที

อินเดียเป็นหน่ึงในสมาชิก Quad จตุภาคีท่ีสหรัฐฯ เป็น

แกนนำา มีสมาชิกคือ อเมริกา, ญ่ีปุ่น, ออสเตรเลียและอินเดีย

สหรัฐฯ เรียกย่านนี้ว่า Indo-Pacific แทน Asia-

Pacific เพราะต้องการดึงอินเดียมาเสริมกำาลังต่อต้านจีน

แต่อินเดียก็ใกล้ชิดกับรัสเซียมายาวนาน

เมื่อเกิดสงครามยูเครน รัสเซียถูกสหรัฐฯ และยุโรป

ตะวันตกคว่ำาบาตร มอสโกก็วิ่งหาเพื่อน

นอกจากจีนแล้วรัสเซียก็มองไปที่อินเดีย

แม้ว่าจีนกับอินเดียจะมีความระหองระแหงกันอยู่เดิม 

แต่วิกฤตครั้งนี้ก็ทำาให้เกิด “สมการใหม่” ของความสัมพันธ์

ของยักษ์ใหญ่ในเอเชียอย่างเห็นได้ชัด

รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียบินไปอินเดียอย่างเปิดเผย

และประกาศว่าจะขายทุกอย่างที่อินเดียต้องการ...รวม

ถึงก๊าซที่จะลดราคาให้พิเศษอีกด้วย

อีกทั้งยังสร้างความฮือฮาด้วยการบอกว่าจะจ่ายเป็น

เงินสกุลรูปีของอินเดีย หรือรูเบิลของรัสเซียก็ได้

ไม่ต้องง้อดอลลาร์ของสหรัฐฯ หรือยูโรของยุโรปอีกต่อไป

รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เกย์ ลาฟรอฟ บอก

กับเอส. ไจชันการ์ รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียว่า มอสโก

รู้สึกขอบคุณสำาหรับ “จุดยืนที่เป็นกลาง” ของนิวเดลีต่อ

วิกฤตยูเครน 

ในขณะที่ตะวันตกพยายามโดดเดี่ยวรัสเซียเพราะ

สงคราม

“เราซาบซึ้งที่อินเดียรับฟังข้อเท็จจริงทั้งหมด ไม่ใช่แค่

เพียงฝ่ายเดียว” ลาฟรอฟกล่าวระหว่างการเยือนเมืองหลวง

ของอินเดียเป็นเวลา 2 วันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีรัสเซียบอกผู้สื่อข่าวหลังการประชุมกับรัฐมนตรี

อินเดียว่า “ดูเหมือนโลกตะวันตกคิดว่ามันเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ 

ท้ังๆ ท่ีรัสเซียเพียงแต่เร่ิมพยายาม...ปกป้องผลประโยชน์ของตน”

ลาฟรอฟบอกว่ามอสโกกำาลังศึกษาร่างสันติภาพของ

ยูเครน

“เรากำาลังหาคำาตอบ” และยอมรับว่าการเจรจามี “ความ

คืบหน้าบางอย่าง”

การเยือนอินเดียของลาฟรอฟเป็นความเคลื่อนไหวที่มี

ความหมายมากกว่าปกติ

เพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัสเซียอาวุโสที่สุดที่ไปเยือนนิวเด

ลี นับตั้งแต่เครมลินสั่ง “ปฏิบัติการทางทหารพิเศษ” ในยูเครน

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 

เพราะเป็นช่วงจังหวะที่มหาอำานาจตะวันตกพยายาม

เกลี้ยกล่อมอินเดียมาเป็นพวก

จุดยืนของอินเดียกรณีสงครามยูเครนเป็นเช่นไร?

จนถึงตอนนี้ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ก็

ยังยึดมั่นในถ้อยแถลงที่เรียกร้องให้ยุติความรุนแรง 

แต่อินเดียไม่ประณามการรุกเข้ายูเครนของรัสเซีย

ด้วยการงดออกเสียงในการลงมติสำาคัญของ

สหประชาชาติเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้

รัฐมนตรีอินเดียไจซานการ์บอกลาฟฟรอฟว่า การพบปะของ

ท้ัง 2 เกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศท่ี “ยากลำายาก” 

“อย่างที่คุณทราบ อินเดียสนับสนุนการแก้ไขความแตก

ต่างและข้อพิพาทผ่านการเจรจาและการทูตมาโดยตลอด” คือ

คำากล่าวที่ตอกย้ำาถึงการ “ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด” ของอินเดีย

จากอินเดีย ลาฟรอฟก็บินไปเป็นเวลา 2 วัน 

จีนก็แสดงจุดยืนเรื่องสงครามยูเครนเหมือนอินเดีย นั่น

คือไม่ประณาม และยิ่งกว่านั้นยังแสดงความแน่นแฟ้นกับ

รัสเซียมากกว่าอินเดียด้วยซ้ำา

ที่น่าสนใจไม่น้อยกว่าการพบปะของ 2 รัฐมนตรีต่าง

ประเทศรัสเซียและอินเดียคือ การจับมือของรัฐมนตรีต่าง

ประเทศอินเดียกับจีนในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน

รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ พบกับไจซานการ์ เมื่อ

สัปดาห์ก่อนหน้านั้น

ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันถึงความสำาคัญของการหยุดยิง

ทันทีในยูเครน รวมถึงการหวนคืนสู่การทูตและการเจรจา

การเยือนอินเดียของลาฟรอฟมาใกล้เคียงกับการมา

ถึงของรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ Liz Truss และ Daleep 

Singh รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ด้าน

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

เห็นได้ชัดว่าพันธมิตรตะวันตกต้องการหว่านล้อมให้

อินเดียทำาอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนมากกว่านี้ 

แต่ก็ระแวดระวังมากที่จะไม่ถูกมองว่าเป็นการเข้ามา

แทรกแซงกระบวนการตัดสินใจของนิวเดลี

ซิงห์บอกว่าสหรัฐฯ จะไม่ขีด “เส้นสีแดง” สำาหรับการนำา

เข้าพลังงานของอินเดียจากรัสเซีย 

แต่ย้ำาว่าถ้าอินเดียจะทำาอย่างน้ันก็ไม่ว่าอะไร เพียงขอ

อย่าให้มีสัญญาณว่าจะมีการ “เร่งรัด” ให้เร็วกว่าท่ีควรจะเป็น

นั่นหมายความว่าสหรัฐฯ และอังกฤษไม่อยากเห็น

อินเดียแสดงความ “กระตือรือร้น” ที่จะตอบรับการแสดง

ความสนิทชิดเชื้อจากมอสโกมากและเร็วเกินไปนัก

รัฐมนตรีทรัสของอังกฤษบอกนักข่าวว่า เธอ “จะไม่

บอกอินเดียว่าต้องทำาอย่างไร”

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ พูดเมื่อไม่นาน

ก่อนหน้านี้ว่าเดียเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม Quad ที่ “ค่อน

ข้างสั่นคลอน” ในการต่อต้านรัสเซีย 

ไบเดนใช้คำาว่า shaky กับอินเดีย

นั่นแปลว่าวอชิงตันมีความหงุดหงิดกับท่าทีของอินเดีย

ที่ไม่ออกมาต่อต้านรัสเซียในเรื่องนี้อย่างแจ้งชัดแบบที่ไบ

เดนอยากเห็นและอยากได้ยิน

ไบเดนบอกว่า “ญี่ปุ่นแข็งแกร่งมาก เช่นเดียวกับ

ออสเตรเลีย ในแง่ของการจัดการกับการรุกรานของปูติน”

ในการประชุมออนไลน์ของผู้นำา Quad เมื่อต้นเดือน

มีนาคม ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้

อินเดียเข้าร่วมการประณามรัสเซียในกรณีนี้

แต่นายกฯ โมดีตอกย้ำาว่า “ความจำาเป็นต้องกลับไปสู่

เส้นทางแห่งการเจรจาและการทูต”

เมื่อเดือนก่อนโมดีประชุมสุดยอดร่วมกับนายก

รัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่น และสกอตต์ มอร์ริสัน 

ผู้นำาออสเตรเลีย 

หัวข้อเรื่องสงครามก็เป็นประเด็นหลักของการระดม

สมองกันอีกครั้งหนึ่ง

รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียรายงานรัฐสภาว่า รัฐบาล

กำาลังตรวจสอบแง่มุมต่างๆ ของการค้าทวิภาคีกับรัสเซีย 

รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการชำาระเงิน 

เพื่อดูว่าจะเอาชนะ “ความท้าทาย” ได้อย่างไร 

สะท้อนว่ามีการพูดจากับรัสเซียเรื่องการเพิ่มการค้า

รูปี-รูเบิลเพื่อเป็นทางเลือกแทนกลไกการชำาระเงินระหว่าง

ประเทศที่ถูกจำากัดเพราะการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจของ

ตะวันตกต่อรัสเซีย

รัฐมนตรีไจซานการ์ชี้ว่า อินเดียนำาเข้าน้ำามันจาก

รัสเซีย “น้อยมาก” 

คือเท่ากับ 1% ของน้ำามันนำาเข้าทั้งประเทศ

รัสเซียได้เสนอขายน้ำามันดิบให้กับอินเดียในราคาลดพิเศษ 

สงคราม, น้ำามัน, มิตรภาพนั้นสามารถผันแปรได้ตาม

ระดับการปรับเปลี่ยนของสมการผลประโยชน์ของแต่ละประ

เทศจริงๆ

นี่คือสัจธรรมของโลกที่ไม่อาจปฏิเสธได้!.

พ

ญี่ปุ่นส่งนกเหล็กรับผู้ลี้ภัยยูเครน
โตเกียว • เครื่องบินท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นส่งไปรับผู้ล้ีภัยชาวยูเครน 20 คน เดินทาง

ถึงสนามบินกรุงโตเกียวเมื่อวันอังคาร โดยมาถึงในเวลาใกล้กับเครื่องบิน 

ของรัฐมนตรีต่างประเทศญ่ีปุ่นท่ีกลับจากการเดินทางไปโปแลนด์เพื่อ

ประเมินสถานการณ์ผู้ล้ีภัยชาวยูเครน เป็นการแสดงออกของญ่ีปุ่นในการ

สนับสนุนความพยายามของนานาชาติในการช่วยเหลือยูเครน

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย 

งานเมื่อวันอังคารท่ี 5 เมษายน 

2565 ว่า เครื่องบินท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่น                                                       

ส่งไปรับผู้ล้ีภัยชาวยูเครน 20 คน                                                 

จากโปแลนด์ เครื่องลงจอดท่ี                                                  

สนามบินในกรุงโตเกียวในวันเดียว 

กัน ผู้ล้ีภัยเหล่าน้ีอายุระหว่าง 6                    

ขวบถึง 66 ปี เป็นคร้ังแรกท่ีญ่ีปุ่น

ส่งเครื่องบินไปรับผู้ล้ีภัยระหว่างการ

เยือนโปแลนด์ของโยชิมาซะ ฮา

ยาชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง

ประเทศญ่ีปุ่น 

ฮายาชิกล่าวก่อนท่ีเขาและ                                                             

ผู้ล้ีภัยชาวยูเครนจะบินจากโปแลนด์                                                                

มาญี่ปุ่นว่า รัฐบาลญี่ปุ่นให้คำามั่น                                                      

สัญญาว่าจะให้การสนับสนุนอย่าง

ดีที่สุดกับชาวยูเครน 20 คนนี้ 

เพื่อช่วยให้พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตโดย

สัมผัสถึงความสงบสุขในญ่ีปุ่น 

รัฐมนตรีต่างประเทศญ่ีปุ่น

เดินทางไปเยือนโปแลนด์เพ่ือประ 

เมินสถานการณ์ผู้ล้ีภัยชาวยูเครน

และหาทางช่วยเหลือยูเครน เขา

เดินทางถึงสนามบินกรุงโตเกียวบน

เท่ียวบินอีกเท่ียวหน่ึง ก่อนเครื่องบิน

ท่ีส่งไปรับผู้ล้ีภัยชาวยูเครนจะถึงกรุง

โตเกียวไม่นาน

สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค

ถ่ายทอดสดขณะที่ผู้ลี้ภัยยูเครน

เดินทางถึงกรุงโตเกียว

ก่อนหน้าน้ีทางการญ่ีปุ่นรับผู้                                                  

ล้ีภัยชาวยูเครนให้มาพำานักในญ่ีปุ่น

แล้ว 404 คน แต่รัฐบาลญี่ปุ่นยัง

ไม่ได้เปิดเผยว่า จะส่งเครื่องบินไป 

รับผู้ล้ีภัยชาวยูเครนอีกหรือไม่ และ

จะรับผู้ลี้ภัยเพิ่มเติมจำานวนกี่คน 

ญ่ีปุ่นเรียกชาวยูเครนท่ีหนี

ภัยสงครามมาพำานักในญ่ีปุ่นว่าเป็น 

“ผู้อพยพ” มากกว่าท่ีจะเรียกพวก

เขาว่า “ผู้ลี้ภัย” 

ฮิโรคาซุ มัตซูโน โฆษกรัฐ 

บาลญี่ปุ่น กล่าวในการแถลงข่าว

เมื่อวันอังคารว่า เราทราบว่า

ยังมีชาวยูเครนอีกจำานวนมากที่

ปรารถนาอย่างจริงใจที่จะอพยพ

มาอยู่ญี่ปุ่น แต่พวกเขามีความ

ยากลำาบากท่ีจะเดินทางออกมาได้

อย่างปลอดภัย ด้วยเหตุผลด้าน

มนุษยธรรม เราส่งเครื่องบินของ

รัฐบาลไปรับผู้อพยพชาวยูเครน 

20 คนน้ีมาพำานักในญ่ีปุ่น ขณะ

น้ีมีชาวยูเครนท่ีอพยพมาอยู่ญ่ีปุ่น

แล้ว 404 คน หลังจากนายก

รัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ ประกาศ

เมื่อเดือนท่ีแล้วถึงแผนท่ีจะรับชาว

ยูเครนที่ต้องการหนีภัยสงคราม

ออกนอกประเทศ 

ผู้อพยพชาวยูเครนกลุ่มนี้

ในญี่ปุ่นจะได้รับวีซ่าให้พำานักใน

ญี่ปุ่นได้ 90 วัน หลังจากนั้นจะ

เปลี่ยนเป็นวีซ่าอยู่ได้ 1 ปี พร้อม

กับใบอนุญาตให้ทำางานในญี่ปุ่น 

ญ่ีปุ่นร่วมกับชาติตะวันตก

คว่ำาบาตรอย่างแข็งกร้าวต่อรัสเซีย

หลังการรุกรานยูเครนของรัสเซีย 

ญ่ีปุ่นประกาศเมื่อวันอังคารว่า จะ

ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

กับยูเครนเพ่ิม 100 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ หลังจากเมื่อเดือนท่ีแล้วประ                                                     

กาศว่าจะบริจาค 100 ล้านดอลลาร์                                                 

สหรัฐให้ยูเครนและประเทศเพื่อน

บ้านของยูเครน 

ก่อนหน้าน้ีญ่ีปุ่นเป็นประเทศ

ท่ีมีความระมัดระวังมากในการรับ

ผู้ล้ีภัย ในปี 2563 ญ่ีปุ่นรับผู้ยื่น

ขอล้ีภัยเพียง 47 คน และรับผู้

ล้ีภัยด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม

อีก 44 คน เป็นตัวเลขท่ีน้อยกว่า 

1% ของผู้ขอล้ีภัยในญ่ีปุ่น แต่จาก

โพลสำารวจความคิดเห็นของชาว

ญ่ีปุ่นเกือบ 90% เห็นด้วยที่จะให้

รัฐบาลรับผู้ล้ีภัยชาวยูเครน และ

หลายเมืองในญ่ีปุ่นเสนอให้ท่ีพัก

กับผู้ล้ีภัย, บริษัทต่างๆ เสนอให้งาน

ทำาและความช่วยเหลือด้านการ

เงิน. 

เปรูประกาศเคอร์ฟิวสกัดม็อบน้ำามันแพง

ลิมา • รัฐบาลเปรูประกาศเคอร์ 

ฟิวในกรุงลิมาและเมืองท่าใกล้

เคียง ภายหลังการประท้วงบาน

ปลายเป็นความรุนแรง อันเนื่อง

มาจากความไม่พอใจสะสมของประ 

ชาชน ต่อภาวะเศรษฐกิจและราคา

ที่พุ่งสูงขึ้นของอาหาร, เชื้อเพลิง

และปุ๋ยเคมี

รอยเตอร์รายงานจากกรุง

ลิมา ประเทศเปรู เมื่อวันอังคารท่ี 

5 เมษายน 2565 กล่าวว่า ประ 

ธานาธิบดีเปโดร กัสตีโย ของ

เปรู ประกาศเคอร์ฟิวในเขตกรุง                                                    

ลิมาในวันอังคาร โดยห้ามประ 

ชาชนออกจากบ้าน ในความพยา                                                  

ยามระงับสถานการณ์การประท้วง

ราคาน้ำามันเชื้อเพลิงและปุ๋ยเคมี

ที่พุ่งสูงขึ้น การประท้วงขยาย

ความรุนแรงไปทั่วประเทศ

“คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ให้ประกาศเคอร์ฟิว และห้าม

พลเมืองออกจากเคหสถานตั้งแต่

เวลา 02.00 น. ถึง 23.59 น. 

ของวันอังคารที่ 5 เมษายน เพื่อ

ปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทุกคน”                                                        

กัสตีโยกล่าวออกอากาศทั่วประ 

เทศ

เมื่อวันจันทร์กระแสการประ 

ท้วงราคาน้ำามันและปุ๋ยท่ีพุ่งสูงข้ึน

ยังคงดำาเนินต่อเนื่องเป็นสัปดาห์

ท่ี 2 ราคาท่ีสูงข้ึน เนื่องจากเหตุ

รุกรานยูเครนของรัสเซีย ขณะที่

รัฐบาลพยายามดำาเนินนโยบาย

กดราคาให้ต่ำาลง

การประท้วงแสดงให้เห็น                                        

ถึงความเป็นจริงท่ีโหดร้ายของ

ประธานาธิบดีเปโดร กัสตีโย อดีต

ชาวนาและครู ซึ่งชนะการเลือก

ตั้งเมื่อปีที่แล้วด้วยการสนับสนุน

อย่างท่วมท้นจากคนยากจนใน

ชนบท แต่การสนับสนุนในตัว

เขาลดลงอย่างรวดเร็วแม้แต่ใน

พื้นที่ชนบท และคะแนนนิยมทั่ว

ประเทศเหลือเพียง 25% ในช่วง 

8 เดือนที่เขาดำารงตำาแหน่ง 

รัฐบาลรายงานว่ามีผู้เสีย                                               

ชีวิตอย่างน้อย 4 คน จากสถาน 

การณ์การประท้วงท่ีเร่ิมรุนแรงข้ึน                                                

เรื่อยๆ ล่าสุดในวันจันทร์ ผู้ประ 

ท้วงได้เผาตู้เก็บค่าผ่านทางและ

ปะทะกับตำารวจใกล้กับเมืองอิกา                                                            

ทางตอนใต้ของประเทศ

การประท้วงที่แผ่ขยายไป

ทั่วเปรู เริ่มปะทุขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่

แล้ว เนื่องจากชาวนาและคนขับ

รถบรรทุกรวมตัวกันปิดถนนสาย

หลักบางสายที่มุ่งไปยังกรุงลิมา 

ส่งผลกระทบต่อการขนส่งและ

ทำาให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่าง

กะทันหัน

รัฐบาลแก้ไขสถานการณ์

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ด้วยการยื่นข้อ                                              

เสนอท่ีจะละเว้นภาษีน้ำามันส่วน

ใหญ่เพื่อให้ราคาลดลง ขณะ

เดียวกันก็ข้ึนค่าแรงข้ันต่ำาเพ่ิมอีก

ประมาณ 10% เป็น 1,205 โซล

เปรูต่อเดือน หรือราว 11,100 

บาท และประกาศภาวะฉุกเฉิน

สำาหรับภาคเกษตรกรรม เนื่อง 

จากราคาปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้นอันเกิด

จากการคว่ำาบาตรของชาติตะวัน

ตกต่อรัสเซีย.

เผาวอด • ชายคนหนึ่งรื้อค้นช่องเก็บค่าผ่านทางที่ถูกเผาบนทางหลวงแพน-อเมริกัน ท่ามกลางการหยุดงานประท้วงของผู้ให้บริการรับส่ง

ผู้ โดยสารและขนส่งสินค้าในเมืองอิกา ทางตอนใต้ของเปรู เมื่อวันที่ 4 เมษายน เพื่อต่อต้านความล้มเหลวในการบริหารประเทศท่ามกลาง

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาของประธานาธิบดีเปโดร กัสตีโย.

การกระชับไมตรีระหว่าง ‘รูเบิล’ กับ ‘รูปี’ 



เวิลด์แบงก ์

การลงทุน และการส่งออกที่มีแนวโน้ม

อ่อนแอลง”  นางเบอร์กิตระบุ

สำาหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ที่

มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นนั้น มีปัจจัยบวกมาจาก

การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเวิลด์

แบงก์ประเมินว่าในปี 2565 จะมีนักท่อง

เที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยราว 6.2 ล้าน

คน รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อก

ดาวน์ ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดี

ขึ้นชัดเจน หนุนการบริโภคในประเทศ ส่วน

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์

ราคาน้ำามันที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำาคัญกับไทยเริ่ม

อ่อนแอลง ถ้าผลกระทบรุนแรงขึ้นจะส่งผล

ให้ภาพของจีดีพีไทยลงไปอยู่ที่ 2.6% ซึ่งถือ

เป็นกรณีขั้นต่ำา 

ด้านนโยบายการเงินนั้นประเมิน

ว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ที่ 0.5% 

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มการฟื้น

ตัว แต่ยังเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อย

ไป โดยยังเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่

เท่าเทียมกัน เช่น ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งฟื้น

ตัวสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ขณะที่ภาค

การท่องเที่ยวยังเติบโตอ่อนแอ นอกจากนี้ 

ในส่วนของเงินเฟ้อนั้นยังมีแรงกดดันจาก 

Supply Site หรือทางด้านอุปทานจากราคา

พลังงาน โดยประเมินว่าราคาพลังงาน

ที่ปรับสูงขึ้นจะเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว

เท่านั้น แต่ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเพราะ

อาจจะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่ง

ปัจจุบันมองว่าแรงกดดันต่อค่าจ้างแรงงาน

มีอยู่จำากัด 

นางเบอร์กิตกล่าวด้วยว่า การฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจไทยยังเป็นไปอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป มีความเปราะบาง และยังมีความ

ไม่เท่าเทียมกันในการฟื้นตัวของแต่ละภาค

ธุรกิจ ดังนั้นมาตรการเยียวยาผลกระทบ

ของภาครัฐยังมีความจำาเป็น แต่ควรเป็น

มาตรการที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น  

โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเปราะบางและ

ได้รับผลกระทบสูง และแม้ว่าภาครัฐจะยัง

มีพื้นที่ทางการคลังในการดำาเนินนโยบาย

ต่างๆ ได้ แต่พื้นที่แคบลง โดยปัจจุบันหนี้

สาธารณะของไทยอยู่ที่ราว 60% ของจีดี

พี จากเพดานหนี้สาธารณะที่ 70% ของจีดี

พี ดังนั้นนอกจากการดำาเนินมาตรการด้าน

การเยียวยาแล้ว ควรจะมีการปฏิรูปด้านการ

จัดเก็บรายได้ในอนาคตไปพร้อมกันด้วยเพื่อ

ความยั่งยืนทางการคลัง

“นโยบายการคลังที่ดำาเนินการอยู่

เป็นนโยบายที่ตรงจุด และเหมาะสมที่จะ

ช่วยผู้ที่ ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น 

โครงการคนละครึ่ง ถือเป็นนโยบายที่

เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำามัน

สูงขึ้น ทำาให้ภาคครัวเรือนที่มีรายได้น้อยซึ่ง

ได้รับผลกระทบมาก มีสัดส่วนการใช้จ่าย

ด้านอาหารและพลังงานเกือบ 50% ของ

รายได้ ดังนั้น นโยบายที่ภาครัฐประกาศ

ออกมา ถือว่าเป็นนโยบายลดภาระการใช้

จ่ายได้ ส่วนมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ควร

ดำาเนินนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติม และถือว่ามี

ความจำาเป็นเพราะระดับหนี้ยังสูง โดยเชื่อ

ว่ามาตรการช่วยเหลือต่างๆ ที่ออกมาน่าจะ

ช่วยได้ แต่ในภาพการปรับลดสัดส่วนหนี้

ครัวเรือนลงมาถือว่ายังต้องใช้เวลา และจะ

เป็นปัจจัยกดดันการบริโภคในประเทศระยะ

ยาว” ผู้จัดการเวิลด์แบงก์ระบุ

วันเดียวกัน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) ในฐานะประธานประชุมคณะ

กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)  

เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม

ได้พิจารณาปรับกรอบประมาณการจีดีพีปี 

2565 เป็นขยายตัว 2.5-4% จากเดิม 2.5-

4.5% พร้อมกับปรับเพิ่มอัตราเงินเฟ้อเป็น  

3.5-5.5% จากเดิม 2-3% ส่วนการส่งออก

ยังคงเป้าเดิมที่ 3-5% เนื่องจากเศรษฐกิจ

ไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงรอบด้าน โดย

เฉพาะแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่มี

แนวโน้มสูงสุดในรอบ 10 ปี  

นายสุพันธุ์กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยยัง

ต้องเผชิญกับความเสี่ยงรอบด้าน โดยเฉพาะ

แรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูง

ที่สุดในรอบ 10 ปี จากการคาดการณ์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4.9% ซึ่งเงินเฟ้อ

ที่เร่งตัวขึ้นมากจะเป็นแรงกดดันต่อการฟื้น

ตัวของอุปสงค์และกำาลังซื้อในประเทศ แต่

ภาพรวมเศรษฐกิจยังคาดว่าจะเติบโตได้จาก

ความมุ่งมั่นของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ

ที่จะปรับตัวให้สามารถอยูกับโควิด-19 ได้

แบบเป็นปกติมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำาให้

เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวได้ โดยเฉพาะจาก

ปัจจัยการส่งออก 

“กกร.แนะให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการ 

Test & Go เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่ง

จะสร้างรายได้ให้ประเทศได้ในยามที่เครื่อง 

ยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอื่นๆ มีข้อจำากัด 

และจะทำาให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโต

ได้เกิน 3% รวมถึงต่ออายุโครงการคนละ

ครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อช่วย

สนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่  2 และ 

3 ของปี 2565” นายสุพันธุ์ระบุ.

ฉะเดือด

ที่ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่

ประชุม ครม.ในช่วงที่ไม่มีโควิด-19 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการพิจารณา

วาระเรื่องการขยายระยะเวลามาตรการ

ภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อย

สลายได้ทางชีวภาพที่สิ้นสุดเมื่อเดือน  ธ.ค.64 

ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้

ประกอบการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และช่วยลด

ปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ ที่มี

กระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอนั้น ปรากฏว่า 

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและ

สหกรณ์ ได้กดไมโครโฟนขอแสดงความเห็น 

โดยระบุว่า “ขออนุญาตถาม  รมว.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิดหนึ่ง เพราะ

อยากรู้ว่าในร้านสะดวกซื้อประชาชนต้อง

เสียเงินซื้อถุงพลาสติก แล้วเงินที่ประชาชน

ต้องมานั่งเสียมันไปไหน นโยบายรัฐคือไม่ให้

ถุงเลยหรืออย่างไร แต่ก่อนซื้อของไม่ต้องเสีย

ค่าถุง ตอนนี้ต้องเสียเพิ่มขึ้นมา” ทำาให้นาย 

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รีบชี้แจงว่า “ร้านจะเก็บไป

ไหนไม่ทราบนะครับ จะรู้ได้อย่างไรว่าจะเอา

ไปทำาอะไร เป็นเรื่องของเอกชนเขา รัฐไปยุ่ง

ไม่ได้  และมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก

เป็นมาตรการที่ขอความร่วมมือ ไม่ได้บังคับ 

แต่พอทำาไปผลที่ ได้คือมีการลดใช้พลาสติก

จริงๆ” 

น.ส.มนัญญาจึงกดไมโครโฟนพูดสวนไป

ว่า  “รัฐมนตรีพูดได้ดีนะคะ แต่พูดเหมือนปัด

ความรับผิดชอบ  การทำาแบบนี้เหมือนรัฐบาล

ไปเอื้อให้นายทุนรายใหญ่ นับหนึ่งไม่ถึงสิบ

สักที งานที่ทำาไม่ถึงเป้าหมายสักที” ทำาให้

นายวราวุธเริ่มมีอารมณ์ และกดไมโครโฟน

ตอบโต้ว่า “ตัวเลขการใช้ถุงพลาสติกก็ลด

ลงต่อเนื่อง นโยบายดี สวยหรู แต่จะมา

พูดเอาแต่มัน มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

นะครับ” ทำาให้ น.ส.มนัญญากดไมโครโฟน

พร้อมกับถามนายวราวุธว่า “เดี๋ยวนะ เอา

มันคืออะไร หมายความว่าอย่างไร” เมื่อถึง

ตรงนี้ทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องรีบหย่าศึก 

โดยบอกทั้งคู่ว่า “พอแล้วๆ ไปเถียงกันข้าง

นอก นโยบายต้องแก้ปัญหาเรื่องพลาสติก 

ไปเอาผลการดำาเนินการมาให้ดูละกันว่ามัน

ลดอย่างไร ผมไม่ชอบ ผมนั่งอยู่ตรงนี้ ทำาไม

ต้องเถียงกัน” ทำาให้ทั้งคู่หยุดโต้เถียงกัน จาก

นั้นเริ่มประชุมต่อ โดย น.ส.มนัญญานั่งอยู่ต่อ

อีกสักพัก ก่อนจะลุกออกจากห้องประชุมไป

และไม่กลับเข้ามาร่วมประชุมอีก   

หลังจากนั้น นายวราวุธให้สัมภาษณ์

ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า เป็นเรื่องนิด

หน่อยที่มองต่างมุมกัน ไม่มีอะไร เพราะ 

น.ส.มนัญญามองอีกแบบ แต่ตนทำาอีกแบบ 

ซึ่งเป็นเรื่องเล็ก ยอมรับว่าตนอาวุโสน้อย

กว่าก็ไม่ควรอยู่แล้ว กำาลังจะตามไปขอโทษ 

เพราะไม่ควรไปต่อปากค่อคำา เป็นสิ่งไม่ดี

และต้องขออภัยด้วย หากตอบอะไรไปแล้ว

ทำาให้ระคายเคืองใจ ซึ่งควรต้องให้เกียรติ

ผู้ใหญ่ ที่ทำาไปเป็นสิ่งไม่ดี ยอมรับว่าในขณะ

ที่มีการโต้ตอบกันมีอารมณ์หงุดหงิดกัน อาจ

วุ่นวายไปเล็กน้อย แต่ไม่มีอะไร

ต่อมาเมื่อเวลา 17.00 น. นายวราวุธ 

เปิดเผยว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ในที่ประชุม 

ครม. ตนได้ โทรศัพท์ไปหา  น.ส.มนัญญา ซึ่ง 

น.ส.มนัญญาปิดเครื่อง ไม่สามารถติดต่อ

ได้ จึงโทรศัพท์ไปหานายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กับนายชาดา 

ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พี่ชาย น.ส.มนัญญา

แล้ว โดยได้กล่าวขออภัยที่ล่วงเกินต่อเรื่อง

ที่เกิดขึ้น

‘บิ๊กตู่’ ลั่นพร้อมสู้ไปกับ ปชช.

มีรายงานว่า ภายหลังการประชุม 

ครม.เสร็จสิ้น นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 

ได้ร่วมประชุมกับนายเสกสกล อัตถาวงศ์ 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี และ

คณะทำางานของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ตึกบัญชา 

การ 2 ทำาเนียบฯ ต่อ เพื่อหารือเรื่องการ

จัดเตรียมงานสงกรานต์ในวันที่ 12 เม.ย.ที่

ทำาเนียบฯ โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีทำาบุญ

ตักบาตร จากนั้นเปิดให้ ครม., ส.ส., ส.ว., 

ข้าราชการประจำา และข้าราชการการเมือง

เข้ารดน้ำาดำาหัวขอพรนายกฯ ที่ตึกสันติไมตรี 

โดยมอบหมายให้นายชัยวุฒิเป็นผู้ประสาน

และเชิญ ส.ส.มาร่วมงาน จากนั้นในช่วงบ่าย

จะเป็นการประชุม ครม. โดยจะเปลี่ยนมา

ใช้ห้องประชุมที่ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 

ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประชุม ครม.ในช่วงที่

ไม่มีโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีการหารือกันถึง

การเลือกพื้นที่ให้นายกฯ ลงไปทำากิจกรรมใน

ช่วงเทศสงกรานต์ เบื้องต้นได้มีการหยิบยก

ถนนข้าวสารขึ้นมาพิจารณา แต่ยังไม่ตกผลึก 

เพราะก่อนหน้านี้ ได้มีการประกาศงดจัด

กิจกรรมสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารไปแล้ว โดย

จะต้องมีการประชุมเลือกพื้นที่ที่นายกฯ จะ

ลงในช่วงสงกรานต์อีกครั้ง

เมื่อเวลา 16.10 น. พล.อ.ประยุทธ์

เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า โดยไม่มีการแจ้ง

เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนล่วงหน้า โดยได้

เดินสำารวจพื้นที่รอบทำาเนียบรัฐบาล ตั้งแต่

บริเวณลานจอดรถข้างตึกบัญชาการ 1 

พร้อมระบุว่า มาเดินดูบริเวณที่เตรียมสร้าง

จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Charger ซึ่ง

ต้องดูแผนก่อน แต่ตนได้สั่งไปแล้ว โดยจะมี

การติดตั้ง 2 จุด คือบริเวณลานจอดรถข้าง

ตึกบัญชาการ 1  และบริเวณสะพานมัฆวาน

รังสรรค์ เพราะรัฐบาลส่งเสริมรถไฟฟ้า ซึ่ง

จะมีการทยอยดำาเนินการใช้ ในส่วนของ

ราชการ แต่หลายอย่างก็มีกฎระเบียบต่างๆ 

สำาหรับรถส่วนตัวของตนนั้น เมื่อถึงเวลาก็

ต้องใช้ โดยต้องดูความพร้อมก่อน

จากนั้นนายกฯ เดินลัดเลาะสำารวจ

ริมคลองผดุงกรุงเกษมที่กำาลังปรับภูมิทัศน์

บางส่วน ก่อนจะเดินข้ามสะพานอรทัยออก

ไปนอกทำาเนียบฯ เพื่อเยี่ยมร้านค้าบริเวณ

ใกล้เคียง โดยได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าถึงการ

ค้าขายในช่วงนี้ที่ยังประสบภาวะเศรษฐกิจ 

ซึ่งมีบางรายระบุว่าเศรษฐกิจช่วงนี้แย่ ขณะ

ที่นายกฯ ขอให้เข้าใจสถานการณ์ช่วงนี้ 

พร้อมให้กำาลังใจบรรดาพ่อค้าแม่ค้าขอให้มี

สติ ใช้สตินำาทาง วันนี้ทุกคนประสบปัญหา

เหมือนๆ กัน แม้สถานการณ์จะไม่ค่อยดี แต่

ถ้ามีกำาลังใจที่ดีจะช่วยให้ผ่านพ้นเหตุการณ์

ร้ายๆ ไปได้ ขออย่ายอมแพ้ต่อปัญหา 

นายกฯ ยังย้ำาว่า “รัฐบาลอยู่เคียง

ข้างประชาชนเสมอ ไม่เคยทอดทิ้ง ต่อให้

มีปัญหามากแค่ไหนก็พร้อมจะอยู่เคียงข้าง 

เดินหน้าไปพร้อมกับประชาชน ขอให้มั่นใจ 

รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มที่

และที่สุด ขอให้อดทน ก้าวผ่านสถานการณ์

ไปพร้อมๆ กัน”  

จากนั้นนายกฯ ได้แวะเยี่ยมโรงรับ

จำานำา โดยได้สอบถามผู้ประกอบการว่าเป็น

อย่างไรบ้าง ซึ่งตอบกลับมาว่าเศรษฐกิจไม่

ค่อยดี แต่นายกฯ มาดีแล้ว อย่างอื่นถึงจะไม่

ค่อยดี แต่ก็เห็นว่าค่อยๆ เริ่มฟื้น ขอขอบคุณ

นายกฯ ที่ช่วยดูแล ก่อนที่นายกฯ จะกล่าวว่า 

“สงสารประชาชน” และคว้ามือมาจับเพื่อให้

กำาลังใจ ก่อนทักทายร้านน้ำาแข็ง ร้านขาย

น้ำา แวะพูดคุยกับพนักงานปั๊มน้ำามัน ขณะที่

พนักงานปั๊ม ได้ถามนายกฯ ว่า ราคาน้ำามัน

จะแพงอีกนานหรือไม่ โดยนายกฯ กล่าว

ตอบว่า รัฐบาลจะอุดหนุนให้ ได้มากที่สุด

เท่าที่ทำาได้

อย่างไรก็ตาม ตลอดการลงพื้นที่ 

นายกฯ ย้ำาว่าไม่ได้มาหาเสียง และได้ถือ

โอกาสเดินออกกำาลังกายไปด้วย

หลังจากนั้นนายกฯ ให้สัมภาษณ์

ว่า ถือเป็นการมารับฟังเสียงสะท้อนของ

ประชาชน ตนไม่มาก็ได้ยินอยู่แล้ว คิดแทน

เขาอยู่แล้ว และอยากมาให้กำาลังใจด้วย ไม่

ได้มาหาเสียง อย่าไปยุ่งกับเขามาก ไม่ได้

ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใคร เดี๋ยวหาว่านายกฯ มา

เดินหาเสียง ไม่ใช่ บางทีอยู่ทำาเนียบรัฐบาล

ก็คิดอะไรไม่ออก เพราะเรื่องเยอะ เอกสารก็

เยอะ  อะไรก็เยอะ เราก็ต้องปรึกษาหารือกับ

คณะทำางานตลอดเวลา ปัญหาเข้ามาหลาย

เรื่อง บางทีซับซ้อน ซึ่งการแก้ไม่ใช่แก้ปุ๊บ

สั่งปุ๊บแล้วทำาได้ ก็ต้องเอากลับมาพิจารณา

ดูหลายอย่าง อะไรทำาได้ก็ทำา อะไรที่ทำาไม่

ได้ก็รอเวลานิดนึง วันนี้ก็ต้องดูต่างประเทศ

ด้วยเขาเดือดร้อนหรือเปล่า ทุกประเทศ

เดือดร้อน เดือดร้อนหมดทั้งโลก แต่เราก็จะ

พยายามทำาให้ดีที่สุด ก็หวังว่าสถานการณ์จะ

ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งเราก็เจอโควิดเข้าไป เจอ

สถานการณ์สู้รบรัสเซีย-ยูเครน  มันก็ลำาบาก

เหมือนกัน แต่จะทำาให้

เมื่อถามว่า การมาลงพื้นที่ด้วยตัว

เองทำาให้ได้รับกำาลังใจทั้งตัวนายกฯ และ

ประชาชน พล.อ.ประยุทธ์เอามือตบที่อกข้าง

ซ้าย 2 ครั้ง พร้อมกล่าวว่ากำาลังใจตนมีให้ตัว

เอง  และขอกำาลังใจจากสื่อ

‘ป้อม’ โว พปชร.แข็งโป๊ก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

กล่าวถึงกรณีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การ

คลัง ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร.ตั้งเป้า

เลือกตั้ง ส.ส.ครั้งหน้าจะได้ 150 คน พรรค

มั่นใจใช่หรือไม่ว่า เลิกพูดเลย ตนพูดไปหลาย

ทีแล้ว  เมื่อถามว่า พปชร.ต้องเสริมอะไรอีก

หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ไม่เสริมแล้ว 

แค่นี้ก็แข็งโป๊กแล้ว”   

เมื่อถามถึงกรณี นายพีระพันธุ์ สาลี

รัฐวิภาค ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค  

พปชร.ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิก

พรรค  พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า นายพีระพันธุ์

ออกไปแล้วโดยไม่ได้บอกเหตุผล ไม่ได้เจอ

กันเลย ทั้งนี้มีคนจะเข้าพรรคเยอะแยะ ไม่มี 

ส.ส.ออกจากพรรคสักคนหนึ่ง ใครออกล่ะ มี

แค่นายพีระพันธุ์ซึ่งไม่ได้เป็น ส.ส.ในพรรค 

เมื่อถามว่า การที่นายพีระพันธุ์ออกไปเช่นนี้

ถือเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ นายกฯ 

จะแยกตัวออกไปหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าว

ว่า ตนไม่รู้ ต้องไปถามเขา

ถามว่า การแต่งตั้งอดีตนายทหาร

มาเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคจะช่วย

เสริมงานด้านใด พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

เขาเป็นประชาชนเกษียณอายุมาแล้ว ไม่

เช่นนั้นตนก็เป็นทหารตลอดชาติ เมื่อถาม

ว่า มีการจับตาการตั้งอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 

(พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร) มาเป็นคณะ

กรรมการบริหารพรรค เพื่อต้องการทำาพื้นที่

ภาคอีสาน พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “อ้า ภาค

อีสาน” ส่วน พล.อ.กฤษณ์ โยธิน ศศิพัฒน

วงษ์ อนุกรรมการฝ่ายหารายได้ มูลนิธิป่า

รอยต่อฯ ช่วยด้านธุรการ แล้วก็ทำาให้ถูกต้อง  

ไม่เห็นมีอะไร ส่วนการลงพื้นที่ที่ผ่านมาเสียง

ตอบรับก็ดีตลอด ตนไปที่ ไหนก็ดีทั้งนั้น ไม่

เห็นมีใครมาด่าตนเลย มีแต่สื่อนี่แหละ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ 

และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ พปชร. 

ตั้งเป้ากวาด ส.ส. 150 ที่นั่งว่า หากใครตั้งเป้า

อะไรไว้และทำาได้ตามนั้น ก็ขอแสดงความ

ยินดีด้วยล่วงหน้า สำาหรับ ปชป.ไม่ได้ตั้งเป้า

ว่าจะต้องได้ ส.ส. เท่าไหร่ เพราะเราตั้งหลัก

ว่าต้องแข่งขันกับตัวเองด้วยการทำาหน้าที่

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ปชป.เชื่อว่าเสียงจาก

ประชาชนมาจากผลงานมากกว่าการตั้งเป้า

ในการเลือกตั้ง 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงเรื่อง

เดียวกันว่า ต้องดูตอนใกล้ๆ เลือกตั้ง เพราะ

ทุกพรรคก็มีเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้ว เราก็

ทำางานดีกว่าและให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน จะ

พยายามทำาให้เต็มที่ พยายามส่งผู้สมัครให้ครบ 

และทำางานตามที่ได้ประกาศนโยบายไว้.
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

แม่ค้ามะม่วงเดือดร้อนขายไม่ได้เททิ้ง

ประจวบคีรีขันธ์ • วันที่ 5 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียน

จากแม่ค้าแผงมะม่วงในอำาเภอสามร้อยยอดว่า ได้รับความเดือด

ร้อนจากการซ่อมทางทำาให้ขายมะม่วงไม่ได้ ต้องนำามะม่วงมาทิ้ง

กันทุกวันเป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์แล้ว และวันนี้แม่ค้าได้นำามะม่วง

สุกหลายร้อยกิโลที่ขายไม่ได้มาเททิ้งด้านหน้าแผงมะม่วง ริมถนน

เพชรเกษมขาล่องใต้ ห่างจากที่ว่าการอำาเภอสามร้อยยอดประมาณ 

1 กิโลเมตร หลังจากก่อนหน้านี้แม่ค้าได้นำามะม่วงที่มาขายและขาย

ไม่ได้ไปทิ้งจำานวนหลายตัน เนื่องจากมีการขุดถนนเลนซ้ายมือฝั่งขา

ล่องใต้ ทำาให้รถของประชาชนที่กำาลังจะเดินทางกลับสู่ภาคใต้ใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่สามารถจอดลงมาซื้อสินค้าเป็นของฝาก

ได้ เนื่องจากพื้นผิวถนนต่ำา เพราะมีการขุดถนน ซึ่งช่วงนี้ในพื้นที่

อำาเภอสามร้อยยอดซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกมะม่วงรายใหญ่ และกำาลัง

มีผลผลิตออกมาสู่ท้องตลาดเป็นจำานวนมาก แต่แม่ค้าแผงมะม่วง

รับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรเพื่อนำามาขายกลับขายไม่ได้ น.ส.ศันศนีย์ 

อินทร์จันทร์ แม่ค้าแผงมะม่วง กล่าวว่า ได้รับผลกระทบอย่างหนัก 

เพราะรถไม่มีทางลง ทำาให้ต้องทิ้งมะม่วงทุกวันมาเป็นสัปดาห์แล้ว 

มะม่วงเวลาสุกผิวมันจะเป็นจุด จะขายไม่ได้แล้ว และในแต่ละ

วันต้องทิ้งกันวันละ 5-10 ลัง และช่วงนี้เป็นฤดูกาลมะม่วงของ

อำาเภอสามร้อยยอด ชาวไร่เขาต้องเก็บออกมาเพราะมันแก่ มันสุก 

มันร่วงแล้ว ทุกคนรู้ว่าช่วงนี้มะม่วงราคาถูกมาก จากที่เคยขายได้

หลักพัน หลักหมื่น ตอนนี้เหลือหลักร้อย จึงอยากจะวิงวอนให้มา

ช่วยทำาตรงจุดนี้ให้ก่อน เพราะถ้าต้องรอถึงวันศุกร์ เราจะต้องทิ้ง

มะม่วงอีกเท่าไหร่ไม่รู้

จ่าทหารเรืองมหาพระเลี่ยมทองใต้ทะเล

ชลบุรี • เมื่อวันที่ 5 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุการณ์

ที่สุดประทับใจถึงคุณงามความดีของทหารเรือ ที่ ได้ช่วยเหลือนัก

ท่องเที่ยวงมหาทรัพย์สิน มูลค่ากว่า 50,000 บาท ที่จมสูญหาย

ในทะเลส่งมอบคืนให้กับเจ้าของ เหตุการณ์สุดประทับใจนี้เกิดขึ้น

เมื่อช่วงเวลา 08.00 น. วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย.65 ขณะที่นายช่างกิจ 

เมืองพิจิตร และ น.ส.นีรนุช นาคไพจิตร สองสามีภรรยาชาวจังหวัด

พิจิตร เดินทางมาเล่นน้ำาทะเลที่บริเวณชายหาดทรายแก้ว โรงเรียน

ชุมพลทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ทำาพระเลี่ยมทอง

เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมตะขอ น้ำาหนักทองรวม 1 บาท  

50 สตางค์ รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 50,000 บาท หล่นหายใน

ทะเล ต่อมา จ่าเอกสโรภาส หวันยีเต๊ะ สังกัดกองทัพเรือ ได้นำา

อุปกรณ์ตรวจจับโลหะลงไปในทะเลระดับความลึกเกือบ 2 เมตร 

ออกเดิน-ดำาลาดตระเวนค้นหา ใช้เวลานาน 1 ชั่วโมง 10 นาที จึง

พบทรัพย์สินที่สูญหาย สร้างความดีใจให้กับผู้เป็นเจ้าของอย่างมาก 

ด้านสองสามีภรรยารู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างมาก พร้อมขอบคุณใน

ความเสียสละของทหารเรือ และประสานผ่านทางสื่อให้ช่วยเป็น 

กระบอกเสียงนำาเรื่องราวดีๆ เผยแพร่ออกสู่สังคม เพื่อเชิดชูในคุณ

งามความดีและเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป.

เชียงใหม่ • วันที่ 5 เม.ย.65 

พล.ต.ต.วรพงษ์ คำาลือ ผบก.สส.ภ.5 

ได้รับแจ้งจาก พ.ต.อ.วชริรศักดิ์ ศรี

ประสม ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5 พร้อม

ชุดสืบสวนภาค 5 ว่าได้ทำาการจับกุม

ตัวนางสาวสุนทรี ศรีสุข อายุ 37 ปี 

อยู่บ้านเลขที่ 118/3 หมู่ 8 ต.ต้น

เปา อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ พร้อม

ของกลาง สลากฉบับราคา 100 บาท 

จำานวน 102 ใบ สลากฉบับราคา 

25 บาท จำานวน 183 ใบ ต้นขั้ว

สลากและสมุดบันทึกรายชื่อตัวแทน

จำาหน่ายสลาก จึงนำาตัวดำาเนินคดี

ข้อหา “เป็นเจ้ามือจัดให้มีการเล่น

การพนันสลากกินรวบ ชักชวนโดย

การโฆษณา ชักชวนโดยทางตรง

หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้า

พนันในการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาต”

การจับกุมครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่

ได้รับแจ้งว่า ในกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มบ่อ

สร้าง สันกำาแพง บ้านเรามีของดี มี

การโพสต์ชักชวนประชาชนให้เข้า

มาแทงพนันหวยด้วยการพิมพ์สลาก

ขายเอง โดยยึดผลการออกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล จำาหน่ายใบละ 100 บาท 

และใบละ 25 บาท โดยให้รางวัล  

3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1 ได้รางวัล 32,000 

บาท, 3 ตัวหน้ารางวัลที่ 1 ได้รางวัล 

200 บาท, สามตัวโต๊ดรางวัลที่ 1 ได้

รางวัล 3,000 บาท และรางวัลอื่นๆ 

อีกมากมาย อาทิ 2 ตัวท้ายบน-ล่าง,  

3 ตัวท้าย รางวัลที่ 2, 3 ตัวท้าย 

รางวัลที่ 3 และ 3 ตัวหน้าหมุน  

2 ครั้ง เป็นต้น มีประชาชนหลงเชื่อ

เข้าไปซื้อจำานวน มาก ทางเจ้าหน้าที่

จึงเข้าไปติดต่อล่อซื้อและนัดรับสลาก

พร้อมจ่ายเงิน จากนั้นทางเจ้าหน้าที่

จึงแสดงตัวเข้าทำาการจับกุมตัว

สอบสวนทราบว่าผู้ต้องหามีราย

ได้จากการขายหวยแบบนี้งวดละกว่า  

1 แสนบาท ทำามานานหลายปี เพิ่งถูก

จับครั้งแรก ด้วยการตั้งรางวัลให้หลาก

หลายเพื่อเป็นการดึงดูดให้ประชาชน

เข้ามาแทงหวยเสี่ยงโชค ซึ่งได้ผลดี 

ทำาให้มีประชาชนสนใจเข้ามาซื้อจำานวน

มาก ทั้งนี้หลังการสอบสวนได้ควบคุมตัว

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

สาวสันกำาแพง

พิมพ์หวยขาย

สู้สลากรัฐบาล
พิษณุโลก • วันที่ 5 เม.ย.2565 ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า เกิดเหตุฆาตกรรม

คุณยายวัย 73 ปี ถูกคนร้ายใช้

ของแข็งทุบบริเวณใบหน้าและนำา

ศพไปทิ้งไว้ในป่า ภายในสวนผลไม้ 

หมู่ที่ 4 บ้านเข็กใหญ่ ต.บ้านแยง 

อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ที่เกิดเหตุ

เป็นสวนผลไม้หลากหลายชนิด ทั้ง

มะปราง มะไฟ ทุเรียน กล้วย เนื้อที่

ประมาณ 40 ไร่ 

ร.ต.อ.บุญธรรม แสนราช 

พนักงานสอบสวน ร้อยเวรเจ้าของ

คดี สภ.บ้านแยง อ.นครไทย เดิน

ทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศุกภากรณ์ บุญ

คง ผกก.สภ.บ้านแยง จนท.พิสูจน์

หลักฐาน 6 แพทย์เวร รพ.สมเด็จ

พระยุพราชนครไทย พบร่างนาง

วิน อู่นาค อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่  

123 /1 หมู่ 1 ต.บ้านแยง อ.นครไทย 

จ.พิษณุโลก สภาพศพนอนหงาย ถูก

ปกคลุมด้วยกิ่งไม้และใบกล้วยอยู่

บริเวณชายป่าสวนผลไม้ ห่างจาก

บ้านพักประมาณ 100 เมตร

ตรวจสอบสภาพศพพบว่า 

บริเวณใบหน้ามีบาดแผลหลาย

แห่ง โดยเฉพาะบาดแผลใหญ่

บริเวณกลางหน้าผากและดวงตา

ด้านซ้าย ที่ โดนของแข็งไม่มีคม

เป็นบาดแผลฉกรรจ์ คาดว่าน่าจะ

เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต และ

พบกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียชีวิต

อยู่ห่างจากศพเล็กน้อย ไม่พบเงิน 

และยังพบโทรศัพท์ของผู้ตายอยู่

ภายใน

เจ้าหน้าที่ตำารวจชุดสืบสวน

พยายามค้นหาหลักฐานบริเวณ

ภายในสวน และตรวจสอบบริเวณ

บ้านพัก พบเชี่ยนหมากผู้เสียชีวิต

อยู่บริเวณบ่อเกรอะหลังบ้านพัก 

และพบมีดของคุณยายตกอยู่ใต้ต้น

มะยงชิด ห่างจากบ้านพักประมาณ 

100 เมตร ขณะที่บริเวณรถ ATV 

ที่คว่ำาอยู่ภายในสระ พบหมวกกัน

น็อกและเสียมปักอยู่ด้วย ขณะที่

เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ควบคุมตัวคน

งาน 1 ราย ที่มารับจ้างดายหญ้าใน

สวนผลไม้ไปดำาเนินการสอบสวนที่ 

สภ.บ้านแยงแล้ว

จากการสอบสวนทราบว่า 

นางวิน อู่นาค มีอาชีพรับจ้างดูแล

สวนผลไม้แห่งนี้มานาน 20 ปีแล้ว 

เจ้าของสวนเป็นคนกรุงเทพฯ และ

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา ญาติ

ผิดสังเกตเนื่องจากนางวินไม่กลับ

บ้าน จึงออกตามหา แต่ไม่พบ จน

เช้าออกค้นหาอีกครั้งไปพบร่างนาง

วินอยู่ในสภาพถูกกิ่งไม้และใบตอง

ปกคลุมไว้ ห่างจากบ้านพักในสวน

ประมาณ 100 เมตร.

ฆ่าโหดทุบหัวยายหมกป่าท้ายสวนผลไม้

ขอนแก่น • ตำารวจรวบแม่ค้ายา

เสพติด ยึดยาไอซ์ 2 กิโลกรัม ยาบ้า 

1,500 เม็ด ขณะเตรียมส่งให้ลูกค้า 

สารภาพรับมาจากเอเยนต์ชาวลาว 

ได้ค่าจ้างเป็นยาบ้า 1 ถุง และเงิน

ค่าวางยาให้กับลูกค้า 150 บาทต่อถุง

วันที่ 5 เม.ย.2565 พ.ต.อ. 

ณัฏฐ์ โหม่งพุฒ ผกก.สส.ภ.จว.

ขอนแก่น เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 

17.30 น. เจ้าหน้าที่ตำารวจ กก.สส.ภ. 

จว.ขอนแก่น สามารถจับกุมผู้

ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้  

1 ราย คือ น.ส.กรรญา ผาลา หรือ

ปู อายุ 38 ปี ชาว ต.ยางตลาด 

จ.กาฬสินธุ์ พร้อมของกลาง ยา

ไอซ์น้ำาหนักรวม 2 กิโลกรัม, ยาบ้า 

1,500 เม็ด, เครื่องชั่งตวง 1 เครื่อง, 

อุปกรณ์สำาหรับแพ็กยาบ้าส่งขาย

ลูกค้า และโทรศัพท์ 1 เครื่อง 

โดยติดตามจับกุมได้ภายในห้อง

พักแห่งหนึ่ง ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองฯ 

จ.ขอนแก่น ขณะกำาลังแพ็กยาเสพ

ติดเตรียมส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่

ขอนแก่น

พ.ต.อ.ณัฏฐ์กล่าวว่า จาก

การระดมกำาลังกวาดล้างอาชญา 

กรรมและยาเสพติดในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจาก

สายว่า ภายในหอพักแห่งหนึ่งใน

เขต ต.บ้านทุ่ม มีแม่ค้ายาเสพติด

รวบแม่ค้ายาเสพติดรับจากลาว

นัดลูกค้าทั้งวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงาน

ในพื้นที่อำาเภอเมืองขอนแก่นมา

ทำาการซื้อขายอยู่ภายในหอพัก 

หลังรับแจ้งจึงได้วางแผนเข้าตรวจ

สอบ เมื่อเดินทางไปถึงบริเวณหน้า

หอพัก เจ้าหน้าที่ได้ซุ่มสังเกตดู พบ

ว่ามีบุคคลขับขี่รถจักรยานยนต์

เข้า-ออกเป็นจำานวนมาก ต่อมา

สังเกตเห็นผู้ต้องหาตามที่สายลับ

แจ้งกำาลังเดินอยู่บริเวณหน้าห้อง

พัก พบในมือข้างขวาถือสิ่งของบาง

อย่าง

“เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันแสดง

ตัวขอทำาการตรวจสอบ พบว่าผู้

ต้องหามีอาการพิรุธและพยายาม

จะหลบหนี ทางตำารวจจึงขอตรวจ

ค้นพบยาบ้าและยาไอซ์อยู่ภายใน

มือจำานวนหนึ่ง ผู้ต้องหารับว่าเป็น

ของตนจริงและเตรียมส่งให้ลูกค้า

ที่จะมารับไปขาย จากนั้นจึงได้ขอ

ตรวจสอบภายในห้องพัก พบว่ายัง

มียาบ้าและยาไอซ์อีกจำานวนหนึ่ง

ซุกซ่อนไว้ จากการตรวจสอบยึด

ยาบ้าได้รวม 1,500 เม็ด และยา

ไอซ์น้ำาหนักรวม 2 กิโลกรัม จึงได้

ควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมด

มาสอบสวน”

จากการสอบสวนผู้ต้องหา

รับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดรับ

มาจากนายบังโต ชาว สปป.ลาว 

ผ่านทางไลน์ชื่อ บินลาดิน หลัง 

จากสั่ งซื้อยาบ้าและยาไอซ์มา

แล้วจะมีคนนำามาวางไว้ตรงหลัก

กิโลเมตรในพื้นที่บ้านแดงน้อย ริม

ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองฯ 

จ.ขอนแก่น หลังจากผู้ต้องหาไปรับ

เอายาบ้ากลับมาที่ห้องพักจะรอคำา

สั่งจากนายบังโต ว่าจะจำาหน่ายให้

แก่ลูกค้าตามจุดต่างๆ ณ ที่ใดบ้าง 

โดยจะได้รับค่าจ้างเป็นยาบ้าหนึ่ง

ถุงและค่าวางยาเสพติด 150 บาท

ต่อถุง ส่วนยาไอซ์ได้ค่าจ้างในการ

วางให้ลูกค้าขีดละ 1,500 บาท

ภายหลังสอบสวนจึงได้แจ้ง

ข้อหา จำาหน่ายโดยมียาเสพติดให้

โทษประเภทที่ 1 ไว้ในครอบครอง

เพื่อจำาหน่ายโดยไม่ ได้รับอนุญาต 

อันเป็นการกระทำาเพื่อการค้าและ

ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่ม

ประชาชน พร้อมทั้งตรวจปัสสาวะ

หาสารเสพติด พบว่ามีผลเป็นบวก 

จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มในข้อหา 

เสพยาเสพติดให้ โทษประเภทหนึ่ง 

(ไอซ์) โดยผิดกฎหมาย ก่อนควบคุม

ตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด

ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านเป็ด

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.



สธ.บี้

มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 

20,710 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 261 

ราย เป็นการติดเชื้อภายในเรือนจำา 24 ราย  

เป็นผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 93 

ราย สว่นผูป้ว่ยเขา้ขา่ยจากการตรวจ ATK อยู่

ที่ 10,884 ราย  ทำาให้มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน  3,757,575 ราย หายป่วย

เพิ่ม 27,519 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรง

พยาบาล 250,145 ราย อาการหนัก 1,862 

ราย และใส่ท่อช่วยหายใจ 781 ราย เสียชีวิต

เพิ่ม 91 ราย เป็นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี 67 

ราย  เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง 18 ราย ทำาให้มีผู้เสีย

ชวีติสะสมตัง้แตป่ ี 2563 จำานวน 25,603 ราย  

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด

รายใหม่สูงสุด ได้แก่ กทม. 3,286 ราย ชลบุรี 

1,076 ราย นนทบุรี  925 ราย สมุทรปราการ 

884 ราย นครศรีธรรมราช  679 ราย 

สมุทรสาคร 629 ราย นครปฐม 583 ราย  

บุรีรัมย์ 518 ราย ระยอง 517 ราย และ

สงขลา 491  ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ถึงข้อสั่งการ

และคำาปรารภของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมว่า นายกฯ 

ย้ำาว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ต้องใส่หน้ากาก

อนามัย ตรวจเอทีเค และฉีดวัคซีน พร้อม

ฝากเจ้าหน้าที่ดูแลและอำานวยความสะดวก

ประชาชน โดยขอย้ำาเรื่องความปลอดภัยใน

การเดินทางและสุขภาพ ระมัดระวังการรวม

กลุ่ม เฝ้าระวังเตรียมการรับมือ ประชาชน

ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพราะคาดว่าหลัง

เทศกาลสงกรานต์จะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูง

ขึ้น 

มีรายงานว่า ในที่ประชุม ครม.นายกฯ                                                        

เน้นย้ำาช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ให้เตือน

ประชาชนทุกวันว่าให้ตรวจเอทีเค สวมใส่

หน้ากาก ฉีดวัคซีน เพื่อลดความรุนแรงของ

โควิด-19 ได้ พร้อมกับแสดงความกังวลว่า 

หลังสงกรานต์จะมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น 

และตอนนี้มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาว่าชุด

ตรวจเอทีเคแพง จึงให้ไปดูว่าจะแก้ไขปัญหา

อย่างไร 

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ. 

เกยีรตภิมู ิวงศร์จติ  ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมทางไกลผ่าน

ระบบวิดีโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

และผู้อำานวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ใน

การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง ซึ่ง

จะมีการคุมเข้มระหว่างวันที่ 11-17  เม.ย.

65 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิด

ขึ้น พร้อมกับเตรียมมาตรการป้องกันการ

แพร่และรับเชื้อโควิด-19  โดยเฉพาะในกลุ่ม

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงจากการ

ให้บริการประชาชน ทั้งนี้ให้พิจารณากำาหนด

ค่าตอบแทนสำาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่เกิน 2 เท่า ตาม

ระเบียบของกระทรวงการคลัง

พญ.สุมนี วัชรสินธุ์  ผู้อำานวยการ

สำานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ กรมควบคุม โรค เปิด เผยถึ ง

สถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  

ของประเทศไทยว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 ฉีด

วัคซีนสะสมแล้ว 130.19 ล้านโดส แบ่งเป็น

เข็มที่ 1 จำานวน  55.7 ล้านโดส คิดเป็นร้อย

ละ 80.1 ของจำานวนประชากร เข็มที่ 2 อีก 

50.3 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ  72.5 และเข็ม

ที่ 3 อีก 24.09 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 34.6 

โดย สธ.มีการรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยง 608 มา

รับเข็มกระตุ้นมากขึ้นก่อนสงกรานต์ อย่างไร

ก็ตาม ตัวเลขวัคซีนสำาหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้สูง

อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ได้รับเข็มที่ 3 ร้อย

ละ 37.2 โดยจังหวัดที่อัตราฉีดเข็มกระตุ้น

ในกลุ่มนี้สูงถึงร้อยละ 70 หรือตามเป้าหมาย 

คือ  น่าน, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ภูเก็ต, 

มหาสารคาม, ลำาพูน  และชัยนาท 

พญ.สุมนีกล่าวว่า สำาหรับวัคซีนอายุ 

5-11 ขวบ มีจำานวนกว่า 5 ล้านคน ฉีดเข็มที่ 

1 แล้ว ร้อยละ 45.7  เข็มที่ 2 ฉีดแล้ว ร้อย

ละ 1.3 ซึ่งถือว่ายังน้อย จึงพบว่ามีรายงาน

ติดเชื้อในเด็กอยู่ตลอด ดังนั้นช่วงปิดเทอมนี้

ขอให้ผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนให้มากขึ้น 

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ยังเป็นการติดเชื้อในผู้สูงอายุ ทั้งนี้

การฉดีวคัซนีเขม็ที ่3 ลดการเสยีชวีติลงได ้ 31 

เท่า เมื่อเทียบกับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และ

การฉดีเพยีง 2 เขม็ลดการเสยีชวีติลงได ้5 เทา่

วันเดียวกัน สำานักงานหลักประกัน

สขุภาพแหง่ชาต ิ (สปสช.) บรษิทั ไปรษณยี์ไทย

ดิสทริบิวชั่น จำากัด (ปณท.ดบ.) และธนาคาร

เพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

(ธ.ก.ส.) ร่วมแถลงความร่วมมือการจัดส่งยา

ฟาวพิริาเวยีร์ใหผู้ป้ว่ยโควดิ-19 โดย นพ.จเดจ็ 

ธรรมธชัอาร ีเลขาธกิาร  สปสช. กลา่ววา่ ดว้ย

กรณผีูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ทีม่จีำานวนมากนี ้ทำาให้

เกิดปัญหาการเข้าถึงบริการ โดยในระบบ HI  

มีผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียนส่วนหนึ่งไม่ได้รับการ

ติดต่อจากหน่วยบริการและรอการดูแลอยู่ใน

ระบบ ทีต่ดิตอ่กลบัมายงัสายดว่น สปสช.1330 

และช่องทางระบบออนไลน์ สปสช.จึงได้จัด

ระบบติดต่อกลับผู้ป่วยกลุ่มนี้และทำาการคัด

กรองอาการ หากพบว่าผู้ติดเชื้อเริ่มมีอาการ

จำาเปน็ตอ้งไดร้บัยาฟาวพิริาเวยีร ์สปสช.จะจดั

ส่งให้ทันที โดยประสานความร่วมมือการจัด

ส่งยากับบริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ และสนับสนุน

งบประมาณการจัดส่งโดย ธ.ก.ส.

กกต.ขัง

จะไม่มีใครเอาผลประโยชน์จากกองสลากได้

แน่นอน ไม่ว่าใคร

ถามอีกว่า  จะไม่มีการพิจารณาให้นาย

เสกสกลออกใช่หรือไม่ นายอนุชากล่าวว่า ก็

ว่ากันไป และอยู่ที่นายเสกสกล แต่คิดว่าเขา

เป็นคนตั้งใจทำางาน ขอยืนยันอีกครั้งว่า จะ

ไม่มีใครเอาผลประโยชน์จากกองสลาก ไม่ว่า

จะเป็นโควตาสักใบเดียว รับรองได้ การที่มี

ข่าวต่างๆ นานาว่าภาคเอกชนได้ โควตานั้น 

รับประกันไม่มีแน่นอน

“ไม่ทราบว่าจะมีเบื้องหลังอะไรหรือ

ไม่ แต่เราตั้งใจทำางาน มีทีมงานอีกมากมาย

ที่ตั้งใจทำางานเพื่อให้เกิดมรรคผล  ยืนยัน

ว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่าง

แท้จริงในการแก้ไขสลากแพง ย้ำาอีกครั้งว่า

ต้องปรากฏเป็นรูปธรรม  ทุกอย่างต้องเข้าสู่

กระบวนการที่ประชาชนได้ประโยชน์  สลาก 

80 บาทจะต้องเกิดในเดือน พ.ค.นี้ เริ่มทั่ว

ประเทศในทุกอำาเภอ และ มิ.ย.จะเป็นรูป

ธรรมทั่วประเทศ ผมไม่กลัวอยู่แล้ว ใครผมก็

ไม่กลัว” นายอนุชากล่าวตอบข้อถามที่ว่าเรื่อง

นี้มีเบื้องหลังหรือไม่ 

นายอนุชาให้สัมภาษณ์อีกครั้ง โดยย้ำา

ว่าให้ว่ากันไปตามเนื้อผ้าและกระบวนการ 

แต่อย่างที่ยืนยันไม่มีช่องทางทำาอย่างนั้นได้ 

และขอให้มั่นใจว่าไม่มีการทุจริตหรือเอาผล

ประโยชน์จากกองสลากแน่นอน ไม่ว่าใครทั้ง

นั้น ตราบใดที่ตนยังเป็นประธานอยู่ 

เมื่อถามว่า ยังไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ใช่

หรือไม่ นายอนุชากล่าวว่า ยังไม่มีข้อมูลใหม่ 

และมั่นใจว่ามีความโปร่งใสแน่นอน ส่วน

ความมั่นใจในตัวนายเสกสกลนั้น ไม่ใช่มั่นใจ

นายเสกสกลคนเดียว แต่มั่นใจคณะทำางานว่า

ไม่มีช่องให้ทุจริต 

ถามว่า นายกฯ ได้สอบถามอะไรหรือ

ไม่ นายอนุชา กล่าวว่า นายกฯ ให้นโยบายไว้

แล้วขอให้ทำาอย่างโปร่งใส  และทำาให้พี่น้อง

ประชาชนให้ได้ ลอตเตอรี่ 80 บาทต้องเกิด 

นายกฯ ต้องการให้เลิกเอารัดเอาเปรียบ ขณะ

ที่นายเสกสกลกล่าวภายหลังแจ้งความดำาเนิน

คดเีอาผดิคนปลอ่ยคลปิเสยีง วา่ขอใหท้กุอยา่ง

เปน็ไปตามขัน้ตอน แตข่อ้ความทีพ่ดูกบันางจรุี

พร สนิธไุพร ขา้ราชการการเมอืงประจำาสำานกั

เลขาธิการนายกฯ ยาวกว่าคลิปที่ออกมา แต่

มันถูกตัดต่อ มีเนื้อหาระบุว่าที่พูดไปทั้งหมด

ไม่มีโควตา  ใครจะเอาโควตาต้องเข้าระบบ

กองสลาก ใครมาติดสินบนจะจับติดคุกหมด 

ยนืยนัในการทำางาน โดยตอ้งพสิจูนก์ารทำางาน

ด้วยการเดินหน้าจับผู้ขายแพงเกินราคา และ

ตั้งกรอบการขายสลากหลังจากนี้ ให้ขายใน

ราคา 80 บาทให้เร็วที่สุด และดำาเนินการโดย

ไม่ละเว้น นั่นคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า

ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

“การจะรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิป ต้อง

ฟังจากคนที่นางจุรีพรอ้างว่าอัดคลิปที่ชื่อกิ๊ก 

ตอนนี้ผมกำาลังให้ตำารวจหาหลักฐาน ให้ดู

กล้องวงจรปิดที่ร้านอาหารเพื่อดูว่าใครเป็น

คนอัดคลิปกันแน่ ต้องนำานายกิ๊กมาตรวจสอบ

ขยายผลว่าเป้าหมายคืออะไร เพื่อดิสเครดิต

หรือเพื่อทำาลายผม” นายเสกสกลกล่าว

เมื่อถามว่า ยังไม่ถึงขั้นต้องพิจารณา

ตัวเองใช่หรือไม่  นายเสกสกลกล่าวว่า ต้อง

ถามวา่ทจุรติอะไร ไปเอามาซกัรายชื่อวา่ทจุรติ

อะไร มันยังไม่มีเรื่องทุจริตอะไร บอกนางจุรี

พรว่ายืมชั่วคราว ยืมเล่นก็แซวกัน ไปตรวจ

สอบสิว่าทุจริตอะไร นางจุรีพรก็แถลงชัดเจน

ว่าก็แซวเล่นแบบนี้ตลอด ส่วนกระแสที่จะ

ปลดตนเองนั้นไม่มี และยืนยันยังทำาหน้าที่

ต่อ โดยในวันที่ 6 เม.ย.จะเรียกคณะทำางาน

ชดุพเิศษมาวางกรอบทำางานและกระบวนการ

ต่างๆ การจับกุม  การยกเลิกโควตา โดยไม่ได้

แยกว่าเป็นรายย่อยรายใหญ่  ต้องชี้แจงกับ

สังคม ไม่เช่นนั้นสังคมจะเคลือบแคลงใจว่า

ทำางานแต่ไม่มีอะไรออกมาให้เห็น 

ถามว่า กรณีดังกล่าวมีคนเรียกร้อง

ไปถึงนายกฯ ให้ปลดออกจากการทำาหน้าที่ 

นายเสกสกลกล่าวว่า มีความผิดอะไร พูดกับ

นางจุรีพรว่ายืมเงินโดยยืมชั่วคราว ไม่ได้ โกง

หรือทุจริตอะไร เป็นการพูดเล่น เนื้อหาส่วน

ที่เหลือที่ระบุเป็นการพูดเล่นก็ไม่มีการเปิด

เผย ถามผู้อำานวยการกองสลากได้เลย เพราะ

เคยปรึกษาหากมีคนนำาสินบนมาล่อขอโควตา 

ตนเองมีอำานาจจับกุมหรือไม่ จะได้วางกับดัก

เอาคนที่เอาเงินมาล่อ แต่กรณีนางจุรีพรไม่ใช่ 

เปน็การหยอกกนัเลน่ และระบกุนัวา่อยา่ไปทำา

เชน่นัน้ มนัไมม่ีโควตา ถา้ใครจะรบัโควตากใ็ห้

เข้าไปในระบบ 

เมื่อถามว่า เรื่องนี้เกี่ยวกับ ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผ่า  เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย

หรือไม่ นายเสกสกลตอบว่า  อย่าไปโยง เรื่อง

นี้จะโยงไปถึงใครอย่างไรไม่อยากคิด เอาเป็น

ว่านี่คือแผนดิสเครดิต ต้องการทำาร้ายตนเอง

แค่นั้น  โดยกระบวนการของใครที่เสียผล

ประโยชน์ ไม่ทราบ แต่เชื่อมั่นในจุดยืนและ

วิญญาณว่าเข้ามาเพื่อตั้งใจทำางาน และจะ

รีบทำาผลสรุปให้เร็วที่สุด และจะปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง  โดยจะเอาคนที่บริสุทธิ์กลับ

เข้าระบบให้ได้ 

“ฝากบอกคนทีค่ดิจะทำาลายแรมโบ้ไมม่ี

ทางสำาเร็จ เพราะแรมโบ้ไม่มีผลประโยชน์

แอบแฝง มีอย่างเดียวคือช่วยชาวบ้าน” นาย

เสกสกลกล่าว

ด้านนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน

กรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.)  กล่าวว่า เมื่อมี

เรื่องปรากฏทางสาธารณะ  หรือมีผู้ร้องเรียน 

สำานักงาน กกต.จะเริ่มจากการตรวจสอบข้อ

เทจ็จรงิ หากพบวา่มมีลูกจ็ะเขา้สูก่ระบวนการ

สืบสวนสอบสวนตามระเบียบสืบสวนไต่สวน

ของ กกต. ซึ่งในชั้นนี้ยังอยู่ในขั้นการปฏิบัติ

ตามระเบียบ ส่วนนายเสกสกลต้องมาชี้แจง

หรอืไมก่อ็ยู่ในขัน้ตอนตอ่ไป โดยแตล่ะขัน้ตอน

ปฏิบัติมีระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้ง

ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาด้วย 

ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดและยังไม่ได้รับฟังคลิป

เสียงดังกล่าว ไม่สามารถบอกถึงเวลาในการ

พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

นายธีระชัย แสนแก้ว สมาชิกพรรค

เพื่อไทย (พท.)  หรืออีโต้อีสาน ระบุว่า ขอ

เตือน พล.อ.ประยุทธ์ ให้ระมัดระวังในการ

เลือกนักการเมืองให้มาอยู่รอบกาย เพราะ

ช่วงนี้อาจเป็นช่วงปลายอายุขัยของรัฐบาล

ประยุทธ์ ขบวนการเสือหิวจึงออกอาละวาด

หากินกันอย่างหนัก อาศัยอำานาจออกหา

ประโยชน์ใส่ตัว เสมือนกลัวว่าเมื่อต้องพ้น

จากอำานาจไปแล้วจะอดอยากปากแห้ง วันนี้

หลายๆ อยา่งในสายตาประชาชนกระจา่งแลว้ 

นกับญุกำาลงัถกูเปดิโปงถลกหนงั เนือ้หาขอ้เทจ็

จริงที่หลุดออกมาล้วนแต่เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงต่อ

กฎหมายและผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด ที่อ้างว่า

พูดกันเล่นๆ ยิ่งสะท้อนว่าคนใกล้ชิดนายกฯ 

และคนในรัฐบาลมองบ้านเมืองเป็นของเล่น 

ไม่เคยคิดจะทำาเพื่อบ้านเมือง หรือทำาเพื่อแก้

ปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง.

วิชามารเริ่ม!

ซึ่งชาวบ้านและชุมชนสะท้อนมาว่า ถ้า

สามารถระบายน้ำาได้ดีจะช่วยลดปัญหายุง

และลดขยะไขมัน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อ

การระบายน้ำา

“นายกฯ ชื่นชมการปรับปรุงภูมิทัศน์

คลองสวยน้ำาใสที่มีความก้าวหน้า และเน้นส่ง

เสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่สร้างเม็ด

เงินการท่องเที่ยวให้ประเทศ ดังนั้นการลงพื้น

ที่คลองโอ่งอ่างจึงไม่ใช่การหาเสียง” โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้ปรารภ

ต่อที่ประชุม ครม.ตอนหนึ่ง โดยระบุถึงการลง            

พ้ืนท่ีใน กทม.ช่วงท่ีผ่านมาว่า ไม่เก่ียวข้องอะไร

กับการหาเสียง และไม่ได้ลงพื้นที่ตรงที่มีการ

หาเสียง อีกทั้งการลงพื้นที่ ไม่ได้มีการเตรียม

การไว้ก่อน เพราะถ้าเตรียมการไว้ก่อนคนจะ                                                                  

มาห้อมล้อมเยอะ ซึ่งการลงพื้นที่ได้คุยกับชาว

บ้านให้เขาเข้าใจว่า เราอยู่ในช่วงโควิด-19                                                                  

ช่วงความขัดแย้ง ชาวบ้านก็ได้ร้องเรียนปัญหา

ต่างๆ เรื่องไหนแก้ไขได้ก็แก้ไขไปแล้ว  

ที่ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ ราชการ ฯ  

แจ้งวัฒนะ  สำานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง  (กกต.) ประจำากรุงเทพมหานคร จัด

โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือก

ตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) 

โดยเชิญผู้สมัครมาร่วมประชุมเพื่อรับฟัง

และทำาความเข้าใจ พร้อมชี้แจงข้อกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการ

หาเสียงเลือกตั้ง การป้องกันการกระทำาผิด

กฎหมายเลือกตั้ง  และร่วมประกาศเจตจำานง

สุจริตในการเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยอมรับเรื่อง

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย รู้รักสามัคคี เพื่อให้การหา

เสียงเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส ไม่ใส่ร้าย

ป้ายสีกันและกัน และลดการกระทำาความผิด

เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์   

โดยมีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.และผู้สมัคร                                                              

ส.ก.สนใจเข้าร่วมจำานวนมาก อาทิ พล.ต.อ. 

อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข  

6 นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

หมายเลข 3 นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. หมายเลข 8 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4 น.ส.รสนา                               

โตสิตระกูล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 7                                                                 

นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

หมายเลข 24 และนายวรัญชัย โชคชนะ ผู้

สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 22 

จัดสมานฉันท์เลือกตั้ง

นายอทิธพิร บญุประคอง ประธาน กกต. 

กล่าวเปิดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ว่า 

การเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม.ที่จะเกิด

ขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.นี้มีความสำาคัญเป็นอย่าง

ยิ่ง เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งผู้ที่จะมาบริหาร

และติดตามตรวจสอบการบริหาร กทม. ซึ่ง

เป็นมหานคร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูป

แบบพิเศษ ที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่าง

เหมาะสมในพื้นที่ที่มีปัจจัยทางสังคมที่แตก

ตา่งและหลากหลาย ดงันัน้จงึจำาเปน็อยา่งยิง่ที่

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ทั้งผู้สมัครรับเลือก

ตั้ง ผู้ดำาเนินการหรือจัดการควบคุมการเลือก

ตั้ง ผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง และประชาชนผู้

มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างมีพันธะร่วมกัน ที่จะทำาให้

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม 

และชอบด้วยกฎหมาย 

“ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้สมัครทุกคนจะได้

แสดงความมุง่มัน่ตัง้ใจ ทีจ่ะปฏบิตัใิหก้ารเลอืก

ตัง้เปน็ไปดว้ยความสจุรติ  โปรง่ใส เทีย่งธรรม 

เต็มใจและสมัครใจในการประกาศเจตจำานง

สุจริตในการเลือกตั้งร่วมกัน เพื่อสร้างความ

สมานฉันท์ ถือเป็นการสร้างสิ่งที่ดีงามให้

สังคมและประชาชนได้รับรู้รับทราบ” นาย

อิทธิพรกล่าว

ประธาน กกต.กล่าวว่า กฎหมายเลือก

ตัง้ฉบบัปจัจบุนัมสีถานการณท์ีแ่ตกตา่งไปจาก

กฎหมายฉบบักอ่นๆ ทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะ

ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง วิธีการหา

เสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบัน กกต.ได้

จัดทำาแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือฉลาด

เลือก ซึ่งมีข้อมูลที่สำาคัญทั้งกฎหมายท้องถิ่น 

คำาถาม-ตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

เลือกตั้งและพรรคการเมือง การตรวจสอบ

สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งช่อง

ทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้งผ่าน

แอปพลิเคชันตาสับปะรด แต่เมื่อถึงเวลาที่

การหาเสียงเพิ่มความเข้มข้นขึ้น  แนะนำาให้

โทร.สายด่วน 1444 

จากนั้นนายอิทธิพรพร้อมด้วยผู้บริหาร

สำานักงาน กกต.ร่วมเป็นสักขีพยานในการ

สร้างการรับรู้ของผู้สมัคร ส.ก. และผู้สมัครผู้

ว่าฯ กทม. 

นายอิทธิพรให้สัมภาษณ์ว่า การที่มีผู้

สมัครผู้ว่าฯ กทม.  31 คน และผู้สมัคร ส.ก. 

382 คน ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีผู้สนใจขันอาสา

เขา้มาบรหิาร กทม. สว่นการจดจำาผูส้มคัรปกติ

จะมีการจัดทำาเอกสารแจ้งเจ้าบ้านถึงผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้ง ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเลือก

ตั้ง โดยเอกสารดังกล่าวจะส่งถึงครัวเรือนผู้

มีสิทธิ์เลือกตั้งภายใน 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง

ถามถึงกรณีนายสราวุธ เบญจกุล ผู้

สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.มีปัญหาถูก

ร้องเรียนวินัยและทุจริต จะมีปัญหาเรื่อง

คุณสมบัติหรือไม่ ประธาน กกต.กล่าวว่า เป็น

หน้าที่ของผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำา

ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้พิจารณา

“ตั้งแต่มีประกาศเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

จนขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา ส่วน

ปัญหาการติดป้ายหาเสียง ขอให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง

อย่างเคร่งครัดด้วย” ประธาน กกต.กล่าว

โวยป้ายหาเสียงถูกทำาลาย

ขณะท่ี พล.ต.อ.อัศวินกล่าวถึงการหา

เสียงเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.ว่า หลังจากน้ีไม่ได้มี

การปรับแผนหรือกลยุทธ์หาเสียง เพราะก็ทำา

ตามธรรมชาติและเป็นตัวของตัวเอง จะให้พูด

ก่ีคร้ังก็เหมือนกันทุกคร้ัง ส่วนเรื่องป้ายหาเสียง

ท่ีอาจจะมีการกีดขวางทางเท้า ได้ให้ทีมงานเก็บ

ออกไปหรือย้ายท่ีติดต้ัง และจะปรับรูปแบบป้าย

ให้เล็กลงอย่างเช่นป้ายของนายชัชชาติ เพื่อให้

ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อน

ส่วนนายชัชชาติกล่าวว่า ยอมรับจุด

แข็งของตัวเองคือเราเข้าใจปัญหา เพราะ

ลงพื้นที่มานาน และมีทีมงานที่ครบทุกด้าน 

ส่วนจุดอ่อนคืออยู่ที่ชุมชน เนื่องจากเราเป็นผู้

สมัครอิสระ ไม่มีฐานเสียง ชุมชนจึงเป็นจุดที่

อ่อนแอ หลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่ชุมชนให้หนัก

ขึ้นและละเอียดขึ้น เรื่องป้ายหาเสียงก็ไม่เคย

พูดว่าเป็นคนทำาป้ายเล็กเป็นคนแรก  เราทำา

ตามที่คิดว่าเหมาะสมกับการเลือกตั้งในเขต

เมอืง ดงันัน้ขออยา่นำาไปเปน็ประเดน็ความขดั

แย้ง ป้ายไม่สำาคัญเท่ากับเนื้อหาหรือนโยบาย

นายสุชัชวีร์กล่าวว่า การลงพื้นที่หา

เสียงมีโปรแกรมจะลงพื้นที่ 50 เขต 50 ครั้ง

อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเรามีความมั่นใจว่าวิสัยทัศน์

ของเรา 1 ผู้ว่าฯ 50 ส.ก.นั้นชัดเจน คือต้อง

เปลี่ยนเมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองสวัสดิการที่

ทันสมัยต้นแบบอาเซียน ซึ่งยิ่งเดินลงพื้นที่ยิ่ง

เข้าใจว่ากรุงเทพฯ เราทำาได้ 

ถามถึงมาตรการเกี่ยวกับปัญหาการ

ทำาลายป้ายหาเสียงของตนเอง นายสุชัชวีร์

กล่าวว่า ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

กับผู้สมัครรายใด การเลือกตั้งก็เหมือนกับ

กีฬา ควรจะเป็นการแข่งขันที่สร้างสรรค์ ป้าย

ที่ถูกทำาลายดังกล่าวตั้งอยู่ที่ เขตดอนเมือง 

พหลโยธิน 60 กลางเมือง บริเวณป้ายรถเมล์ 

แต่ไม่สามารถหาตัวคนทำาลายได้

สำาหรับนายสกลธีกล่าวถึงการหาเสียง

ว่า จากนี้จะทำาคอนเทนต์เพื่อลงสื่อออนไลน์

และโทรทัศน์ เนื่องจากการลงพื้นที่ซึ่งมีหลาย

พืน้ทีเ่ปน็ไปดว้ยความยากลำาบาก และในวนันี้

ก็จะได้ลงพื้นที่เพื่อเปิดตัวทีมงาน เพื่อทำางาน

ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้แล้ว

“ปา้ยทีถ่กูทำาลายมคีนสง่มาใหด้จูำานวน

มาก แต่ไม่ได้มีการตรวจสอบ ไม่มีการแจ้ง

ความ เพราะเป็นเรื่องเล็กน้อย ทั้งนี้ต้อง

ขออภัยหากป้ายหาเสียงเกะกะหรือกีดขวาง

การจราจร เบื้องต้นได้สั่งให้ทีมงานแก้ไขแล้ว 

ทั้งนี้บางคนส่งรูปมาแต่ไม่ได้ระบุสถานที่จึง

ทำาให้แก้ไขลำาบาก” นายสกลธีกล่าว

ดา้น น.ส.รสนากล่าวว่า ขณะนีย้งัไม่ได้

เริ่มติดป้ายหาเสียง และจะไม่ติดป้ายในพื้นที่

สาธารณะ แต่จะติดป้ายในพื้นที่เอกชนที่ยินดี

จะให้ตนไปติด ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 7  เม.ย. 

เวลา 09.00 น. ที่ถนนเจริญนคร หลังจากนั้น

จะลงพื้นที่ในการกระจายแผ่นพับต่างๆ ให้

ชุมชนต่อไป 

น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

พรรคไทยสร้างไทย ไปร่วมแสดงวิสัยทัศน์ใน

ประเด็นนโยบายพ้ืนท่ีอาหารของเมือง ในเวที

ปากท้องของคนกรุง ท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวถึงการหาเสียง

เลือกต้ังว่า พรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายงบตรง

ใจ แก้ปัญหาวิธีคิดของระบบราชการ ท่ีจัดงบ

ประมาณและจัดโครงการไม่ตรงความต้องการ

ของแต่ละพ้ืนท่ี โดยจะใช้ระบบเทคโนโลยีสมัย

ใหม่มาบริหารจัดการ ท่ีประชาชนจะมีส่วนร่วม

ในการบริหารงบประมาณ 

นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษก

พรรคกลา้ กลา่ววา่ หลงัจากเปดิรบัสมคัรเลอืก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ได้ไม่กี่วัน ก็เริ่มเกิด

ปัญหาแย่งพื้นที่ทำาลายป้ายหาเสียงแล้วหลาย

ที ่โดยเฉพาะพืน้ทีเ่ขตจตจุกัร ปา้ยของผูส้มคัร 

ส.ก.พรรคกล้า ก่อนถึงที่ทำาการพรรคพบว่า

ป้ายที่เคยติดบนเสาไฟฟ้าหล่นลงมากองกับ

พื้น แล้วแทนที่ด้วยป้ายของพรรคอื่น ซึ่งไม่รู้

วา่เปน็การกระทำาของฝา่ยใด ปา้ยบรเิวณถนน

งามวงศ์วาน ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ถูกพบที่กองขยะ และอีกหลายป้ายโดนกรีด                                                              

“ขอให้ กกต.กทม. ฝ่ายปกครองและตำารวจ

ในพื้นที่ ในฐานะที่มีหน้าที่ดูแลการเลือก

ตั้ง กวดขันตรวจตราป้ายหาเสียง เพื่อรักษา

บรรยากาศการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมกับ

ทุกฝ่าย” โฆษกพรรคกล้ากล่าว

พปชร.วุ่นตั้ง ปธ.หาเสียง

วันเดียวกัน มีรายงานว่า  เม่ือเวลา  

21.49 น.  คืนวันท่ี  4  เม.ย.  นายอภิชัย  เตชะ

อุบล  ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)  พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.)  ได้ส่งคำาส่ังศูนย์ฯ ว่าพรรค 

แต่งต้ังนางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน์  เหรัญญิก

พรรค  เป็นประธานยุทธศาสตร์หาเสียงร่วมกับ

ผู้สมัครเลือกต้ัง ส.ก. ให้แก่สื่อมวลชน  โดยเป็น

คำาส่ังท่ีลงนามในวันท่ี  4  เม.ย.

ต่อมาเวลา  00.19 น.  เจ้าหน้าที่พรรค 

พปชร. ได้ส่งคำาให้สัมภาษณ์ของนางนฤมล  

ที่ปฏิเสธข่าวดังกล่าวว่า ตนไม่รับตำาแหน่ง

ใดๆ ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ และนาย

อภิชัยก็ไม่เคยมาหารือเรื่องดังกล่าวกับตน

เลย นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  

รองนายกฯ  และหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้มีการ

มอบหมายใดๆ

“ตนมีตำาแหน่งเป็นกรรมการบริหาร

พรรค ต้องระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

การหาเสียงเลือกตั้ง ส.ก.อย่างแน่นอน โดย

ตนไมป่ระสงคท์ีจ่ะรบัตำาแหนง่ดงักลา่ว หนา้ที่

กำาหนดนโยบายหาเสียง ลงพื้นที่หาเสียง และ

รายงานผล เปน็หนา้ทีข่องนายอภชิยั ในฐานะ 

ผอ.ศนูยฯ์ อยูแ่ลว้ในคำาสัง่ทีล่งนามโดยหวัหนา้

พรรค” นางนฤมลระบุ

จากนั้นนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ

รองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวถึงกรณี

นายอภิชัยแต่งตั้งนางนฤมลเป็นประธาน

ยุทธศาสตร์หาเสียงร่วมกับผู้สมัคร ส.ก. แต่

นางนฤมลปฏิเสธว่า ตนไม่ทราบ ต้องถาม

นางนฤมล แต่ โดยหลักการพรรคเราช่วย

กันทำางานอยู่แล้ว ซึ่งกรรมการของเราทุก

คนก็ช่วยกันหาเสียง หรือคิดนโยบายในการ

สนับสนุนการทำางานของ ส.ก.ในการหาเสียง

เลือกตั้งครั้งนี้อยู่แล้ว 

“การที่เรารับผิดชอบดูแลพื้นที่ใดพื้นที่

หนึง่ ไม่ไดห้มายความวา่คนอื่นจะทำาไม่ได ้แต่

มันเป็นการช่วยกัน ไม่ได้เป็นปัญหาขัดแย้ง 

พรรค พปชร.มีบุคลากรและสมาชิกพรรคที่มี

ความรู้ความสามารถเยอะ เพียงแต่บทบาท

อยู่ที่หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารที่จะ

ช่วยกันขับเคลื่อนตามกฎหมายเป็นหลักการ 

แต่เบื้องหลังเรามีทีมงานและสมาชิกพรรคที่

กระจายไปช่วยทุกพื้นที่อยู่แล้ว ยืนยันว่าไม่มี

ความขัดแย้ง” นายชัยวุฒิกล่าว

อย่างไรก็ดี นายอภิชัย ชี้แจงเรื่อง

ดังกล่าวว่า เมื่อวันที่  4 เม.ย. พรรคได้มี

มติให้เสนอแต่งตั้งนางนฤมล เป็นประธาน

ยุทธศาสตร์หาเสียงร่วมกับผู้สมัคร ส.ก. จึงได้

แต่งตั้งไป ต่อมาวันที่ 5 เม.ย. นางนฤมลได้

แจ้งว่าไม่สะดวกที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่ง

ดังกล่าว ตนจึงได้ยกเลิกคำาสั่งดังกล่าว 

ศูนย์สำารวจความคิดเห็น “สิงห์สยาม

โพล” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิด

เผยผลสำารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร เรื่องการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก. พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 เห็นว่า 

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ไม่ควรสังกัดพรรคการเมือง 

(อิสระ) มีเพียงร้อยละ 27.5 เห็นว่าควรสังกัด

พรรค ส่วนผู้สมัคร ส.ก.  ร้อยละ 63.8 ก็เห็นว่า

ไม่ควรสังกัดพรรคการเมือง มีเพียงร้อยละ 36.2 

ท่ีเห็นควรสังกัดพรรคการเมือง

ถามถึงประเด็นหาเสียงที่อยากฟังส่วน

ใหญ่ระบุว่า  การแก้ปัญหาจราจร การเปิด

กรุงเทพมหานครให้ใช้ชีวิตปกติ แก้ปัญหาน้ำา

ท่วม เป็นต้น.
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